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เอกสารขาวรัฐสภา

ปที่ ๔๐ ฉบับที่ ๘๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรม ๗

การประชุมสภา ๒๘

 สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ๒๘
 - การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๒
 - การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๓
 - การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๔
 - การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๕
 - การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๖
 - การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๗
 - การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๘
 - การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๙

 สรุปผลการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ๕๙
 - การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๒
 - การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๓
 - การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๔
 - การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๕
 - การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖
 - การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗
 - การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๘

รอบรั้วสภา ๖๙
 ขาวในประเทศ ๖๙
 - ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหการรับรองรองประธานสภาที่ปรึกษา
  ทางการเมืองแหงชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เผย เตรียมจัดสัมมนา ๓ ฝาย 
  ระหวาง สนช. สปช. และ ครม.



 - คณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประชุมเตรียมความพรอมเพื่อนําเสนอรายงาน
  ดานสถานการณยาเสพติด ตอที่ประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๒
 - เวทีวิเคราะหรางรัฐธรรมนูญ ในมุมมองดานวิชาการและการเมืองที่ สนช. จัดขึ้น 
  ยังมีหลายประเด็นไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
 - การสัมมนาระหวาง สนช. สปช. เพื่อรับฟงการดําเนินงานที่ผานมาของรัฐบาล
 - นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรอบ ๑ ปที่ผานมาในที่ประชุมแมนํ้า ๓ สาย
 - ที่ปรึกษาดานกฎหมาย นําทีมขาราชการ สนง.เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  เปดโครงการปลอยเตาทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 - ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม ยื่น ๒๓,๐๐๐ รายชื่อ 
  คาน ราง พ.ร.บ. ปาชุมชน
 - ประธาน สนช. เปนประธานประชุมเตรียมความพรอมดานพิธีการ 
  และการรักษาความปลอดภัยในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 - เครือขายชาวนาไทยขอให สนช. จัดตั้งคณะทํางานรางกฎหมายขาวและชาวนาไทย
 - นิดาโพลเผยผลสํารวจ ประชาชนเกินครึ่งเห็นดวยกับการตั้งสภาขับเคลื่อน
  ปฏิรูปประเทศ
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา ลงนามสัญญาจางเหมาบริการ
  โครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอล รวมกับบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
 - ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบในการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 - เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ยืนยันแมการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม
  จะลาชาไปจนถึงป ๒๕๖๐ แตจะไมกระทบตอวงเงินงบประมาณเดิม
 - รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง นําคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
  ลงพื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี
 - สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จัดโครงการเสริมสรางความเปนพลเมือง
  ในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ
 - รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานเปดงานฉลองครบรอบ 
  ๕๐ ป ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู
 - รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง รับการยื่นหนังสือ
  จากกลุม ๒๔๘ อดีต ส.ส.
 - พล.อ.อ. ชาลี จันทรเรือง สมาชิก สนช. ประชุมเตรียมความพรอมกอนนําคณะ สนช. 
  เดินทางไปประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ที่เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 - เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนประธานในพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีต
  พระมหากษัตริย เนื่องในวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ ๘๓ ป



 - รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง เตรียมนําผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
  เขารวมการประชุม AIPA ครั้งที่ ๓๖
 - ภาพยนตรสั้นเรื่อง Same and Diff erent ควารางวัลชนะเลิศในโครงการประกวด
  ภาพยนตรสั้นสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

 ขาวตางประเทศ ๙๐
 - ผูนําฟลิปปนสเยือนญี่ปุนเปนหวงขอพิพาทในทะเลจีนใตกระทบสันติภาพ
 - เกิดเหตุระเบิดระหวางการหาเสียงของพรรคการเมืองในสาธารรัฐตุรกี
 - การเลือกตั้งที่สาธารณรัฐตุรกี 
 - ประธานวุฒิสภากัมพูชาถึงแกอสัญกรรมดวยวัย ๘๒ ป 
 - การขูวางระเบิดที่อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
 - สภาผูแทนราษฎรอังกฤษมีมติสนับสนุนการจัดทําประชามติ
  วาดวยการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปวาระแรก
 - สหภาพยุโรปขอใหกรีซยอมรับขอตกลงเรื่องการแกปญหาหนี้สาธารณะของกรีซ
 - ทางการมาเลเซียยืนยัน “การขมขืนโดยสามี” ไมถือวาเปนอาชญากรรม
 - นายกรัฐมนตรีเดนมารกลาออกจากการเปนหัวหนาพรรค 
  หลังพายแพการเลือกตั้งทั่วไป
 - นายกรัฐมนตรีคนใหมของเกาหลีใตออกมาขอโทษที่รัฐบาลจัดการ
  กับเชื้อไวรัส MERS ชาเกินไป
 - รัฐสภาอิหรานผานรางกฎหมายที่ระบุใหรัฐบาลปกปองสิทธิ
  และความสําเร็จดานนิวเคลียร
 - รัฐสภาเมียนมารมีมติใหคงอํานาจของกองทัพในการยับยั้งการแกไขรัฐธรรมนูญ
 - ประชาชนชาวกรีซเกิดความแตกตื่นในสถานการณทางการเงินของประเทศ
 - สหภาพยุโรปเตรียมยกเลิกการเก็บคาบริการโรมมิ่งภายใน ๒ ป

คณะกรรมาธิการ ๑๐๓
 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ ๑๐๓
 - คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาปฏิรูปแหงชาติ
 การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ๑๑๑
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง  สภาปฏิรูปแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
 - คณะกรรมาธิการการเมือง  สภานิติบัญญัติแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุมครองผูบริโภค สภาปฏิรูปแหงชาติ 



 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สภาปฏิรูปแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
  และผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน สภาปฏิรูปแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
  และผูดอยโอกาส สภาปฏิรูปแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  สภาปฏิรูปแหงชาติ 
 - คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 
  สภานิติบัญญัติแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาปฏิรูปแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
 - คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแหงชาติ

รัฐสภาตางแดน ๑๔๐
 สาธารณรัฐตุรกี Republic of Turkey

กาวทันกฎหมาย ๑๔๖

 - พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ

  ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาพเกาเลาเรื่อง ๑๕๓

 “กฎบัตรแมกนา คารตา” รัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก

เรื่องนารู ๑๕๖
 อินทผลัม ผลไมมหัศจรรย จากทะเลทราย



ภาพกิจกรรม ๗

ภาพกิจกรรม

พิธีเปดโครงการปลอยเตาทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ

 วันศุกรที่ ๕ และวันเสารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ เกาะทะลุ อําเภอ

บางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ นางพรรณิภา เสริมศรี ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

เปนประธานในพิธีเปดโครงการปลอยเตาทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ ที่ปรึกษาดานตางประเทศ ในฐานะประธานโครงการฯ             

เปนผูกลาวรายงาน ทั้งนี้ พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง กรรมการ ก.ร. ใหเกียรติรวม      

ในพิธีเปดฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เขารวมอยางพรอมเพียงกัน



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๘

ประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา

 วันเสารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาิกา ณ หองประชุมวายุภักษ ๓ 

และ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะ

กรุงเทพฯ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ        

เปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รางรัฐธรรมนูญ” ในเวทีสัมมนา เรื่อง                   

“การเผยแพรความรูความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ”        

ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมและรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ รวมกับสภาปฏิรูปแหงชาติ 

สถาบันพระปกเกลา และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ระหวางวันเสารที่ ๖ - วันอาทิตย     

ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘



ภาพกิจกรรม ๙

ประชุมคณะกรรมาธิการเสริมสรางความเปนพลเมืองฯ

 วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาิกา ณ หองประชุม

กรรมาธิการ หมายเลข ๑๑๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร   

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนประธานการประชุมคณะกรรมการเสริมสรางความเปน

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา        

ติดตามความคืบหนาโครงการเสริมสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย               

ตามวิถีรัฐธรรมนูญ และทีมงานผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการฯ และแผน  

ดําเนินการตามโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๐

ประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญรับยื่นหนังสือสนับสนุนรัฐธรรมนูญ

 วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาิกา ณ บริเวณหองโถงชั้นลาง 

อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

รับยื่นหนังสือสนับสนุนรัฐธรรมนูญพลเมืองเปนใหญ จากนายอัครกฤษ นุนจันทร ประธาน

กลุมเสรีชนไทยแลนด ๕๘

รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ รับยื่นหนังสือจากผูแทน Pmove

 วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๐ นาิกา ณ บริเวณหองโถงชั้นลาง 

อาคารรัฐสภา ๑ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ              

คนที่สอง รับยื่นหนังสือจากนางคําใส ปญญามี 

ผูแทน Pmove (ขบวนการประชาชนเพื่อ 

สังคมที่ เปนธรรม) เพื่อรวมสนับสนุนราง       

พระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน

และทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน 

และรางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินและ

คัดคานรางพระราชบัญญัติปาชุมชน



ภาพกิจกรรม ๑๑

รัฐธรรมนูญ รับยื่นหนังสือจากนายสุรสรีย 

พิชิตธนารัตน  ผูแทนเครือขายประชาชน 

จั งหวัดชลบุรี  เพื่อสนับสนุนรัฐธรรมนูญ         

ใหมีการบัญญัติ  “สมัชชาพลเมือง” และ  

“สภาตรวจสอบภาคพลเมอืง” ไวในรฐัธรรมนญูฯ

ประธานกรรมาธิการยกรางฯ 
รับยื่นหนังสือจากผูแทนเครือขายประชาชนจังหวัดชลบุรี

 วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๔๐ นาิกา ณ บริเวณหองโถง

ชั้นลาง อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกราง

ประธานกรรมาธิการยกรางฯ รับยื่นหนังสือสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญ

 วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๕๐ นาิกา ณ บริเวณหองโถง 

ชั้นลาง อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ รับยื่นหนังสือจากนางสนอง          

รวยสูงเนิน ตัวแทนสหพันธพัฒนาองคกร

ชุมชนคนจนเมืองแหงชาติ  (สอช. )  และ        

เครือขายที่ดินแนวใหมชุมชนทองถิ่นจัดการ

ตนเองแห งชาติ  (คทช . )  เพื่ อสนับสนุน              

ร า งรั ฐธรรมนูญ และยืนยัน เจตนารมณ        

“สรางพลเมืองใหเปนใหญ การเมืองใสสะอาด

และสมดุลหนุนสังคมที่เปนธรรม”

  



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๒

วางพวงมาลาเนื่องในรัฐพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ

 วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาิกา นางศรีเงิน          

สุขาภิรมย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ไดรับมอบหมายจากนายจเร พันธุเปรื่อง 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่

เลขาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ นําพวงมาลา 

ในนาม “สภาปฏิรูปแหงชาติ” ถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่ อ ง ในรั ฐพิ ธี               

วันที่ ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร        

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระบรมราชานุสาวรีย 

เชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพฯ



ภาพกิจกรรม ๑๓

รองประธานสภาปฏิรูปฯ รวมกันแถลงขาว 
จุดยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ

 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาิกา ณ บริเวณหองโถง

อาคารรัฐสภา ๑ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ 

คนที่สอง นางสาวสุภัทรา นาคะผิว นางสาวสารี อองสมหวัง และนายกิตติศักดิ์                

คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ รวมกันแถลงขาวจุดยืน ระบบหลักประกันสุขภาพ

เกี่ยวกับการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูใหบริการไดรับความเสียหายจากการใหบริการ

สาธารณสุข คือ เงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย   

ที่ไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บพิการจากการใหบริการผูปวย เชน ติดเชื้อวัณโรค 

หรือติดเชื้อ HIV จากการใหบริการผูปวย การไลเบี้ยกรณีเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูรับ 

บริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๔

รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติรวมงานเลี้ยงอาหารค่ํา 

 วันจันทรที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ นาิกา ณ โรงแรมคาโบชอง 

ซอยสุขุมวิท ๔๕ กรุงเทพฯ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูป

แหงชาติ คนที่หนึ่ง เขารวมงานเลี้ยงอาหารค่ําตามคําเชิญของนายฟลลิป คาลเวิรด 

(H.E. Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย



ภาพกิจกรรม ๑๕

รองเลขาธิการสภาฯ เขาพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาิกา ณ สถาน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถนนเพชรบุรี  นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร                      

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และคณะ เขาพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประจําประเทศไทย เพื่อเขาเยี่ยมคารวะและหารือการทํางานรวมกันดานประชาคมอาเซียน



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๖

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ             

 วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ นาิกา ณ โรงแรมเซ็นทรา 

ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ นายจเร พันธุเปรื่อง 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนประธานเปดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง                

“การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเพื่อพัฒนา

องคการใหเปนมืออาชีพ” กิจกรรมที่ ๑ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความคาดหวังและ

ความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร” 

โดยมีนางศรีเงิน สุขาภิรมย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนเปนผูกลาวรายงาน ซึ่งไดมี

การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองคกรความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย" โดยมีนางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

นายสมชาติ ธรรมศิริ ที่ปรึกษาดานกฎหมาย นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ผูอํานวยการ 

สํานักกรรมาธิการ ๓ นายมานิจ อินทฉิม ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการ ก.ร.                

สิบเอก อธิคมร ไกรชิต ผูบังคับบัญชากลุมงานยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย 

พรอมดวยที่ปรึกษาโครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม รวมเสวนา ดําเนินการเสวนาโดย                

นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง ผูบังคับบัญชากลุมงานยุทธศาสตรและแผนพัฒนา



ภาพกิจกรรม ๑๗

รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ รับรององคกรบริษัท Powerchina

 วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาิกา ณ หองรับรองพิเศษ ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา ๒ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ 

คนที่สอง นายอลงกรณ พลบุตร พลโท เดชา 

ปุญญบาล ศาสตราจารยดุสิต เครืองาม และ

นายชาลี เจริญสุข สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 

ใหการรับรองคณะผูแทนองคกรบริษัท POWERCHINA 

นําโดย นายเหยา เคี่ยง (Mr .Yao Qiang)

รองประธานบริษัทฯ ในโอกาสเดินทางมา

ประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธของทั้งสอง

ประ เทศให แนนแฟนมากยิ่ ง ขึ้ น  พร อมทั้ ง              

แลกเปลี่ยนขอมูล และขอคําแนะนําในดาน

โครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค             

ของประเทศ นอกจากนี้ทั้งสองฝายตางแสดง            

ความยินดีถึงความสัมพันธระหวางไทยและจีน        

ที่มีมาอยางยาวนาน และใหความสําคัญในการ

พัฒนาความรวมมือระหวางกันมาอยางตอเนื่อง 

โดยกลุมองคกร POWERCHINA ถือเปนหนึ่ง       

ในองคกรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไดมอบหมายให

ปฏิบัติตามหลักการดําเนินงานตามแผนนโยบาย          

“เสนทางสายไหมทางบกและทางทะเล” (อี๋ไตอี๋ลู) 

ซึ่ งรัฐบาลปจจุบันของจีนได ใหการสนับสนุน        

อยางเปนรูปธรรม



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๘

ประชุมหนังสือการตูน “วิถีธรรมตามรอยพอ”       

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาิกา ณ หองประชุม

กรรมาธิการ หมายเลข ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมประชุมคณะกรรมการผลิตหนังสือ

การ ตู น  เ รื่ อ ง  “ วิ ถี ธ ร รมตามรอยพ อ ”              

โดยมีนายอนุวัติ ตันติวงศ รองเลขาธิการ                

สภาผูแทนราษฎร ในฐานะประธานคณะ

กรรมการผลิตหนังสือการตูน เรื่อง “วิถีธรรม

ตามรอยพอ” เปนประธานในการประชุมฯ 

ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเนื้อหาของหนังสือ

การตูน เรื่อง “วิถีธรรมตามรอยพอ” และ

พิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการผลิต

หนังสือการตูน



ภาพกิจกรรม ๑๙

ผูบังคับบัญชากลุมงานประสานการเมืองฯ 
รับยื่นหนังสือจากตัวแทนกํานัน ผูใหญบาน

 วันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ นาิกา ณ บริเวณหองโถง

อาคารรัฐสภา ๑ นายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ มอบหมายให

นายคณพล ตุยสุวรรณ ผูบังคับบัญชากลุมงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวรองทุกข 

สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร เปนตัวแทนรับยื่นหนังสือจากนายยงยศ แกวเขียว 

นายกสมาคมกํานันผูใหญบานแหงประเทศไทย เพื่อขอคัดคานการเสนอใหยกเลิกอํานาจ

บริหารระบบราชการสวนภูมิภาค กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง

การกระจายอํานาจตองมีการสรางกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน มีความเปน

อิสระในการบริหารงบประมาณ โดยกําหนดสัดสวนงบลงทุนและงบประจําใหชัดเจน กําหนด

ใหตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน มีวาระในการดํารงตําแหนงและมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๒๐

ประชุมกอสรางอาคารที่พักสวัสดิการ

 วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาิกา ณ หองประชุม

คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายอนุวัติ ตันติวงศ          

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงการ

กอสรางอาคารที่พักสวัสดิการขาราชการรัฐสภา เพื่อพิจารณาการจัดทํารายงานสรุป                 

เพื่อนําเสนอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ การจัดเตรียมขอมูลเพื่อชี้แจงตอคณะกรรมการ

ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)



ภาพกิจกรรม ๒๑

รองประธานสภาปฏิรูปฯ 
รับยื่นหนังสือจากเลขาธิการสภาการพยาบาล

 วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาิกา ณ บริเวณ        

หองโถงอาคารรัฐสภา ๑ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูป       

แหงชาติ คนที่สอง นางพรพันธุ บุุณยรัตพันธุ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบ

สาธารณสุข และนายประเสริฐ ศัลยวิวรรธน สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ รับยื่นหนังสือจาก

ผูชวยศาสตราจารยอังคณา สริยาภรณ เลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ขอเสนอแนวทาง

การแกปญหาความเหลื่อมล้ําในระบบบริการสาธารณสุขไทย : กรณีผูประกอบวิชาชีพ          

การพยาบาลและการผดุงครรภ 



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๒๒

เลขาธิการสภาฯ เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาิกา ณ หองประชุม

สารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ

รัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ               

กฎ ก.ร. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗



ภาพกิจกรรม ๒๓

รองประธานสภาฯ เปนประธานเปดงานครบรอบ ๕๐ ป 
ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยและเปรู

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ นาิกา ณ บริเวณ

หองโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

คนที่หนึ่ง เปนประธานเปดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ป ความสัมพันธทางการทูตระหวาง

ประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู โดยมีนายเฟลิกซ เดเนกรี (H.E.Mr. Felix Denegri)  

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจําประเทศไทย กลาวสุนทรพจน ในการนี้มีสมาชิก          

สภานิติบัญญัติแหงชาติ นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และนางนรรัตน 

พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เขารวมงาน การจัดงานครั้งนี้จัดโดย กลุมงานความสัมพันธ

รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวาง

ประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมฉลอง  

ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทย 

และสาธารณรัฐเปรู ครบรอบ ๕๐ ป พรอมทั้ง

พัฒนาระดับความสัมพันธของทั้งสองประเทศ      

ใหแนนแฟนยิ่ งขึ้น อีกทั้ งยังเปนการชวย      

เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย        

อีกทางหนึ่งดวย



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๒๔

บวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย และ

บูชาพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง 

และพระภูมิ เจาที่  โดยมีนางนรรัตน  พิมเสน 

เลขาธิการวุฒิสภา และผูบริหาร ขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เขารวมในพิธี เนื่องในวัน

สถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๓ ป

 ต อมา เวลา  ๑๐ .๓๐ และ เวลา 

๑๑.๓๐ นาิกา ณ บริเวณหองโถง ชั้นลาง 

อ าคา ร รั ฐ สภา  ๑  น ายจ เ ร  พั น ธุ เ ป รื่ อ ง 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธี

บําเพ็ญกุศลทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพล        

แดพระสงฆ  ถวายจตุปจจัยไทยธรรม และ         

เปนประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ 

พรอมกับใหโอวาทแกขาราชการรัฐสภาสามัญ 

พนักงานราชการ และลูกจางประจํา

วันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๓ ป

 วันอาทิตยที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ นาิกา ณ บริเวณชั้น ๒ 

หนาอาคารรัฐสภา ๑ นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธี



ภาพกิจกรรม ๒๕

เลขาธิการสภาฯ เปดโครงการ
ตํารวจรัฐสภาไทยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง

 วันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาิกา ณ หองอําพัน 

หองโกเมน และหองพลอยทับทิม อาคารสโมสรรัฐสภา นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธีเปดโครงการตํารวจรัฐสภาไทยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพ

กายแข็งแรง และกิจกรรมวัดสมรรถภาพรางกาย จัดขึ้นโดยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎรรวมกับโครงการสรางเสริมสุขภาวะในองคกรนิติบัญญัติภายใตสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส. )              

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจรัฐสภา     

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ

ดุลยภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสรางบุคลิกภาพ

เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคกรและนําความรู      

ที่ ได รั บ ไปประยุกต ใช ในการดํ า เนินชี วิ ต              

อันจะสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๒๖

รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ 
แถลงขาวสนับสนุนตั้งสถาบันสัมมาชีพชุมชน

 วันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๕๐ นาิกา ณ บริเวณหองโถง 

อาคารรัฐสภา ๑ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ 

คนที่สอง และนายอําพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก 

เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส สภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะ รวมกัน

แถลงขาว เรื่องการสนับสนุนตั้งสถาบันสัมมาชีพชุมชน สรางความเขมแข็งระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนฐานราก โดยแนวคิดของระบบสัมมาชีพชุมชนนั้น ตองเปนการพัฒนารวมกันของ

ชุมชนทุกภาคี ในพื้นที่  และสานพลังจากภาคธุรกิจเอกชน โดยใชพื้นที่ เปนตัวตั้ ง                              

ใชกระบวนการเรียนรูรวมกับฐานกลางปฏิบัติโดยถือความตองการของชุมชนเปนหลัก               

เพื่อมุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป



ภาพกิจกรรม ๒๗

ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลพนักงานราชการ

 วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาิกา ณ หองประชุม

กรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน 

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๒๘

การประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ครั้งที่ ๓๒

 ที่รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ครั้งที่ ๓๒ โดยมีศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาิกา

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ คนที่หนึ่ง และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ              

คนที่สอง ขึ้นบัลลังก

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการใหที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ดังนี้ 

 ๑. รับทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตของ         

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไข        

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได      

หางหุนสวนสามัญและคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล)



การประชุม ๒๙

 - ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รับทราบ เรื่อง ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) ไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลการพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง 

กรณีกลาวหารองเรียนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เมื่อครั้งดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน กับพวก วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่ราชการ กรณีอนุมัติใหผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “ผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญยุคใหม” 

เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส 

และสาธารณรัฐอิตาลี โดยมิชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาแลวมีมติในสวน

การกระทําของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา วาไมมีมูลเปนความผิดทางอาญา แตเปน       

การปฏิบัติหนาที่โดยบกพรอง ประพฤติตนไมเหมาะสม ไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

ทางราชการ และเนื่องจากตําแหนงผูวาการแผนดินไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับ

วินัย จึงไมอาจดําเนินการทางวินัยได

 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม     

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสาม กําหนดวา ในกรณีที่ไมมีกฎหมาย 

ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูถูกกลาวหาได

กระทําผิดในเรื่องที่ถูกกลาวหาใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานและเอกสารที่มีอยู 

พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้ง

ถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป แตในกรณีของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา 

ไดพนจากตําแหนงไปแลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติใหมีหนังสือแจงใหผูมีอํานาจ        

แตงตั้งถอดถอนทราบ ซึ่งหมายถึงแจงใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่มีอํานาจถอดถอน            

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๖) แตในขั้นตอนของการมีหนังสือแจงใหผูมีอํานาจ

แตงตั้งถอดถอนทราบดังกลาวมีความคลาดเคลื่อน โดยไดสงไปที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติแกไขใหถูกตอง โดยไดมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูวาการตรวจเงินแผนดินทราบแลว 

 - ที่ประชุมรับทราบ

 ๓. รับทราบ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กรณีใหถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๒๔๘ คน 

ออกจากตําแหนง เนื่องจากมีพฤติการณสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําความผิด

ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๓๐

หรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง กรณี   

ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารางแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับที่มาของ

สมาชิกวุฒิสภา และมีมติชี้มูลความผิดจึงสงรายงานและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงพรอม

เอกสารที่มีอยูและความเห็นมายังประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหสภานิติบัญญัติ       

แหงชาติดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป โดยประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการ 

ดังนี้

   ๓.๑ นัดประชุมนัดแรกเพื่อกําหนดวันแถลงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ

ผูถูกกลาวหา อีกทั้งพิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา ซึ่งเปนไปตาม

ขอบังคับฯ ขอ ๑๔๙ กําหนดใหเมื่อประธานสภาไดรับรายงาน เอกสาร และความเห็น

จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีมติชี้มูลวาผูถูกกลาวหาผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใด

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหประธาน

สภานัดประชุมนัดแรกโดยบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวนภายในสามสิบวัน  

นับแตวันที่ไดรับรายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อกําหนดวันแถลง

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผูถูกกลาวหา ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๔ และพิจารณา

คําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๕ ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับ

รายงานจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจะครบกําหนด

สามสิบวันในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกําหนดให

วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนวันประชุมนัดแรก

   ๓.๒ การแจกสํา เนารายงานและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริ งของ                       

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหแกสมาชิกฯ และผูถูกกลาวหา ซึ่งตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๐ 

กําหนดวาใหประธานสภามีคําสั่งใหแจกสําเนารายงานพรอมเอกสารที่มีอยูไมนอยกวาสิบหาวัน

กอนถึงวันประชุมนัดแรก โดยใหสมาชิกขอรับไดดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่น          

มารับแทนได ตั้งแตวันศุกรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป พรอมทั้งสามารถตรวจดู

เอกสารหลักฐานประกอบรายงานและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาวได ณ หองประชุม

คณะกรรมาธิการหมายเลข ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ในวันและเวลาราชการ

   ๓.๓ การยื่นญัตติของสมาชิกฯ เพื่อตั้งประเด็นซักถาม จะตองเสนอเปน

หนังสือตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยใหยื่นญัตติตั้งประเด็นซักถามไดที่ศูนยบริการ

ขอมูลดานกฎหมายและหนวยประสานงานราชการวุฒิสภา ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒        

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้จนถึงกอนวันประชุมครั้งที่สอง ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                   

จะไดกําหนดตอไป



การประชุม ๓๑

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๔. รับทราบ เรื่อง การสัมมนารวมกันระหวางสภานิติบัญญัติแหงชาติ            

สภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อรับฟงผลการดําเนินงานในรอบ ๑ ปที่ผานมา

ของรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาิกา ณ หอง

ประชุมรัฐสภา ตึกรัฐสภา 

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาตาม

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังนี้ 

 ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

 ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และ

 ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 จากนั้น ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม            

ตามขอบังคับฯ ขอ ๓๙ (๒) ซึ่งที่ประชุมสภาไมมีความเห็นเปนอยางอื่น โดยประธาน      

ของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย             

เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ ในทองที่

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

(เรื่องดวนที่ ๒) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติ ซึ่งมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดง

ความคิดเห็นพอสมควร และผูแทนคณะรัฐมนตรีไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมไดลงมติในวาระ

ที่หนึ่งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา และมีมติสงใหคณะกรรมาธิการ

การคมนาคมเปนผูพิจารณา โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับฯ      

ขอ ๑๒๑ วรรคหนึ่ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการฯ พิจารณารางพระราช

บัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติ              

รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไวพิจารณา

  ตอจากนั้น ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอใหเลื่อนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เครื่องสําอาง พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๑) 

ออกไปพิจารณาในวันศุกรที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอใหหยิบยกเรื่องดวน                             

ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๓๒

เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๖ วรรคสอง

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบ

มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งบรรจุ

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขึ้นมา

พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ โดยที่ประชุมสภาไมมีความเห็นเปนอยางอื่น ในการนี้ 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแจงตอที่ประชุมวา สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือแจงวา 

นายณัฐเมศร เรืองพิชัยพร และนายไพรัช วรปาณิ กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับ

เลือกจากวุฒิสภาจะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ในวันที่ ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๘ และโดยที่มาตรา ๒๐ แหงระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติ

วา การเลือกกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ

พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจํานวนสองเทาของกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ           

ที่จะตองเลือกตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกตอไป ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการ

เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิขึ้นคณะหนึ่ง 

และมอบหมายใหทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไปในคราวเดียวกัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๓๗ 

จํานวน ๑๗ คน ประกอบดวย 

 ๑. พลเอก คณิต สาพิทักษ ๒. พลตรี จารึก อารีราชการัณย

 ๓. นายเจตน ศิรธรานนท ๔. พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงษ

 ๕. พลเอก ดนัย มีชูเวท ๖. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน

 ๗. พลโท เทพพงศ ทิพยจันทร ๘. พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษสุวรรณ

 ๙. พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย ๑๐. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค

 ๑๑. พลตํารวจโท วิบูลย บางทาไม ๑๒. พลเอก สกนธ สัจจานิตย

 ๑๓. ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย ๑๔. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ

     โกมุทานนท

 ๑๕. นายสุธรรม พันธุศักดิ์ ๑๖. พลเอก สุนทร ขําคมกุล

 ๑๗. พลเอก อูด เบื้องบน

 โดยมีกําหนดการปฏิบัติภารกิจภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติ        

แหงชาติมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้

 ๒. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๓) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 



การประชุม ๓๓

(พลเอก ยุทธศิลป โดยชื่นงาม) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญฯ แลว ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สองเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ                         

แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศ               

ใชเปนกฎหมาย พรอมทั้งเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

 ตอจากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการประชุมลับ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘                 

ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องดวนที่ ๑ การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อดําเนิน

กระบวนการถอดถอนสมาชิ ก วุฒิ สภา  จํ านวน  ๓๘ คน  ออกจากตํ า แหน ง                                            

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเสร็จแลว โดยเลขานุการ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ (นายสมชาย แสวงการ) ไดชี้แจง 

ผลการพิจารณาและเสนอความเห็นวาไมสมควรเปดเผยรายงานการประชุมลับดังกลาว        

ตามขอบังคับฯ ขอ ๓๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

 ในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องดวน และเรื่องที่                       

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และรองประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม และไดแจง

ตอที่ประชุมวาในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระ                

การประชุมกระทูถาม เรื่องที่คางพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม และเรื่องอื่น ๆ                                                                                 

 เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ นาิกา

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา จํานวน ๑ ฉบับ คือ

 -  รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ ในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

 สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย จํานวน ๑ ฉบับ คือ   

 -  รางพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๓๔

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ครั้งที่ ๓๓

 ที่รัฐสภา วันศุกรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ครั้งที่ ๓๓ โดยมีศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาิกา

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขึ้นบัลลังก

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจง

ตอที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทูถาม ดังนี้

 ๑. กระทูถาม เรื่อง การพิจารณาปลอยตัวผูตองขังของกรมราชทัณฑ                    

ซึ่ งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ เปนผูตั้ งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม                        

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย คุมฉายา) เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ๒. กระทูถาม เรื่อง นโยบายรัฐบาลในการควบคุมคายาและคารักษาพยาบาล      

ที่สูงเกินจริงของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งนายเจตน ศิรธรานนท เปนผูตั้งถาม ถามนายก

รัฐมนตรี  โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให รั ฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข                                

(นายรัชตะ รัชตะนาวิน) และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นางอภิรดี ตันตราภรณ) 

เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องดวน คือ รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ....                  

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ        

(นายเจตน ศิรธรานนท) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

แลวที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียง 

ตามลําดับมาตราจนจบรางและลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใชเปนกฎหมายพรอมทั้ง

เห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบ       

การพิจารณาดําเนินการตอไป



การประชุม ๓๕

 ในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องกระทูถามและเรื่องดวน ประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ไดผลัดเปลี่ยนกัน

ทําหนาที่ประธานของที่ประชุม โดยประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุม

สภาครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว เรื่องที่คาง

พิจารณา เรื่องที่เสนอใหมและเรื่องอื่น ๆ 

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาิกา

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย จํานวน ๑ ฉบับ คือ

 - รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ....



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๓๖

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ครั้งที่ ๓๔

 ที่รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ครั้งที่ ๓๔ โดยมีศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๕ นาิกา

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

คนที่สอง ขึ้นบัลลังก

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการใหที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม เรื่อง รับทราบ

ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้

 ๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการคางาชาง พ.ศ. ....

 ๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการคางาชาง พ.ศ. .... 

พิจารณารางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ                

อาหารสัตว พ.ศ. ....

   - ที่ประชุมรับทราบ 

 ทั้งนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแจงตอที่ประชุมวาการประชุมสภา

นิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม 

และขอปรึกษาตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลําดับ ดังนี้ 

 ๑. การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีและ 

คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหความเห็นชอบ 

ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 



การประชุม ๓๗

พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกําหนดใหบรรจุรางรัฐธรรมนูญ

แกไขเพิ่มเติม เขาระเบียบวาระการประชุมสภาเปนเรื่องดวนในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง นอกจากนี้มาตรา ๔๖ วรรคสามและวรรคสี่ กําหนด

ให “ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะแกไขเพิ่มเติมราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นมิได เวนแตคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติ          

จะเห็นชอบดวย มติใหความเห็นชอบตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

สภานิติบัญญัติแหงชาติทั้งหมดเทาที่มีอยู” ดังนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดแจง

นัดประชุมลวงหนาในวันดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน คือ รางรัฐธรรมนูญ      

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 

พุทธศักราช ....

 ๒. ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุมครองเด็กที่เกิด

โดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยที่ตกคางในประเทศไทย (นายวัลลภ  

ตังคณานุรักษ) ขอใหที่ประชุมพิจารณาดําเนินการ ๒ เรื่อง ดังนี้

   ๒.๑ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ แทนตําแหนงที่วาง เนื่องจาก พลตํารวจเอก 

เอก อังสนานนท และนางระรินทิพย ศิโรรัตน ไดขอลาออกจากการเปนกรรมาธิการ          

จึงทําใหกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วางลง ซึ่งที่ประชุมมีมติตั้งนายกิตติศักดิ์  

รัตนวราหะ และนางสุภัชชา สุทธิผล เปนกรรมาธิการแทนตําแหนงที่วาง ตามขอบังคับฯ 

ขอ ๑๐๕  ซึ่งที่ประชุมไมมีความเห็นเปนอยางอื่น

   ๒.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เปนครั้งแรก

ออกไปอีก ๙๐ วัน เนื่องจากมีเนื้อหาสาระสําคัญที่ตองพิจารณาดวยความละเอียด

รอบคอบ ซึ่งตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐๓ วรรคสองกําหนดใหประธานสภาเสนอตอที่ประชุมสภา 

และที่ประชุมสภาอาจลงมติใหขยายเวลาที่กําหนดไวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน 

ในการนี้ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบใหงดใชขอบังคับฯ ขอ ๑๐๓ วรรคสองประกอบกับ        

ขอ ๒๑๑ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีโดยใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลา 

เปนครั้งแรก ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ๓. การขอคัดสําเนาพยานหลักฐานเฉพาะในสวนของคําใหการสวนตน และคํา

ใหการของพยานบุคคลอื่น กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติชี้มูลความผิดกรณีดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาอันเปนมูลเหตุใหถูกถอดถอนออก

จากตําแหนง ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอปรึกษาตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การขอคัดสําเนาพยานหลักฐานดังกลาว โดยแบงออกเปน ๓ กรณี ดังนี้



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๓๘

   ๓.๑ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกกลาวหาจํานวน ๗ คน ประกอบดวย

นายสามารถ แกวมีชัย พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสน นายเชิดชัย ตันติศิรินทร                

นายเหวง โตจิราการ นายวิชาญ มีนชัยนันท นายธวัชชัย สุทธิบงกช และนายชวลิต 

วิชยสุทธิ์ มีความประสงคขอคัดสําเนาพยานหลักฐานเฉพาะในสวนของคําใหการสวนตน 

ทั้งนี้ หากไดรับอนุญาตขอใหมีผลเปนการอนุญาตถึงผูถูกกลาวหาทุกคนดวย

   ๓.๒ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกกลาวหา       

มีความประสงคขอคัดสําเนาพยานหลักฐานคําใหการของพยานบุคคลในคดีนี้  ไดแก              

นายวันชัย สอนศิริ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายไพบูลย นิติตะวัน ศาสตราจารยบวรศักดิ์           

อุวรรณโณ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี และนายอุทัย ยอดมณี

   ๓.๓ พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสน อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูก

กลาวหา มีความประสงคขอคัดสําเนาพยานหลักฐานคําใหการของพยานบุคคลในคดีนี้ทุกคน

 ตอจากนั้น สมาชิกฯ ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกรณีดังกลาวพอสมควร 

ซึ่งที่ประชุมมีมติไมอนุญาตใหคัดสําเนาพยานหลักฐานดังกลาวซึ่งเปนเอกสารลับ ทั้งนี้เปนไป

ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๐ วรรคสอง กําหนดวา สมาชิกหรือผูถูกกลาวหามีสิทธิ                         

ขอคัดสําเนาเอกสารที่เปนหลักฐาน เวนแตเปนเอกสารลับ หรือเปนเอกสารที่ไมควรเปดเผย

 จากนั้น ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมตาม       

ขอบังคับฯ ขอ ๓๙ (๒) ซึ่งที่ประชุมสภาไมมีความเห็นเปนอยางอื่น โดยประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวนตามการจัดระเบียบวาระการ

ประชุม ดังนี้

 ๑. รางพระราชบัญญัติการใหสิทธิแกผูสมัครเปนสมาชิกของกองทุนการออมแหงชาติ

บางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออม        

แหงชาติ พ.ศ.  .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (เรื่องดวนที่ ๓) โดยรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ         

รางพระราชบัญญัติ ซึ่งมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และผูแทน          

คณะรัฐมนตรี ไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแหงรางพระราช

บัญญัติดังกลาวไวพิจารณาและมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา 

จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย



การประชุม ๓๙

 ๑. นายเจตน ศิรธรานนท ๒. นางสาวบัณฑรโฉม แกวสอาด

   ๓. นายพจน อรามวัฒนานนท ๔. คุณพรทิพย  จาละ

   ๕. นายมนัส โกศล ๖. นายวรพล โสคติยานุรักษ

   ๗. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ๘. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

   ๙. พลเอก สิงหศึก สิงหไพร ๑๐. นางเสาวณี สุวรรณชีพ

 ๑๑. นางสาวอรุณี ศรีโต ๑๒. พลอากาศเอก อานนท จารยะพันธุ

 ๑๓. นายอําพน กิตติอําพน ๑๔. นายอิสระ วองกุศลกิจ

 ๑๕. นางสาวอุดมลักษณ บุญสวาง

 โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๒๑ วรรคหนึ่ง 

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้

ใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการ                 

แหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไวพิจารณา

 ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน                   

แกการกอการราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 

(เรื่องดวนที่ ๑) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายกิตติ วะสีนนท) แถลงชี้แจง

ประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลวที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง 

เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบรางและลงมติในวาระ

ที่สามสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย

 ๓. ใหความเห็นชอบความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (ตามมาตรา ๒๓ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗) (เรื่องดวนที่ ๔) 

โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายดอน ปรมัตถวินัย) แถลงเหตุผล

ประกอบการเสนอความตกลงดังกลาว ซึ่งมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร 

และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบ

 ๔. รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๒) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายเจตน  

ศิรธรานนท) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว          

ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สองเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับ

มาตราจนจบรางและลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๔๐

 ในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องดวน ประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม โดยประธาน

ของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาการประชุมสภาครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระกระทูถาม 

เรื่องที่คางพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม และเรื่องอื่นๆ และขอใหเลื่อนระเบียบวาระ                         

การประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวไปในการประชุมครั้งตอไป

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาิกา

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา จํานวน ๑ ฉบับ ดังนี้ 

 - รางพระราชบัญญัติการใหสิทธิแกผูสมัครเปนสมาชิกของกองทุนการออม         

แหงชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน          

การออมแหงชาติ พ.ศ. ....

 สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

 ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน                   

แกการกอการราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 ๒. รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ....



การประชุม ๔๑

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ครั้งที่ ๓๕

 ที่รัฐสภา วันศุกรที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ครั้งที่ ๓๕ โดยมีศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาิกา

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

คนที่สอง ขึ้นบัลลังก

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวา 

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่

ประธานจะแจงตอที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และไดดําเนินการใหที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมกระทูถาม เรื่อง ขอใหพิจารณาปรับปรุง                

หรือยกเลิกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งนายวัลลภ                                   

ตังคณานุรักษ เปนผูตั้ งถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให                       

รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ             

(พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย) เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณา         

เรื่องดวน ดังนี้ 

 ๑. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (เรื่องดวนที่ ๑) และรางพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (เรื่องดวนที่ ๒) เนื่องจากรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ        

เปนเรื่องทํานองเดียวกัน ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดขอปรึกษาเพื่อใหรวม

การพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวไปพรอมกัน แตใหแยกการลงมติทีละฉบับ 

ตามขอบังคับฯ ขอ ๔๐ (๒) ซึ่ งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยรองนายกรัฐมนตรี                         

(นายวิษณุ เครืองาม) แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ             

ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่ งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลแขวง                           

และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไวพิจารณาและมีมติสงให              

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจเปนผูพิจารณา         



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๔๒

โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๒๑ วรรคหนึ่ง                     

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการ

แหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไวพิจารณา

 จากนั้น ที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไวพิจารณา และ

สงใหคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจเปนผูพิจารณา 

โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๒๑ วรรคหนึ่ง                     

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการ

แหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไวพิจารณา

 ๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีจากศาลชั้นตนไปยังศาลแพง การสงคําคูความโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส และการสงคําคูความไปยังตางประเทศ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ            

(เรื่องดวนที่ ๓) โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แถลงหลักการและเหตุผล

ประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติ ซึ่งมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร 

และรองนายกรัฐมนตรีไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการ                 

แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณาและมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น           

คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย

   ๑. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช ๒. นายชาญณรงค ปราณีจิตต

   ๓. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ๔. นายพสิษฐ อัศววัฒนาพร

   ๕. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ๖. นายภาณุ อุทัยรัตน

   ๗. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ๘. นายมนัส สุขสวัสดิ์

   ๙. นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม ๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว

 ๑๑. พลตรี สมโภชน วังแกว ๑๒. นายสรวิศ ลิมปรังษี

 ๑๓. นางสาวสารี อองสมหวัง ๑๔. นางสุรางคณา วายุภาพ

 ๑๕. พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท

 โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๒๑ วรรคหนึ่ง 

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้

ใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการ                 

แหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไวพิจารณา



การประชุม ๔๓

 ๓. รางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

(เรื่องดวนที่ ๔) โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แถลงหลักการและเหตุผล

ประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติ ซึ่งมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร 

และรองนายกรัฐมนตรีไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการ                 

แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณาและมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น            

คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย

 ๑. พลเอก กิตติพงษ เกษโกวิท ๒. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

 ๓. พลตํารวจเอก ชัชวาลย   ๔. นายชาญณรงค ปราณีจิตต

  สุขสมจิตร

 ๕. พันตํารวจเอก ณรัชต  ๖. พันตํารวจโท พงษชัย วราชิต

  เศวตนันทน

 ๗. พลตํารวจเอก วัชรพล  ๘. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ

  ประสารราชกิจ

 ๙. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ๑๐. นางศิรสา ไชยหมาน

 ๑๑. พลเอก สกนธ สัจจานิตย ๑๒. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

 ๑๓. นายสุพันธุ มงคลสุธี ๑๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุนเริงรมย

 ๑๕. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช

 โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๒๑ วรรคหนึ่ง 

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้

ใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการ                  

แหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไวพิจารณา

 ตอจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง             

ตามระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

และพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได

ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ พิจารณาเสร็จแลว โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ         

(พลเอก สกนธ สัจจานิตย) ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบ      

รายงานฯ ดังกลาว พรอมทั้งเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ           

เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๔๔

 ในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมกระทูถาม เรื่องดวน และเรื่องที่

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ รองประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง                     

ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม และไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสภา

นิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คางพิจารณา เรื่องที่

เสนอใหม และเรื่องอื่น ๆ

 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๕ นาิกา

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้

 ๑. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒. รางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีจากศาลชั้นตนไปยังศาลแพง การสงคําคูความ โดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส และการสงคําคูความไปยังตางประเทศ)

 ๔. รางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....



การประชุม ๔๕

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ครั้งที่ ๓๖

 ที่รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ครั้งที่ ๓๖ โดยมีศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ นาิกา

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ คนที่หนึ่ง และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ               

คนที่สอง ขึ้นบัลลังก

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวา 

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่

ประธานจะแจงตอที่ประชุม และไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องรับรองรายงาน          

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังนี้ 

 ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และ

 ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

 ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดขอปรึกษาเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา 

เรื่อง การขอขยายเวลาการพิจารณาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการ            

การพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เนื่องจากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ ยังไมแลวเสร็จ ซึ่ งอยู ในระหวางการศึกษารวบรวมขอมูล ขอคิดเห็น                               

และขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดขอ

ขยายเวลาการพิจารณาเปนครั้งที่สอง ออกไปอีก ๑๘๐ วัน ซึ่งตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐๓ 

วรรคสอง กําหนดใหประธานสภาเสนอตอที่ประชุมสภาและที่ประชุมสภาอาจลงมติใหขยาย

เวลาที่กําหนดไวไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให

งดใชขอบังคับฯ ขอ ๑๐๓ วรรคสอง ประกอบกับ ขอ ๒๑๑ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี 

โดยใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายเวลาการพิจารณาเปนครั้งที่สอง ออกไปอีก ๑๘๐ วัน 

นับแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ตอจากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องดวน คือ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๔๖

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติ

เปนผูเสนอ (เรื่องดวนที่ ๑) เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๖ และขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ            

พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๑ การเสนอและการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม               

มิไดกําหนดแนวทางและวิธีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไวโดยชัดแจง ในการนี้ 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดวินิจฉัยชี้ขาดกําหนดแนวทางและวิธีการพิจารณาราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ โดยอาศัยประเพณีการปกครอง

ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามมาตรา ๕ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่ประชุม 

มีมติเห็นชอบใหงดใชขอบังคับฯ ขอ ๑๗๗ ประกอบขอ ๒๑๑ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี 

เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตามแนวทางและวิธีการดังกลาว และไดดําเนินการ

ประชุม ดังนี้

 ๑. การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง โดยรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษา         

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (นายวิษณุ เครืองาม) แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการ

เสนอรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร ตอมา                  

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรองหัวหนาคณะรักษา       

ความสงบแหงชาติ (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) และรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะ          

ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (นายวิษณุ เครืองาม) ไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุม 

ไดลงมติในวาระที่หนึ่ง โดยใชวิธีการเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษร ซึ่งมีคะแนนเสียง             

ไมนอยกวากึ่ งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู เห็นชอบใหรับหลักการแหง                         

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ไวพิจารณา 

 ๒. การพิจารณาในวาระที่สอง โดยกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณา

ในวาระที่สองเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง 

 ๓. การพิจารณาในวาระที่สาม ซึ่งที่ประชุมไดลงมติในวาระที่สาม โดยใชวิธีการ

เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษร ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

 จากนั้น ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม             

ตามขอบังคับฯ 



การประชุม ๔๗

ขอ ๓๙ (๒) ซึ่งที่ประชุมสภาไมมีความเห็นเปนอยางอื่น โดยประธานของที่ประชุม                   

ไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 ๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมการอุทธรณฎีกา) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๔) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (พลตํารวจเอก ชัชวาลย  

สุขสมจิตร) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว              

ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สองเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับ

มาตราจนจบราง และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย พรอมทั้งเห็นดวย

กับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

 ๒. รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ครั้ งที่  ๑๗/๒๕๕๘                   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๖ เลือกกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ประเภทผูที่มี       

ผลงานหรือมีความรูและความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณทางดานกฎหมาย แทนตําแหนง

ที่วาง ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ                           

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระที่ 

๔.๒) โดยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ (นายสมชาย 

แสวงการ) ไดชี้แจงผลการพิจารณาและเสนอความเห็นวาไมสมควรเปดเผยรายงาน                     

การประชุมลับดังกลาว ตามขอบังคับฯ ขอ ๓๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวยกับ                

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

 ในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องดวนที่ ๑ เรื่องดวนที่ ๔ 

และระเบียบวาระที่ ๔.๒ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติ      

แหงชาติ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง ไดผลัดเปลี่ยนกัน

ทําหนาที่ประธานของที่ประชุม และไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสภานิติบัญญัติ         

แหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมกระทูถาม เรื่องที่คางพิจารณา และเรื่อง

อื่น ๆ ทั้งนี้ ขอเลื่อนเรื่องดวนที่ ๒ เรื่องดวนที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ และเรื่องที่

เสนอใหม ออกไปพิจารณาในวันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาิกา



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๔๘

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

 ๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมการอุทธรณฎีกา) 



การประชุม ๔๙

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ครั้งที่ ๓๗

 ที่รัฐสภา วันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติ       

แหงชาติ ครั้งที่ ๓๗ โดยมีศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาิกา

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขึ้นบัลลังก  

  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวา

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่

ประธานจะแจงตอที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และไดดําเนินการใหที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมกระทูถาม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ การขอ

อนุญาตตั้งหรือยายโรงงานน้ําตาลแหงใหมที่ตองมีระยะหางจากเขตโรงงานน้ําตาลเดิมไมนอย

กวา ๕๐ กิโลเมตร ซึ่งนายมหรรณพ เดชวิทักษ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแจงตอที่ประชุมวารัฐมนตรี

วาการกระทรวงอุตสาหกรรมติดภารกิจสําคัญเรงดวนจึงขอเลื่อนการตอบกระทูถามดังกลาวไป

ในวันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณา          

เรื่องดวน ดังนี้

 ๑. รางพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร         

ซึ่งสินคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (เรื่องดวนที่ ๑) โดยรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นางอภิรดี  ตันตราภรณ) แถลงหลักการและเหตุผลประกอบ

การเสนอรางพระราชบัญญัติ ซึ่งมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่งรับ

หลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณาและมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น

คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย 

 ๑. นางกฤติกา ปนประเสริฐ ๒. นายฉัตรชัย ปยะสมบัติกุล

 ๓. พลตํารวจเอก ชัชวาลย  ๔. นายโชคอํานวย กัมพลานนท

  สุขสมจิตร



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๕๐

 ๕. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง ๖. นายบุญชัย โชควัฒนา

 ๗. นายบุญทักษ หวังเจริญ ๘. นายพจน อรามวัฒนานนท

 ๙. คุณพรทิพย จาละ ๑๐. นายยอดฉัตร ตสาริกา

 ๑๑. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ๑๒. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

 ๑๓. นายสมพล เกียรติไพบูลย ๑๔. นายสุพันธุ มงคลสุธี

 ๑๕. นายอิสระ วองกุศลกิจ

 โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๒๑ วรรคหนึ่ง 

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้

ใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการแหง       

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไวพิจารณา

 ๒. รางพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . . ซึ่ งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๒) โดยประธานคณะกรรมาธิการ               

วิสามัญฯ (คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของ                    

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง เริ่มตนดวยชื่อราง        

คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง และลงมติในวาระที่สามสมควร

ประกาศใชเปนกฎหมาย พรอมทั้งเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ         

เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป 

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการศึกษาพระราชบัญญัติการแขงขัน

ทางการคา  พ.ศ .  ๒๕๔๒ ซึ่ งคณะกรรมาธิการการพาณิชย  การอุตสาหกรรม                                 

และการแรงงาน พิจารณาเสร็จแลว โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ (พลเอก สิงหศึก สิงหไพร) 

และคณะ ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ ซึ่งสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น            

พอสมควร และผูแทนคณะกรรมาธิการฯ (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ) ไดตอบชี้แจงแลว            

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกลาว พรอมทั้ งเห็นดวยกับขอเสนอแนะของ                         

คณะกรรมาธิการฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

 ตอจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องที่คางพิจารณา คือ พิจารณาขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ (๑) 

ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กรณีรายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูป

สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส สภาปฏิรูปแหงชาติ 

พิจารณาศึกษาเรื่อง หลักประกันความมั่นคงดานรายไดเพื่อการยังชีพของผูสูงอายุ :            



การประชุม ๕๑

การเรงรัดการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔   

(พรอมรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง และ

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

คนพิการและผูดอยโอกาส) โดยประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 

(พลอากาศเอก ชนะ อยูสถาพร) ประธานคณะอนุกรรมาธิการดานการเงิน การธนาคาร 

สถาบันการเงินและตลาดทุน (นายวรพล โสคติยานุรักษ) และผูแทนคณะกรรมาธิการสังคม 

กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส (พลเรือเอก พลวัฒน  

สิโรดม) ชี้แจงประกอบรายงานการพิจารณาศึกษาในสวนของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งสองคณะแลว 

ในการนี้ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ

และผูดอยโอกาส สภาปฏิรูปแหงชาติ (นายอําพล  จินดาวัฒนะ) ไดแถลงชี้แจงประกอบ

การเสนอรายงานตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งมีสมาชิกฯ ไดอภิปรายพอสมควรและ

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ สภาปฏิรูปแหงชาติ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

ดานการเงินฯ ไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษา                     

ทั้งสามฉบับ พรอมทั้งมีมติเห็นชอบดวยกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ          

เพื่อสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

 ในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทูถาม เรื่องดวน        

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว และเรื่องที่คางพิจารณา ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่

ประธานของที่ประชุม โดยประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาการประชุมสภาครั้งนี้

ไมมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม และเรื่องอื่นๆ

 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาิกา

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา จํานวน ๑ ฉบับ คือ

  - รางพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร               

ซึ่งสินคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย จํานวน ๑ ฉบับ คือ

 - รางพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

   



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๕๒

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ครั้งที่ ๓๘

 ที่รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ครั้งที่ ๓๘ โดยมี ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ นาิกา

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขึ้นบัลลังก

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวา       

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่อง                 

ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม และไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังนี้

 ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และ

 ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

 ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องดวน คือ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๑) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ            

(นายตวง อันทะไชย) แถลงชี้แจงประกอบ

 การเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว ที่ประชุมไดพิจารณา         

ในวาระที่สอง เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง 

และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย พรอมทั้งเห็นดวยกับขอสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

 จากนั้น ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมตาม         

ขอบังคับฯ ขอ ๓๙ (๒) ซึ่งที่ประชุมสภาไมมีความเห็นเปนอยางอื่น โดยประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามการจัดระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้

 ๑. การขอพิจารณาทบทวนรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) (แกไขเพิ่มเติม  

มาตรา ๔ เพื่อใหรางพระราชบัญญัติมีความถูกตองสมบูรณ) ตามขอบังคับการประชุม      



การประชุม ๕๓

สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๓๒ (เรื่องดวนที่ ๓) ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติไดแจงตอที่ประชุมวาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)       

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว และลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย

แลวนั้น แตเนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายบางประการที่มีถอยคํา                       

ไมสอดคลองกัน และอาจกอใหเกิดปญหาในการตีความ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ     

จึงขอปรึกษาตอที่ประชุมเพื่อใหนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวกลับมาทบทวนอีกครั้ง                         

ซึ่งที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มี

อยูในวันประชุม ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง โดยประธานสภาไดชี้แจงประเด็น

เกี่ยวกับการทบทวนในเรื่องรูปแบบของรางพระราชบัญญัติและถอยคําของรางพระราชบัญญัติ 

โดยใหแก ไขเพิ่ม เติมถอยคําในมาตรา ๔ เพื่อให เกิดความชัดเจนวาจะตองเพิ่ม                              

มาตรา ๒๘๗/๑ และมาตรา ๒๘๗/๒ ไวในลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ เนื่องจาก

มาตรา ๒๘๗ เปนมาตราสุดทายของลักษณะ ๙ และแกไขถอยคําในมาตรา ๒๘๗/๒ (๑) 

และมาตรา ๒๘๗/๒ (๒) ใหสอดคลองกับถอยคําในมาตรา ๒๘๗ ของประมวลกฎหมาย

อาญา ซึ่งตามขอบังคับฯ ขอ ๑๓๒ วรรคสาม กําหนดวา ในวาระที่สองการพิจารณาแกไข

เพิ่มเติมใหกระทําไดเทาที่จําเปน และใหกระทําในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา              

ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาความในมาตรา ๔ และลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช         

เปนกฎหมาย

 ๒. ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตามขอบังคับฯ 

ขอ ๑๐๓ วรรคสอง ซึ่งที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบใหขยายเวลาได ดังนี้

   ๒.๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

(ระเบียบวาระที่ ๗.๑) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายสมบูรณ งามลักษณ) 

ไดขอขยายเวลาการพิจารณาเปนครั้งที่สอง ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘  

   ๒.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและ      

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาราง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๒) 

และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . . 



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๕๔

(ระเบียบวาระที่ ๗.๓) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายกิตติ วะสีนนท)            

ไดขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวเปนครั้งที่สอง                  

ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

   ๒.๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 

พ.ศ. ....(ระเบียบวาระที่ ๗.๔) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (พลเรือเอก ชุมนุม  

อาจวงษ) ไดขอขยายเวลาการพิจารณาเปนครั้งแรก ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต                  

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  

   ๒.๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหาร

ทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๕) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

(พลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร) ไดขอขยายเวลาการพิจารณาเปนครั้งที่สอง ออกไปอีก 

๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ๓. รายงานการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารงาน ระบบบริหารงบประมาณ 

ระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และระบบการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

ซึ่ งคณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น พิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระที่  ๔)                        

โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (นายบัญญัติ  จันทนเสนะ) ชี้แจงประกอบ

การเสนอรายงานฯ ซึ่งสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และรองประธาน

คณะกรรมาธิการ คนที่สอง ไดตอบชี้แจงแลวที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกลาว 

พรอมทั้งเห็นชอบดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

 ๔. ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราช

บัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๖) และรางพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๗) 

โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายวิสุทธิ์   ศรีสุพรรณ) ไดขอขยายเวลา                  

การพิจารณาเปนครั้งที่สาม ออกไปอีก ๓๐ วัน เนื่องจากมีเนื้อหาสาระสําคัญที่ตองพิจารณา

ดวยความละเอียดรอบคอบ ซึ่งตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐๓ วรรคสอง กําหนดใหประธานสภา

เสนอตอที่ประชุมสภา และที่ประชุมสภาอาจลงมติใหขยายเวลาที่กําหนดไวไดไมเกิน               

สองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน ซึ่งที่ประชุมสภาไดมีมติเห็นชอบใหงดใชขอบังคับฯ             

ขอ ๑๐๓ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๒๑๑ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให                     

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาว

เปนครั้งที่สาม ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



การประชุม ๕๕

  ๕. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (องคประกอบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

(เรื่องดวนที่ ๒) โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แถลงหลักการและเหตุผล

ประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติ และที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการ           

แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา เนื่องจากไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให                   

ที่ประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งที่ประชุมสภาไมมี

ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานของที่ประชุมจึงดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง 

เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง และลงมติ          

ในวาระที่สามสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย

 ในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เรื่องดวน เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว และเรื่องอื่นๆ ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ คนที่สอง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม โดยประธานของ             

ที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาการประชุมสภาครั้งนี้ ไมมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องกระทูถาม 

เรื่องที่คางพิจารณา และเรื่องที่เสนอใหม

 เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๕ นาิกา

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

 ๑. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ....

 ๒. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่  .. ) 

พ.ศ. .... (องคประกอบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม)



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๕๖

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ครั้งที่ ๓๙

 ที่รัฐสภา วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

ครั้งที่  ๓๙ โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ           

ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาิกา

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน

สภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก

 รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม คือ การขออนุญาตแจกเอกสาร                       

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติของอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกกลาวหา ซึ่งประธาน               

สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาอนุญาตแลว ดังนี้ 

 ๑. เอกสารคําชี้แจงความเห็นตอประเด็นการพิจารณาถอดถอน ของนายชวลิต  

วิชยสุทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกกลาวหา และ

 ๒. เอกสารคําชี้แจงขอเท็จจริงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ของอดีตสมาชิก         

สภาผูแทนราษฎร ผูถูกกลาวหา จํานวน ๒๑ คน 

 - ที่ประชุมรับทราบ

 ทั้งนี้  ประธานของที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในการประชุมสภา

นิติบัญญัติแหงชาติครั้งนี้ไมมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม

และไดขอปรึกษาตอที่ประชุมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องขอขยายเวลาการพิจารณา                 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ) ไดขอขยาย

เวลาการพิจารณาเปนครั้งที่สาม ออกไปอีก ๓๐ วัน เนื่องจากการพิจารณาของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ ยังอยูในขั้นตอนรอความเห็นจากคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับบทนิยาม             

คําวา “สาธารณูปโภค” ซึ่งตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐๓ วรรคสอง กําหนดใหประธานของ       

ที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมสภา และที่ประชุมสภาอาจลงมติใหขยายเวลาที่กําหนดไวไดไมเกิน

สองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน ซึ่งที่ประชุมสภาไดมีมติเห็นชอบใหงดใชขอบังคับฯ            

ขอ ๑๐๓ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๒๑๑ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให                      



การประชุม ๕๗

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนครั้งที่สาม 

ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ตอมา ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ       

การประชุมเรื่องกระทูถาม ดังนี้

 ๑. กระทูถาม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ การขออนุญาตตั้งหรือยายโรงงาน

น้ําตาลแหงใหม ที่ตองมีระยะหางจากเขตโรงงานน้ําตาลเดิมไมนอยกวา ๕๐ กิโลเมตร        

ซึ่งนายมหรรณพ เดชวิทักษ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายจักรมณฑ                 

ผาสุกวนิช) เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ๒. กระทูถาม เรื่อง การดําเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ซึ่งนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี (ระเบียบวาระ 

ที่ ๓.๒.๒) โดยประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวารัฐมนตรีผูไดรับมอบหมายให          

มาตอบกระทูถามติดภารกิจสําคัญเรงดวนจึงขอเลื่อนการตอบกระทูถามออกไปกอน

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน คือ 

การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อดําเนินกระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จํานวน ๒๔๘ คน ออกจากตําแหนง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ                  

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔              

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต           

พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๔๙ 

 ๑. กําหนดวันแถลงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ผูกลาวหา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๒๔๘ คน ผูถูกกลาวหา ตามที่คณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดมีมติชี้มูลความผิดของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๒๔๘ คน และไดสงรายงานและสํานวนการไตสวน          

ขอเท็จจริงพรอมเอกสารที่มีอยูและความเห็นมายังประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อให    

สภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ         

ไดดําเนินการแจกสําเนารายงานพรอมเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.          

ใหแกสมาชิกและผูถูกกลาวหาเพื่อศึกษาลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน ตามขอบังคับฯ             

ขอ ๑๕๐ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจะครบกําหนดสามสิบวัน      

ในวันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดกําหนดให              

วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนการประชุมนัดแรกเพื่อดําเนินการพิจารณาเรื่องดังกลาว



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๕๘

 ประธานของที่ประชุมไดปรึกษาตอที่ประชุม โดยกําหนดใหมีการนัดประชุมสภา

ในวันพุธที่ ๑๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาิกา       

เพื่อรับฟงการแถลงเปดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูกลาวหา และการแถลงคัดคาน

โตแยงคําแถลงเปดสํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๒๔๘ คน ผูถูกกลาวหา 

โดยไมมีการซักถาม ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๔ วรรคหนึ่ง เมื่อการแถลงดังกลาวเสร็จสิ้น 

ใหที่ประชุมสภาพิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกฯ ที่เสนอลวงหนากอน                

วันประชุม ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๔ วรรคสอง ซึ่งสมาชิกฯ เสนอญัตติซักถามไดจนถึง

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติใหที่ประชุมงดใช

ขอบังคับฯ ขอ ๑๕๔ วรรคสอง ประกอบขอ ๒๑๑ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี                

เพื่อขยายเวลาใหสมาชิกฯ เสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หรือผูถูกกลาวหาไดไปจนถึงวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ นาิกา 

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

 ๒. พิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา ตามขอบังคับฯ       

ขอ ๑๕๕ ทั้งนี้ ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกกลาวหา ไดยื่นคําขอเพิ่มเติมพยาน   

หลักฐาน จํานวน ๖ คําขอ รวม ๑๑ รายการ (ตามบัญชีขางทาย) ทั้งนี้ คําขอเพิ่มเติม

พยานหลักฐานในคําขอที่ ๒ ถึงคําขอที่ ๖ เปนการยื่นพยานหลักฐานที่เปนเอกสาร             

ชุดเดียวกัน ประธานของที่ประชุมไดกําหนดใหพิจารณาไปในคราวเดียวกันและลงมติพรอมกัน 

ในการนี้ ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหผูแทนของผูถูกกลาวหา (นายสามารถ แกวมีชัย 

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสน และนายวิทยา บุรณศิริ) และ

กรรมการ ป.ป.ช. (นายวิชัย วิวิตเสวี) ผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.           

ผูกลาวหา ชี้แจงเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้        

ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมสภา ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๕ วรรคสอง ซึ่งที่ประชุมมีมติ        

ไมอนุญาตใหเพิ่มเติมพยานหลักฐานทั้ง ๖ คําขอ รวม ๑๑ รายการของผูถูกกลาวหา 

 หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาการประชุมสภาครั้งนี้

ไมมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว เรื่องที่คางพิจารณา 

เรื่องที่เสนอใหม และเรื่องอื่น ๆ

 เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาิกา



การประชุม ๕๙

การประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ

การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ

ครั้งที่ ๔๒

 ที่รัฐสภา วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการประชุม          

สภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๒ โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูป         

แหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๕ นาิกา

 เมื่อครบองคประชุมแลว นายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูป            

แหงชาติ ขึ้นบัลลังก และไดกลาวเปดประชุม จากนั้นไดแจงใหที่ประชุมรับทราบ                        

เรื่องตาง ๆ ดังนี้

 ๑. สภานิติบัญญัติแหงชาติและสภาปฏิรูปแหงชาติ ไดรวมกันจัดโครงการสัมมนา

เพื่อรับฟงผลการดําเนินงานในรอบ ๑ ปที่ผานมาของรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่  ๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาิกา เปนตนไป ณ หองประชุมรัฐสภา จึงขอเชิญ

สมาชิกฯ เขารวมโครงการสัมมนาดังกลาว โดยขอใหสมาชิกฯ กรอกแบบตอบรับ                     

การเขารวมสัมมนาแลวสงคืนเจาหนาที่สํานักการประชุม ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาิกา บริเวณหนาหองประชุมสภา



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๖๐

 ๒. การจัดทําแผนปฏิรูปของวาระปฏิรูปตาง ๆ ใหคณะกรรมาธิการดําเนินการ

จัดทําแผนปฏิรูปเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให

สภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณาแผนปฏิรูปดังกลาวใหแลวเสร็จกอนที่จะพิจารณาใหความเห็นชอบ

รางรัฐธรรมนูญ

 ๓. สรุปการปฏิบัติงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อแจงความคืบหนาผลการ

ดําเนินงานตาง ๆ ของสภาปฏิรูปแหงชาติ (ขอมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

 ที่ประชุมรับทราบ

 ตอจากนั้น  ประธานสภาปฏิรูปแห งชาติ ได เสนอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากร วาระปฏิรูปที่  ๒๖ : การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติ                         

ภาวะโลกรอน โดยประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดปรึกษาที่ประชุมเพื่อใหประธานกรรมาธิการ

เสนอรายงานในแตละวาระ และใหสมาชิกฯ อภิปรายตามวาระที่ประธานกรรมาธิการเสนอ            

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 นายปราโมทย ไมกลัด ประธานกรรมาธิการไดเสนอรายงานทั้ง ๒ วาระปฏิรูป

ทีละวาระปฏิรูปตามลําดับ สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ และ       

รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม ประธาน

กรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง ที่ประชุมไดรับทราบแนวทางการดําเนินการ                   

ของคณะกรรมาธิการ และรับทราบความเห็นพรอมขอเสนอแนะของสมาชิกฯ ทั้ง ๒ วาระ

ปฏิรูปทีละวาระปฏิรูป ตามลําดับ เพื่อคณะกรรมาธิการจะไดนําไปเปนแนวทางในการ   

ดําเนินการตอไป

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ นาิกา



การประชุม ๖๑

การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ

ครั้งที่ ๔๓

 ที่รัฐสภา วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการประชุมสภา

ปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๓ โดยมีรองศาสตราจารย ดร. ทัศนา  บุญทอง รองประธาน

สภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่

ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๓ นาิกา

 เมื่อครบองคประชุมแลว รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธาน

สภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ ขึ้นบัลลังก      

และกลาวเปดประชุม จากนั้นผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงาน          

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ              

ผูพิการและผูดอยโอกาส รวมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 

วาระปฏิรูปที่ ๒๘ : ระบบเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็ง รายงานขอเสนอ เรื่อง สิทธิชุมชน

ในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชนและรางพระราชบัญญัติ      

สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน พ.ศ. .... 

 กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม ไดอนุญาต      

ใหคณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน เขารวมชี้แจงตอที่ประชุม       

ตามขอบังคับฯ ขอ ๖๓

 นายอําพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการไดเสนอรายงานและรางพระราช

บัญญัติ สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาปฏิรูปแหงชาติผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหนาที่ 

ประธานกรรมาธิการ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ตอบชี้แจง จากนั้น             

ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อสงรายงานพรอมความเห็นและ

ขอเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป และที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับราง

พระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน 

พ.ศ. .... เพื่อสงรางพระราชบัญญัติดังกลาว พรอมความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกฯ 

ไปยังคณะกรรมาธิการ เพื่อประกอบการพิจารณาและใหคณะกรรมาธิการพิจารณาใหแลว

เสร็จภายในเจ็ดวัน นับแตวันถัดจากวันที่สภามีมติ ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐๗

 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๘ นาิกา 



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๖๒

การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ

ครั้งที่ ๔๔

 ที่รัฐสภา วันจันทรที่  ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการประชุม              

สภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๔ โดยมีรองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธาน

สภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่

ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๔ นาิกา

 เมื่อครบองคประชุมแลว รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธาน

สภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ ขึ้นบัลลังก      

และกลาวเปดประชุม กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระ ผูปฏิบัติหนาที่ประธาน

ของที่ประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็น                        

เพื่อการปฏิรูปดานตาง ๆ 

 จากนั้น ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอย

โอกาส รวมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน วาระปฏิรูปที่ 

๒๘ : ระบบเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็ง รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ธนาคารที่ดินและ

รางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....

 กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตให

คณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน เขารวมชี้แจงตอที่ประชุมตาม        

ขอบังคับฯ ขอ ๖๓

 นายอําพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการไดเสนอรายงานและนายกอบศักดิ์ 

ภูตระกูล รองประธานกรรมการไดเสนอรางพระราชบัญญัติ สมาชิกฯ อภิปราย โดยมี

ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดปฏิบัติหนาที่ตอประธานกรรมาธิการ และรองประธานกรรมการ

ตอบชี้แจง จากนั้นที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อสงรายงาน

พรอมความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป และ

ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... โดยใหสงราง        

พระราชบัญญัติพรอมความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปใหคณะกรรมาธิการ            

เพื่อประกอบการพิจารณา และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต

วันถัดจากวันที่สภามีมติ ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐๗

 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๗ นาิกา



การประชุม ๖๓

การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ

ครั้งที่ ๔๕

 ที่รัฐสภา วันจันทรที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการประชุมสภา

ปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๕ โดยมีรองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธาน

สภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่

ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๖ นาิกา

 เมื่อครบองคประชุมแลว รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธาน

สภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ ขึ้นบัลลังค      

และกลาวเปดประชุม

 จากนั้น ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการพิจารณา 

ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง วาระปฏิรูปที่  ๒ : การเขาสูอํานาจ/ระบบ

พรรคการเมือง

 ศาสตราจารยสมบัติ ธํารงธัญวงศ ประธานกรรมาธิการไดเสนอรายงาน            

สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมาธิการตอบชี้แจง จากนั้นที่ประชุมไดรับทราบแนวทาง 

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ และรับทราบความเห็นพรอมขอเสนอแนะของสมาชิกฯ 

เพื่อคณะกรรมาธิการจะไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๙ นาิกา



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๖๔

การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ

ครั้งที่ ๔๖

 ที่รัฐสภา วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการประชุมสภา

ปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖ โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ 

ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๗ นาิกา

 เมื่อครบองคประชุมแลว นายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูป           

แหงชาติ และรองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ  

คนที่สอง ขึ้นบัลลังก 

 จากนั้น ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดแจงใหที่ประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ดังนี้

 ๑. ผลการประชุมปรึกษาหารือของสภาปฏิรูปแหงชาติ เมื่อวันจันทรที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาิกา มีขอสรุปดังนี้

   ๑.๑  รับทราบประเด็นสําคัญในการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามที่รัฐบาลไดเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ           

และอยูในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวม ๗ ประเด็น โดยเฉพาะประเด็น      

ที่เกี่ยวของกับสภาปฏิรูปแหงชาติ คือ

         (ก) การกําหนดวาระของสภาปฏิรูปแหงชาติใหสิ้นสุดลงเมื่อไดใหความ

เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว

      (ข) ใหสภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณาเสนอประเด็นคําถามเพื่อทํา

ประชามติไดหนึ่งประเด็นคําถามควบคูกับการทําประชามติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบราง

รัฐธรรมนูญ โดยสภาปฏิรูปแหงชาติตองสงประเด็นคําถามใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

      (ค) คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอาจขยายระยะเวลาพิจารณา

คําขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญออกไปจากกําหนดเดิมไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน

   ๑.๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังกลาว จะมีผลใหสภาปฏิรูปแหงชาติไดรับรางรัฐธรรมนูญที่แกไข     

เพิ่มเติมจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประมาณวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ

นาจะมีผลใหสภาปฏิรูปแหงชาติตองพิจารณามีมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนั้น 

ในชวงเวลาวันที่ ๕ หรือวันที่ ๖ หรือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และวาระการปฏิบัติงาน

ของสภาปฏิรูปแหงชาติจะตองสิ้นสุดลงทันที



การประชุม ๖๕

   ๑.๓ สภาปฏิรูปแหงชาติยังยืนยันกําหนดการปฏิบัติงานตามแผนการ                   

ที่กําหนดไวแตเดิมทุกประการ กลาวคือ ทุกคณะกรรมาธิการนําเสนอกรอบแนวคิดของ            

การปฏิรูปประเด็นตาง ๆ ทั้ง ๓๗ วาระการปฏิรูปและ ๖ วาระการพัฒนา ภายในวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเมื่อพิจารณาแกไขปรับปรุงแลว ใหนําเสนอแผนปฏิรูป           

ฉบับสมบูรณตอสภาปฏิรูปแหงชาติโดยทันที โดยไมเกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้       

การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิรูปดังกลาวนั้นจะไมชาไปกวาวันที่

ไดรับรางรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งนาจะเปนวันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากวาระการปฏิรูปและวาระการพัฒนาใดจําเปนตองทําราง

กฎหมายประกอบ หากสามารถยกรางไดทันก็ใหนําเสนอพรอมแผนปฏิรูปฉบับสมบูรณ      

หากไมทันใหรอการยกรางกฎหมายไวกอน

   ๑.๔ สภาปฏิรูปแหงชาติจะนําเสนอแผนปฏิรูปตอคณะรัฐมนตรีโดยทันที 

หลังจากผานการเห็นชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติแลวตามขอตกลงกับรัฐบาลเชนที่ได             

ดําเนินการมา

   ๑.๕ กอนสิ้นวาระการปฏิบัติงาน สภาปฏิรูปแหงชาติจะประมวลผล               

การปฏิบัติงานทั้งหมดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง                        

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งจะประกอบดวย

      (ก) เอกสารวิสัยทัศนและอนาคตภาพประเทศไทย

      (ข) เอกสารประมวลแผนปฏิรูปทั้ง ๓๗ วาระการปฏิรูปและ ๖ วาระ

การพัฒนา รวมทั้งวาระการปฏิรูปเฉพาะ

      (ค) เอกสารแสดงประเด็นการปฏิรูปหลักซึ่งจะคัดเลือกกลุมของวาระ 

การปฏิรูปจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงมาสังเคราะหเปนประเด็นปฏิรูปหลักที่สมบูรณ

และเปนกุญแจสําคัญที่มีผลตอการปฏิรูปในวาระอื่น ๆ ทั้งสิ้น

      (ง) เอกสารการปรับกลไกภาครัฐและระบบบริหารราชการแผนดิน

   ๑.๖  เนื่องจากมีผูประสงคแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเพิ่มเติมอีกจํานวน

หนึ่ง จึงเห็นควรใหจัดการสัมมนาเฉพาะสภาปฏิรูปแหงชาติเพิ่มเติมเพื่อการนี้ ในวันพุธที่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ นาิกา ณ โรงแรมรามาการเดนส

 ๒. เวลาการปฏิบัติงานของสภาปฏิรูปแหงชาติในการพิจารณาแผนปฏิบัติในการ

ปฏิรูปประเทศตามวาระการปฏิรูปตาง ๆ ซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในเวลาประมาณ ๖๐ วันนับตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อใหการ

พิจารณาของสมาชิกฯ ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการปฏิรูปทั้ง ๑๘ คณะเปนไป    



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๖๖

อยางมีประสิทธิภาพและเสร็จตามกําหนดเวลา จึงขอความรวมมือจากสมาชิกฯ อภิปราย

อยางสั้น กระชับ และเฉพาะประเด็นดังตอไปนี้

   ๒.๑ ประเด็นที่ เพิ่มเติมขึ้นใหมที่ ไมไดปรากฏอยู ในรายงานที่ เสนอมา                

ในครั้งแรก

   ๒.๒ ประเด็นที่มีความเห็นตางหรือไมเห็นดวยกับขอเสนอที่คณะกรรมาธิการ

นําเสนอพรอมทั้งเหตุผล

   ๒.๓ ขอเสนอเพิ่มเติมตัวชี้วัดความสําเร็จหรือความลมเหลวในการปฏิรูป

 ที่ประชุมรับทราบ

 ตอจากนั้น  ประธานสภาปฏิรูปแห งชาติ ได เสนอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง รางพระราชบัญญัติ            

การผังเมืองและการใชพื้นที่ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดอนุญาตใหนายชลิต 

แกวจินดา นายยุทธ ลิมปศิระ รองศาสตราจารยดุษฎี ทายตะคุ และนายปรีชา รณรงค 

เขารวมชี้แจงตอที่ประชุม ตามขอบังคับฯ ขอ ๙๗ วรรคสาม ทั้งนี้ ประธานสภาปฏิรูป

แหงชาติไดปรึกษาที่ประชุมโดยจะใหประธานกรรมาธิการแถลงหลักการและเหตุผล รวมถึง

สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับพรอมกันและใหสมาชิกฯ อภิปรายไป 

ในคราวเดียวกัน แตใหที่ประชุมลงมติใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติในแตละฉบับ

ตามลําดับ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 นายปราโมทย ไมกลัด ประธานกรรมาธิการไดแถลงหลักการและเหตุผล               

ในรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมาธิการ ประธาน       

อนุกรรมาธิการ และกรรมาธิการตอบชี้แจง จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับรางพระราช

บัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ เพื่อสงรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว 

พรอมความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการ

พิจารณาและใหคณะกรรมาธิการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่สภา

มีมติ โดยสมาชิกฯ อาจยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติตอประธานกรรมาธิการ

ภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันที่สภามีมติ ตามขอบังคับฯขอ ๑๐๗ ทั้งนี้ จะไดจัดสงราง

พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ไปพรอมกับรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ไดนํา

ไปปรับปรุงเรียบรอยแลว เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป

 เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาิกา



การประชุม ๖๗

การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ

ครั้งที่ ๔๗

 ที่รัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการประชุม       

สภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗ โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูป         

แหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๒ นาิกา

 เมื่อครบองคประชุมแลว นายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูป            

แหงชาติ ขึ้นบัลลังกและกลาวเปดประชุม

 กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ             

ไดอนุญาตใหสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นเพื่อการปฏิรูปดานตาง ๆ

 จากนั้น ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบ        

วาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการพิจารณาของ          

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน เรื่อง การกําหนดยุทธศาสตรชาติ             

และรางพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ....

 ตอจากนั้น ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดอนุญาตให นายไพฑูรย ขัมภรัตน 

นางสาวทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน และพลเอก ชูชาติ สุขสงวน เขารวมชี้แจงตอที่ประชุม  

ตามขอบังคับฯ ขอ ๙๗ วรรคสาม

 นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน ประธานกรรมาธิการไดเสนอรายงาน และพันตํารวจตรี 

ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษากรรมาธิการและประธานอนุกรรมาธิการจัดทํารางกฎหมาย      

วาดวยยุทธศาสตรชาติ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติ สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธาน       

สภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมาธิการและที่ปรึกษา

กรรมาธิการตอบชี้แจง จากนั้นที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการ 

เพื่อสงรายงานพรอมความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ

ตอไป และที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ....        

โดยใหสงรางพระราชบัญญัติพรอมความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปให                        

คณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่สภามีมติ โดยสมาชิกฯ อาจยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม            

รางพระราชบัญญัติตอประธานกรรมาธิการ ภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันที่สภามีมติ 

ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐๗

 เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๓ นาิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ

ครั้งที่ ๔๘

 ที่รัฐสภา วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีการประชุม      

สภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๔๘ โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูป         

แหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๑ นาิกา

 เมื่อครบองคประชุมแลว นายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูป            

แหงชาติ และรองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ  

คนที่สอง ขึ้นบัลลังก ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติกลาวเปดประชุม

 จากนั้น ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ     

ที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป

สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส วาระปฏิรูป                      

ที่ ๒๘ : ระบบเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งในเสาหลักที่ ๔ เรื่อง แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน 

 นายอําพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการไดเสนอรายงาน สมาชิกฯ 

อภิปราย ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง จากนั้นที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบ

กับรายงานของคณะกรรมาธิการ และใหคณะกรรมาธิการนําความเห็นและขอเสนอแนะ        

ของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน เพื่อสงไปยัง                          

คณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป 

 เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๑ นาิกา
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ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหการรับรอง

รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแหงชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒  

ศาสตราจารยพิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ใหการ

รับรองนายซุน เจียเจิ้ง (Mr.Sun Jiazheng) สมัยที่ ๑๑ ที่ขอเขาเยี่ยมคารวะประธาน สนช. 

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ      

ไทย - จีน โดยประธาน สนช. ไดกลาววา ความสัมพันธไทยและจีนมีความใกลชิดมาอยางยาวนาน 

โดยในปนี้เปนปที่ครบรอบ ๔๐ ป ของความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน ขณะที่ความสัมพันธ

ของสถาบันนิติบัญญัติทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันอยางสม่ําเสมอ 

โดยรัฐสภาไทยไดจัดตั้งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - จีน เพื่อสงเสริมและกระชับ              

ความสัมพันธอันดี ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางกันอยางสม่ําเสมอ 

รวมถึงยินดีที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยและจีนไดลงนามความรวมมือจัดทําแผนปฏิบัติการทาง

วัฒนธรรมฉบับที่ ๔ ระหวางป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เพื่อขยายความรวมมือทางดานวัฒนธรรม

รอบรั้วสภา

ขาวในประเทศ
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อยางตอเนื่อง พรอมขอชื่นชมที่จีนประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ทําใหจีนมีความกาวหนาในหลายดาน อาทิ การเปนผูผลิตและบริโภคสินคาเกษตรรายใหญ

ที่สุดในโลก การเปนหนึ่งในประเทศผูนําดานเทคโนโลยีการขนสงระบบรางดวยเครือขายรถไฟ

ที่ยาวเปนอันดับ ๓ ของโลก ทั้งนี้ไทยพรอมที่จะสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและ            

ความรวมมืออยางใกลชิดกับจีน เพื่อผลประโยชนของประชาชนทั้งสองประเทศตอไป

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เผย เตรียมจัดสัมมนา ๓ ฝาย 

ระหวาง สนช. สปช. และ ครม.

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน        

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) แถลงขาวถึงการจัดสัมมนา ๓ ฝาย ระหวางสภานิติบัญญัติ

แห งชาติ  (สนช. )  สภาปฏิ รูปแห งชาติ  (สปช. )  และ                

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อยางไมเปนทางการซึ่งจะจัดขึ้นใน        

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายนนี้ ที่รัฐสภาวา จัดขึ้นเพื่อหารือ   

แลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟงการแถลงผลการดําเนินงาน

ดานตาง ๆ ในรอบ ๑ ปของรัฐบาล ซึ่งพล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบ 

แหงชาติ (คสช.) และ ครม. จะเขาชี้แจงดวยตนเอง โดยจะนํา

ผลการสัมมนา ๓ ฝายครั้งนี้ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน

ใหสอดคลองกัน อยางไรก็ตาม ในวงสัมมนาจะไมมีประเด็น

ของการแกไขรัฐธรรมนูญแตอยางใด

ศาสตราจารยพิเศษ 

พรเพชร วิชิตชลชัย
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 ประธาน สนช. เปดเผยถึงกรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ปปช.) ไดสงสํานวนไตสวนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) จํานวน ๒๔๘ คน 

เพื่อให สนช. ทําหนาที่ถอดถอน เนื่องจากถูกไตสวนและชี้มูลวากระทําผิดรัฐธรรมนูญ (รธน.)  

ป ๕๐ ฐานดําเนินการแกไข รธน. โดยไมชอบดวยวา  ไดมีคําสั่งให สนช. ประชุมเพื่อกําหนด

วันแถลงเปดคดีในวันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการสงสําเนาคํารองของ 

ปปช. ใหกับสมาชิก สนช. และผูถูกกลาวหาทั้ง ๒๔๘ คนใหทราบลวงหนาภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้

เนื่องจากมีผูถูกกลาวหาจํานวนมากจึงตองพิจารณาวา อาจแบงกลุมผูถูกกลาวหาออกเปน 

๓-๔ กลุมตามฐานความผิด ขณะนี้ยังไมสามารถกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการ

พิจารณาได ขึ้นอยูกับวาผูถูกกลาวหาจะตอสูคดีแบบเดี่ยวหรือแบบเปนกลุม

คณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประชุมเตรียมความพรอมเพื่อนําเสนอ

รายงานดานสถานการณยาเสพติด ตอที่ประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๒

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ สมาชิกสภานิติบัญญัติ     

แหงชาติ (สนช.) ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุมคณะ

กรรมาธิการศึกษาขอเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนวาดวยการปราบปรามภัยคุกคามจาก

ยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๑๒ เปนประธานการประชุมรวมกับ นายสุธรรม พันธุศักดิ์             

ผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะผูแทนไทยฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการเดินทางเขารวม

การประชุมดังกลาว ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวาง       

วันที่ ๗ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไทยเตรียมจะนําเสนอรายงานความคืบหนาดาน

สถานการณยาเสพติด ประกอบดวยการสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการตรวจ

สกัดพื้นที่ชายแดน มาตรการรวมบริเวณสนามบินหรือทาเรือ รวมถึงความรวมมือดานการ

สืบสวนตอที่ประชุม AIFOCOM ซึ่งประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ใชเปนเวที

ในการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและสรางความเขาใจในหมูประเทศสมาชิกอาเซียน การขอ

ความรวมมือจากองคกรนานาชาติในการแกปญหายาเสพติด การปรับใชและบังคับใช

กฎหมายในประเทศอาเซียนดานการตอตานยาเสพติดใหสอดคลองกัน
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เวทีวิเคราะหรางรัฐธรรมนูญ ในมุมมองดานวิชาการและการเมืองที่ สนช. 

จัดขึ้น ยังมีหลายประเด็นไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ

 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายโภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา กลาว

อภิปราย วิเคราะหรางรัฐธรรมนูญ ในมุมมองดานวิชาการและการเมือง ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การเมือง และคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา ศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อ

จัดทํารางรัฐธรรมนูญ สนช. รวมกันจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภา ๒ โดยระบุวา รัฐธรรมนูญฉบับใหม

ตองทําใหการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจทั้งสาม คือ นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ เกิดขึ้นได

อยางแทจริง โดยเฉพาะศาลตองเปนอิสระปราศจากอคติสวนตน ขณะมองรัฐธรรมนูญ                

ที่ผานมาฉบับป ๔๐ ไมไดมีปญหา แตอยูที่มิติการเมืองที่เปลี่ยนไป สวนรัฐธรรมนูญ        

ฉบับป ๕๐ เกิดปญหา ไมเปนไปตามหลักนิติธรรม เพราะบัญญัติใหมีการยุบพรรค           

เมื่อกรรมการบริหารพรรคกระทําผิด นอกจากนี้ เห็นวารัฐธรรมนูญที่กําลังรางอยูตองตอบ
โจทยใน ๔ ประการ คือตองใหเกิดความปรองดอง มีกรอบ

การปฏิรูปที่ชัดเจนครอบคลุมทุกดานทุกองคกร ตองสานตอสิ่ง       

ที่ตกผลึกไปแลว และตองใหเกิดความตอเนื่องของรัฐธรรมนูญ 

ไมวาเมื่อเกิดวิกฤติใดก็ตามตองไมแกปญหาดวยวิธีนอกระบบ 

แตใชประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ นายโภคิน ตั้งขอสังเกต

ดวยวา รางรัฐธรรมนูญไมควรใชวาทกรรม อาทิ รางฉบับนี้

ระบุคําที่แตกตางกันในหลายจุดทั้งคําวา พลเมือง ราษฎร 

และประชาชน แตควรใหความสําคัญกับสาระ พรอมมองวา            

การสรางองคกรอิสระจํานวนมากจะเปนปญหาตามมา

 ดานนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาววา สาเหตุ

ที่ทําใหตองเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพราะในชวงที่ผานมาเกิดสภาวะทุจริตคอรรัปชันแบบไม

เกรงกลัวตอการตรวจสอบ และการเสนอ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ขณะมองการราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ ไมจําเปนตองรื้อโครงสรางใหม แตควรนํารัฐธรรมนูญฉบับป ๕๐ 

ซึ่งไดรับการพัฒนาจากฉบับป ๔๐ มาปรับปรุง แตรางนี้กลับไมตอบโจทยแกไขปญหาให

ประเทศ และจําเปนตองรื้อใหมใน ๔ ประเด็นหลักคือ ขอบัญญัติที่ตัดสิทธิและจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน อาทิ การตัดสิทธิ์ฟองรองหนวยงานรัฐ การเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดสวนผสม 

(โอเพนลิสต) ซึ่งเปนการปดกั้นสิทธิประชาชน เพราะเปดโอกาสใหเลือก ส.ส. ในระบบ           

บัญชีรายชื่อไดเพียงคนเดียว รวมทั้งตองปรับรื้อเรื่องการออกแบบองคกรใหมจํานวนมาก              

นายโภคิน พลกุล
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ที่มาจากการแตงตั้ง ใหเขามาควบคุมสั่งการกลไกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน         

กลายเปนกลไกอํานาจซอนอํานาจ ขณะเรื่องที่มา ส.ว. สรรหา ตองมีการรื้อทั้งหมด เพราะมี

อํานาจมากกวา ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งตรวจสอบ ถวงดุล   ถอดถอน หรือแมเสนอ

กฎหมายไดอยางที่ไมเคยปรากฏ แตถาจะมาจากการเลือกตั้งควรใหเลือกตั้งโดยตรง ไมใชให

คนกลุมใดกลุมหนึ่งคัดเลือกมาใหประชาชนเลือกตั้งอีกทีหนึ่ง

 ขณะที่นายสุริยะใส กตะศิลา ผูอํานวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย                   

และผูอํานวยการฝายพัฒนาสังคมวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต มองวา      

รางรัฐธรรมนูญนี้ยังไมมีกลไกที่ชัดเจน ที่นําไปสูความคาดหวังทั้งเรื่องการปฏิรูปประเทศและ

การปรองดอง อีกทั้งเรื่องการใหมีสมัชชาพลเมือง สภาตรวจสอบภาคพลเมือง ยังเปนเรื่องที่

ไกลเกินไปที่คณะกรรมาธิการยกรางฯ มองเพียงปลายทางที่ตองการใหพลเมืองเปนใหญ         

แตความจริงแลว การใหอํานาจมากมายในขณะที่ยังไมมีความพรอมยอมจะเกิดปญหา          

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางฯ ควรกลับไปทบทวน เชนเดียวกับเรื่องการใหอํานาจ ส.ว. ที่มาก

เกินไป อยางไรก็ตาม เห็นวาแทจริงแลวประชาชนไมไดมองเรื่องการแกรัฐธรรมนูญ                

เปนสําคัญ แตมองวามีความขัดแยงเกิดขึ้นอีกหรือไม เพราะปญหาไมไดอยูที่รัฐธรรมนูญ          

แตอยูที่ปญหาภายนอก นอกจากนี้ ตองการเห็นพรรคการเมืองทุกพรรคสงสัญญาณปฏิรูป

พรรคดวย

การสัมมนาระหวาง สนช. สปช. เพื่อรับฟงการดําเนินงานที่ผานมาของรัฐบาล

 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ มีการสัมมนา

ระหวางสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เพื่อรับฟงการดําเนินงาน

ที่ผานมาของรัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นําคณะรัฐมนตรี  

เขาชี้แจงตอ สนช. และ สปช. ดวยตนเอง

 สําหรับการสัมมนาเพื่อรับฟงการดําเนินงานที่ผานมาของรัฐบาล จะเปนการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน การพัฒนาและการปฏิรูป

ประเทศใหยั่งยืน โดยนายกรัฐมนตรีจะนําทีมรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชี้แจง          

ถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาของรัฐบาลในรอบ ๑ ป วาไดมีการดําเนินการในสิ่งใดไปบางแลว 

เพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ สอดคลองตอเนื่องกัน รวมถึงจะเปนการแลกเปลี่ยนความเห็น

ของทั้ง ๓ ฝาย ซึ่งรัฐบาลจะใชเวลารวม ๓ ชั่วโมง โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. 
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และนายเทียนฉาย กีระนันทน ประธาน สปช. รวมกันเปนประธานในการประชุม                       

เบื้องตนไดแบงเวลาใหนายกฯ เปนผูนําเสนอประมาณ ๓๐ นาที รองนายกฯ ๕ คน                   

คนละ ๓๐ นาที จากนั้น จะเปดโอกาสใหสมาชิกของทั้งสองสภา ซึ่งไดแก สมาชิก สนช. ที่นั่งอยู

ดานซายของประธานในที่ประชุม และสมาชิก สปช. ซึ่งนั่งอยูดานขวาของประธานในที่ประชุม 

ไดรวมกันซักถามตามที่ระบุประเด็นซักถามในแบบแสดงความจํานงที่ไดแจกใหสมาชิกของ       

สองสภาดานหนาหองประชุม โดยใชเวลาซักถามประมาณ ๓ ชั่วโมง รวมระยะเวลา           

การสัมมนาราว ๖ ชั่วโมง

 ทั้งนี้ รัฐบาลไดจัดพิมพผลงาน ๑ ป เปนรูปเลมมีจํานวน ๒๗ หนา แบงตาม          

แนวนโยบาย ๑๑ ดาน แจกใหกับสมาชิก สนช. และ สปช. ที่ดานหนาหองประชุมดวย

นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรอบ ๑ ปที่ผานมาในที่ประชุมแมนํ้า ๓ สาย

 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลง      

ผลงานรัฐบาลในรอบ ๑ ป ในการสัมมนาระหวางสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สภาปฏิรูป

แหงชาติ (สปช.) หรือการประชุมแมน้ํา ๓ สาย เพื่อรับฟงการดําเนินงานที่ผานมาของ

รัฐบาล โดยกลาวยืนยันวา ที่ผานมารัฐบาลดําเนินนโยบายเพื่อแกปญหาที่เกิดมากอนที่ตน 

จะเขาบริหารประเทศ โดยใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและอํานาจตามมาตรา ๔๔ ของ

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเปนเครื่องมือในการบริหารราชการ 

พรอมระบุวา มาตรา ๔๔ ไมไดมีไวเพื่อแกปญหาทุกเรื่อง   

แตมีไวเพื่อแกปญหาใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเนนการสราง

ความเปนธรรม สรางความเทาเทียม และขณะนี้กําลัง

ทํางานอยู ในโรดแมประยะที่  ๒ พรอมยอมรับ ๑ ป            

ไมสามารถดําเนินการไดทุกอยาง แตรัฐบาลไดดําเนินงาน

เพื่อวางนโยบายที่จะนําไปสูการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเปนหัวใจ

สําคัญของการบริหารประเทศ โดยจะสงงานตอใหรัฐบาล

ใหมเขามาสานตอ และทุกฝายตองรวมมือกันเพื่อให

ประเทศเดินหนาตอไปได
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
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 ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีดานความมั่นคง แถลง     

ผลงานดานความมั่นคงวา เหตุผลสําคัญที่รัฐบาลชุดนี้เขาบริหารประเทศคือ การยุติปญหา

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศ พรอมระบุรัฐบาลไดพยายามแกปญหาเรื่องนี้ใหดีที่สุด                 

ย้ําประเทศไทยไมมีนักโทษการเมืองมีแตนักโทษอาญา อยาถามวาจะปลอยตัวนักโทษ

การเมืองเมื่อใด นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกลาวอีกวา งานความมั่นคงนั้นจะทํางาน       

ทั้งดานความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศ โดยขณะนี้ไทยใหความสําคัญกับความสัมพันธ

กับประเทศเพื่อนบาน คือ ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย เพราะ ๔ ประเทศนี้มีอาณาเขต      

ติดกับไทย และประชาชนเดินทางไปมาหาสูกันตลอดจึงจําเปนตองเขาไปดูแลความมั่นคงดวย 

ยืนยันงานความมั่นคงทําดวยความจริงใจ และจริงจังในทุกเรื่อง

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย นําทีมขาราชการ สนง.เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เปดโครงการปลอยเตาทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางพรรรณิภา เสริมศรี ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

พรอมดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร รวมกิจกรรมปลอยเตาทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ เกาะทะล ุ

อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรวมกันปลอยเตากระ ๔๐ ตัว             

เพื่ออนุรักษพันธุเตาทะเลและรักษาระบบนิเวศนทางทะเลใหสมบูรณ พรอมรับฟงบรรยาย

การอนุรักษพันธุเตาทะเลของโครงการมูลนิธิฟนฟูทรัพยากรทะเลสยาม เกาะทะลุ และมูลนิธิ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่สะทอนใหเห็นความรวมมือของกองทัพเรือ หนวยงานภาครัฐและ   

ภาคเอกชน ในการจัดการทรัพยากรประมง และจัดตั้ งศูนยอนุบาลเตาทะเลขึ้น                                  

ณ เกาะทะลุ ในบริเวณพื้นที่อาวไทย เพื่อเพิ่มประชากรเตาทะเล และอนุรักษพันธุ              

เตาทะเลไวใหคงอยูคูกับระบบนิเวศนทะเลไทยและทะเลทั่วโลกตอไป และในโอกาสนี้           

ทางสํานักงานฯ ยังไดทูลเกลาฯ ถวายเงินผานมูลนิธิโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนจํานวน 

๓๐๐,๐๐๐ บาทดวย 
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 ที่ปรึกษาดานกฎหมาย กลาววา สํานักงานฯ ไดจัดโครงการปลอยเตาทะเล

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตอเนื่องมาเปนปที่ ๒ แลว และพรอมที่จะจัดขึ้น

ในทุก ๆ ป เพื่อใหบุคลากรในวงงานรัฐสภา ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางของ   

สํานักงานฯ ไดมีสวนรวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยการ

รวมกันปลอยเตาทะเลเพื่อสนองพระราชดําริ ที่พระองคทรงพระราชทานพระกระแสรับสั่ง     

ในหลายโอกาส ใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษพันธุ เตาทะเล                             

มิใหสูญพันธุและรักษาระบบนิเวศนทางทะเลใหคงความอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ ยังไดรวม

กันปลูกปะการังเทียมเพื่อคืนความสมดุลแกธรรมชาติทางทะเลดวย พรอมระบุวา                         

สํานักงานฯ พรอมอยางยิ่งในการรวมเปนพันธมิตรกับทุกหนวยงานในการอนุรักษทรัพยากร

ของประเทศใหคงอยูสืบไป

ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม 

ยื่น ๒๓,๐๐๐ รายชื่อ คาน ราง พ.ร.บ. ปาชุมชน

 วันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง               

รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) คนที่สอง รับยื่นหนังสือพรอมรายชื่อประชาชน 

๒๓,๐๐๐ รายชื่อ จากนายดิเรก กองเงิน ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม 
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สนับสนุน ราง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน   และราง พ.ร.บ. สิทธิชุมชน ในการจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน และคัดคานราง พ.ร.บ. ปาชุมชน เนื่องจาก        

มีเนื้อหาบิดเบือนไมตรงเจตนารมณของประชาชนที่ไดเคยยื่นเสนอในอดีต จนสงผลให

ประชาชนเดือดรอนขาดแคลนที่ดินและกลายเปนผูเชาที่ดินราคาแพง ทั้งนี้ ขบวนการ        

ประชาชนฯ ไดเสนอใหแกปญหาดวยการนําหลักสิทธิชุมชนมาใชในการแกไขปญหา                

โดยรับรองสิทธิของชุมชนในการใชประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินของรัฐใน      

รูปแบบกรรมสิทธิ์รวม เพื่อปองกันปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาและลดปญหาความขัดแยงในกรณี

ที่รัฐมักจะมีปญหากับชุมชน ขณะที่ในสวนของที่ดิน ควรดําเนินการซื้อที่ดินเอกชนที่มี

เอกสารสิทธิ์ใหเชาในระยะยาว รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนที่ดินชุมชนที่ไดรับการสนับสนุน          

งบประมาณจากรางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน

 ดานรองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง ระบุวา ทาง สปช. จะรับไว

พิจารณาเพื่อแกปญหา พรอมย้ําวา สปช. ไดดําเนินการในหลาย ๆ ดานมาโดยตลอด และรับ

ฟงเสียงของประชาชนตามเจตนารมณของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ใหพลเมืองเปนใหญ

ควบคูกับดูแลในเรื่องของการลดความเลื่อมล้ํา เพราะสิทธิของประชาชนเปนสิ่งสําคัญที่สุด
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ประธาน สนช. เปนประธานประชุมเตรียมความพรอมดานพิธีการ 

และการรักษาความปลอดภัยในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง                

พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยที่ประชุมได

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม ๒ โครงการ ประกอบดวย 

โครงการจักรยานเพื่อนองเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และ

โครงการบานนอยเพื่อนองผูเดินทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 นอกจากนี้ที่ประชุมไดมีการหารือถึงความพรอมในดานพิธีการ การรักษา         

ความปลอดภัย และสถานที่ในการจัดงาน ตลอดจนความพรอมดานงบประมาณในการจัดงาน       

ดังกลาว ซึ่งไดรับความรวมมือจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ        

สภาผูแทนราษฎร

เครือขายชาวนาไทยขอให สนช. 

จัดตั้งคณะทํางานรางกฎหมายขาวและชาวนาไทย

 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายระวี รุงเรือง ประธานเครือขายชาวนาไทย 

ในฐานะตัวแทนชาวนาไทย เดินทางเขาพบนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง เพื่อขอให สนช. ชวยดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน

เพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ขาวและชาวนาไทย เพื่อวางแนวทางชวยเหลือ

ชาวนาอยางยั่งยืน ขณะที่นายสมพงษ พัดปุย ที่ปรึกษาสภาพลเมืองกรุงเทพ ไดขอ       

ความรวมมือ สนช. จัดตั้งสภาพลเมืองกรุงเทพและการปฏิรูปกรุงเทพมหานคร (กทม.)    

เพื่อปรับโครงสราง กทม. ใหคลองตัว เปดกวางตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และ

เปนการสรางจิตสํานึกใหมของพลเมืองเพื่อใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนอยางแทจริง
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 ดานนายสุรชัย ไดใหขอเสนอแนะในสวนราง พ.ร.บ. ขาวและชาวนาไทยวา 

หากติดขัดในเรื่องการยกรางกฎหมายหรือเสนอกฎหมายสามารถปรึกษาไปยังคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายหรือผูตรวจการแผนดินได เนื่องจากมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงดานนี้ ทั้งนี้

เบื้องตน สนช. ยินดีประสานงานในสวนนี้ให ขณะที่การปรับโครงสราง กทม. นั้น หากมี

การยกรางกฎหมายแลวสามารถสงตัวรางมายัง สนช. เพื่อสงตอไปยังคณะกรรมาธิการ            

ที่เกี่ยวของพิจารณาศึกษาตอไป

นิดาโพลเผยผลสํารวจ ประชาชนเกินครึ่ง 

เห็นดวยกับการตั้งสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นิดาโพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(นิดา) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ขอเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ         

ฉบับชั่วคราว” ที่ทําการสํารวจระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จากประชาชน         

ที่มีอายุ ๑๘ ปขึ้นไป ทั่วประเทศทุกภูมิภาค จํานวน ๑,๒๕๑ ตัวอยางพบวา ความคิดเห็น

ของประชาชนที่จะเปดชองใหผูที่เคยถูกถอดถอนสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเขามาเปน สนช. หรือ

รัฐมนตรีได พบวารอยละ ๕๐.๔๔ ระบุวา ไมเห็นดวยถือเปนการกระทําผิดทางการเมือง 

รอยละ ๔๔.๐๔ ระบุวา เห็นดวยควรเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันอยาง

ยุติธรรม ควรใหโอกาสไดเขามาทํางาน รอยละ ๐.๔๐ ระบุตองพิจารณาวาถูกถอดถอนดวย
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เรื่องใดหากไมรายแรงควรใหโอกาส สวนความคิดเห็นของประชาชนที่จะเปดชองใหมีการทํา

ประชามติในประเด็นอื่นโดย สปช. และ สนช. สามารถทําคําถามเขามาไดฝายละ ๑ คําถาม   

พบวา รอยละ ๗๕.๓๘ ระบุเห็นดวย เพราะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมแสดง

ความคิดเห็นอยางโปรงใส อยางไรก็ตาม พบวาประชาชนรอยละ ๑๓.๙๑ ไมเห็นดวย 

เพราะยิ่งมากประเด็นปญหาคงไมสามารถยุติลงได ขณะที่รอยละ ๐.๐๘ เห็นวาควรให      

ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดประเด็นคําถามดวย

 เมื่อถามถึงความคิดเห็นประชาชนกรณีใหยุบสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) หลังจาก       

ลงมติรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๘ พรอมตั้งสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ มีสมาชิก

ไมเกิน ๒๐๐ คนขึ้นมาแทน พบวารอยละ ๕๐.๔๔ ระบุเห็นดวย เพราะการปฏิรูปตองมี

องคกรเพื่อขับเคลื่อนประเทศเดินไปขางหนา รอยละ ๒๘.๙๔ ระบุไมเห็นดวยเพราะ          

เสียเวลา สมาชิกสภาปฏิรูปแบบเดิมบริหารงานไดดีอยูแลว ขณะที่รอยละ ๐.๓๒ ระบุวา

แลวแตความเหมาะสม เพราะเปนแคการเปลี่ยนชื่อแตหนาที่คงเดิม และรอยละ ๒๐.๓๐ 

ระบุไมแนใจ

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา ลงนามสัญญาจางเหมาบริการ

โครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอลรวมกับบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองรับรอง ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายจเร พันธุเปรื่อง 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พรอมดวยนายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผูอํานวยการใหญ 

บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) รวมลงนามในสัญญาจางเหมาบริการโครงขายโทรทัศน

ประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นในระบบดิจิตอลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รัฐสภา โดยมีคณะผูบริหารสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรรวมเปนสักขีพยาน ทั้งนี้การ

เชาบริการโครงขายฯ ดังกลาว เปนการยื่นคําขออนุญาตใชคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา เพื่อใหบริการสงสัญญาณออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา       

ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่ ๓ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการกระจายขอมูล

ขาวสาร เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน       

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม         

แหงชาติ (กสทช.) ไดมีมติเห็นชอบใหสถานีฯ ไดรับสิทธิเปนผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ฯ 

ดังกลาว หมายเลขลําดับการใหบริการหมายเลข ๑๐ โดยหลังจากนี้จะนําสัญญาฉบับดังกลาว
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ยื่นตอ กสทช. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป พรอมคาดวาสถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภาจะไดรับ

ใบอนุญาตเปนทีวีดิจิตอลสาธารณะของภาครัฐรายแรกประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้

ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบในการประกาศใช 

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) มีมติให   

ความเห็นชอบในการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)          

พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ครม. และ คสช. เสนอแกไข                    

ใน ๗ ประเด็น รวม ๙ มาตรา เพื่อกําหนดใหมีการทําประชามติรางรัฐธรรมนูญและ

บทบัญญัติอื่นใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดวยเสียง ๒๐๓ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง และไมมี  

ผูไมเห็นดวย ซึ่งถือวาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู คือไมนอยกวา 

๑๑๐ เสียง

 สําหรับมติดังกลาวมีขึ้นหลังจาก สนช. ใหความเห็นชอบผานวาระแรกรับหลักการ

ดวยเสียงเอกฉันท ๒๐๔ เสียง และผานวาระ ๒ พิจารณารายมาตรา ภายหลัง                        

การอภิปรายอยางกวางขวางจากสมาชิก สนช. ดวยการตั้งขอสังเกตในราง อาทิ ประเด็น     

การใหผูเคยถูกเพิกถอนสิทธิ์แตไมไดอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิไดเปน สนช. ซึ่ง ดร. วิษณุ 

เครืองาม รองนายกฯ และที่ปรึกษา คสช. ยืนยันวาไมไดแกกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหใคร       

คนใดคนหนึ่ง รวมถึงประเด็นรายละเอียดการออกเสียงประชามติ ไดรับการชี้แจงวา จะให 

กกต. จัดทํารางประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการการออกเสียงประชามติ และเสนอ สนช.                  

ผานความเห็นชอบ สวนความผิดและโทษที่เกิดในการทําประชามติ ใหนํา พ.ร.บ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช ขณะที่นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตอบขอสังเกตของสมาชิก สนช. เรื่องสภาขับเคลื่อน        

การปฏิรูปประเทศวา จะตองมีขึ้นเพื่อใหการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ดานเดินหนา ดวยการรับวาระปฏิรูป

สืบตอจากกรรมาธิการ สปช. ๑๘ คณะที่ไดเสนอไว อีกทั้งมีเรื่องกรอบเวลาไมชัดเจน จึงตอง

กําหนดระยะเวลาการทํางาน โดยคํานึงถึงความสําคัญเรงดวนและความสัมฤทธิผลของ       

การปฏิรูปประเทศในเวลาที่เหลืออยู
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 ดังนั้น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะตองทํางานควบคูไปกับรัฐบาลกอนจะมี

รัฐบาลใหมเขามาตามรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาวาระ ๒ ครม. และ คสช.          

ไดปรับแกคําในมาตรา ๕ วรรคหก เล็กนอยเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นแตไมใชการปรับแก

เนื้อหาแตอยางใด

 ขณะที่พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะรองหัวหนา คสช. 

กลาวขอบคุณ สนช. กอนจะมีมติใหความเห็นชอบในการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญ              

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พรอม

ยืนยันวาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ในครั้งนี้ ไมไดเกิดจากความตองการของ

รัฐบาล แตเกิดขึ้นจากประชาชนที่เรียกรองใหมีการทําประชามติในรางรัฐธรรมนูญ ซึ่ง คสช. 

และรัฐบาลทําทุกอยางเพื่อประชาชนทุกคนและประเทศเพื่อใหเดินหนาดวยความโปรงใส   

เปนธรรม เมื่อประชาชนเห็นวาสิ่งใดควรดําเนินการจึงตองทํา

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ยืนยันแมการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม

จะลาชาไปจนถึงป ๒๕๖๐ แตจะไมกระทบตอวงเงินงบประมาณเดิม

 วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร       

นําสื่อมวลชนเขาชมความคืบหนาของการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม (สัปปายะสภาสถาน) 

บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) แปลงริมน้ําเจาพระยา เนื้อที่ประมาณ ๑๑๙ ไร        

ซึ่งจากการฟงสรุปของนายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ไดบรรยายความคืบหนา

ของการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม สรุปวา ขณะนี้ผลงานกอสรางที่ทําไดสะสมรอยละ 

๑๑.๗๖ สวนเรื่องความลาชาในการดําเนินการนั้น ในภาพรวมมีความลาชากวารอยละ ๖๖        

ซึ่งอยูระหวางขอขยายระยะเวลากอสรางอีกจากที่ตองแลวเสร็จภายในสิ้นป ๒๕๕๘ จะขอ

ขยายออกไปเปนชวงป ๒๕๖๐ ทั้งนี้สาเหตุสวนสําคัญที่ทําใหการกอสรางลาชากวากําหนดคือ 

การสงมอบคืนพื้นที่ใหผูรับจางประมาณ ๒๐ ไรเศษ ประกอบดวยพื้นที่อาคารบานพัก     

กรมการอุตสาหกรรมทหาร พื้นที่ศูนยสาธารณสุข ๓๘ และหองสมุดเพื่อการเรียนรูดุสิต 

กรุงเทพฯ พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ และพื้นที่ชุมชนบานพักองคการทอผา ทั้งนี้คาดวา         

จะสามารถสงมอบพื้นที่ไดแลวเสร็จภายในปลายปนี้ โดยพื้นที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะ         

จะสงมอบในเดือนสิงหาคม
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 ดานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดกลาวภายหลังนํา

สื่อมวลชนลงพื้นที่การกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมวา การขอขยาย

เวลาการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมขณะนี้อยูระหวางการ

พิจารณาของคณะกรรมการที่ประกอบดวยตัวแทนบริษัทควบคุม             

การกอสราง บริษัทที่ปรึกษา และตัวแทนของสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร ที่ตองพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนที่จะตอง

ขยายเวลาออกไป ทั้งนี้ยืนยันวาแมจะขยายเวลาการกอสรางออกไป

แตยั ง ใชวงเงินงบประมาณเทา เดิมคือ ๑.๒ หมื่นลานบาท            

พรอมคาดวาอาคารรัฐสภาแหงใหมเสร็จสมบูรณในป ๒๕๖๐ นายจเร พันธุเปรื่อง

 สําหรับความคืบหนาการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมขณะนี้อยูระหวาง              

การกอสรางในสวนที่เปนชั้นใตดินชั้นที่ ๒ ซึ่งมีความคืบหนาแลวรอยละ ๖๐ โดยคาดวาสิ้นป 

จะสามารถกอสรางอาคารสวนที่อยูบนดินได นอกจากนี้ยังพบวา พื้นที่บริเวณกอสรางยังมี

แปลงอนุบาลตนไมที่มีอยูเดิม โดยทางรัฐสภาไดเชิญหนวยงานราชการและผูเชี่ยวชาญ         

ดานพฤกษศาสตรสํารวจตนไมกอนปลูกสรางอาคาร เพื่ออนุบาลตนไมขนาดใหญและมีอายุ

กวา ๕๐ ปไว โดยหลังการปลูกสรางอาคารแลวเสร็จจะนําตนไมเหลานี้ปลูกในพื้นที่จัดเตรียมไว 

เชน ในสวนของลานประชาธิปไตย และพื้นที่อื่น ๆ ตอไป

รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง 

นําคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงพื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนในจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี

 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (สนช.) คนที่สอง ในฐานะประธานโครงการสภานิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชน 

นําคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงพื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน                 

ในจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนับเปนเวทีที่ ๖ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

โดยการลงพื้นที่ในจังหวัดเลยเปนการรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ และประชาชน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้จากการรับฟงปญหาจากสวนราชการโดยสวนใหญตองการ

ใหมีการขยายสนามบินและยกสถานะเปนสนามบินศุลกากร การพัฒนาดานศุลกากรทาลี่ 
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และการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว เนื่องจากจังหวัดเลยเปนจังหวัดที่มี

อาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีดานการคาขายชายแดนและ 

จุดผานแดนถาวรจํานวนหลายจุด จึงตองการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเพื่อรองรับ       

การเขาสูประชาคมอาเซียน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสใหสามารถดําเนินการขนสง

และกระจายสินคาไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้จังหวัดเลยยังเปนจังหวัดที่ประชาชน

ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก ระบบการระบายน้ํายังไมมีประสิทธิภาพ       

ที่เพียงพอตอการทําการเกษตรในแตละป จึงตองการใหสภานิติบัญญัติแหงชาติชวยผลักดัน

โครงการกอสรางประตูระบายน้ําศรีสองรักษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา

และเพิ่มรายไดแกเกษตรกรในจังหวัด

 ขณะที่การรับฟงปญหาจากประชาชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนการรับฟง

ปญหาเรื่องการสรางกระเชาขึ้นภูกระดึง ปญหาเกษตรกรรมและภัยแลง ปญหาการศึกษา

และการจัดการทรัพยากร โดยประชาชนสวนใหญตองการใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ                     

เรงประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการสรางกระเชาขึ้นภูกระดึง เพื่อเปนที่ดึงดูดใจ

ใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวที่ภูกระดึงมากขึ้น และยังเปนการสรางรายไดแกจังหวัดและ

ประชาชน

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จัดโครงการเสริมสราง

ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ

 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จัดโครงการ

เสริมสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญกิจกรรมการเสริมสราง

ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘            

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ         

เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หนาที่และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและ

สามารถขยายผลไปสูสังคมได ตลอดจนเพื่อใหกลุมเปาหมายไดตระหนักถึงความสําคัญของ

การเปนพลเมืองไทยและพรอมเขาสูการเปนพลเมืองของอาเซียนตอไป

 ทั้งนี้ผูเขารวมกิจกรรมในวันดังกลาวจะไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจาก

การรับฟงการบรรยาย เรื่อง “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ” “การมีสวนรวม

ของภาคพลเมืองกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน” การเสวนาแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “สรางพลเมืองใหเปนใหญ...ทําไดอยางไร” นอกจากนี้จะมีกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขายครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน รวมแสดง

ความคิดเห็นในหัวขอ “เราจะมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางไร : กรณีศึกษา พหุวัฒนธรรม

ในจังหวัดสงขลา”

รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานเปดงานฉลอง

ครบรอบ ๕๐ ป ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู

 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหองโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง เปนประธานเปดงาน

ฉลองครบรอบ ๕๐ ป ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู จัดขึ้น

โดยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เปรู และสถาน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจําเทศไทย โดยนายสุรชัย ไดกลาววารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ 

สนช. ไดตระหนักถึงความสัมพันธระหวางสองประเทศ ที่จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางไทยและเปรูในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งไทยและเปรูไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ โดยตลอดระยะเวลา ๕๐ ป ที่ผานมาทั้งสองประเทศ                 

มีความสัมพันธใกลชิด และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง          

สงเสริมความรวมมือระหวางกันในทุกดาน อาทิ กรอบความตกลงวาดวยความเปนหุนสวน

ทางเศรษฐกิจที่นําไปสูความตกลงทางการคาเสรีระหวางกัน ซึ่งเปรูนับเปนคูคาสําคัญของไทย

ในทวีปอเมริกาใต ทั้งนี้เชื่อมั่นวาการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะนํามาซึ่งความรูและขอมูลเปน

ประโยชนแกทุกฝาย ตลอดจนนํามาซึ่งความสัมพันธอันแนนแฟนและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

 ขณะที่นายเฟลิกซ เดเนกรี (H.E.Mr.Felix Denegri) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ  

เปรู ไดกลาววา ในวาระครบรอบ ๕๐ ป แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย

และเปรู ตนขอขอบคุณรัฐสภาไทยสําหรับความรวมมือที่ผานมาเปนอยางยิ่ง พรอมหวังเปน

อยางยิ่งวาความสัมพันธระหวางสองประเทศจะพัฒนาสืบตอไป

 ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของสถานที่สําคัญ         

ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเปรู โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู

ประจําเทศไทย พรอมรับประทานอาหารทองถิ่นของสาธารณรัฐเปรู
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รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง 

รับการยื่นหนังสือจากกลุม ๒๔๘ อดีต ส.ส.

 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (สนช.) คนที่สอง รับการยื่นหนังสือจากกลุม ๒๔๘ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) นําโดยนายสามารถ แกวมีชัย ส.ส.จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย พรอมคณะ เพื่อยื่น

คําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน พรอมแสดงเจตจํานงชี้แจงขอกลาวหาตอขอซักถามในวันแถลง

ปดคดีดวยตนเอง ในคดีถอดถอนอดีต ส.ส. จํานวน ๒๔๘ คน ออกจากตําแหนง กรณีแกไข

รัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)            

โดยมิชอบ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย พระบาท

สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หนาอาคารรัฐสภา 

ซึ่งวันนี้อยูในขั้นตอนการกําหนดวันแถลงเปดสํานวน

คดีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม              

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ผูกลาวหา และอดีต

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๒๔๘ คน ผูถูก

กลาวหา พรอมกับการพิจารณาคําขอเพิ่มเติม

พยานหลักฐาน

นายพีระศักดิ์ พอจิต

 ดานนายพีระศักดิ์ กลาวยืนยันวา การพิจารณาคดีดังกลาวเปนไปตามหนาที่ของ 

สนช. โดยจะพิจารณาตามขอบังคับการประชุมดวยความเปนธรรม

พล.อ.อ. ชาลี จันทรเรือง สมาชิก สนช. ประชุมเตรียมความพรอมกอนนําคณะ สนช. 

เดินทางไปประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ที่เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  พล.อ.อ.ชาลี จันทรเรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

(สนช.) ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุม AIPA Caucus          

ครั้งที่ ๗ เปนประธานการประชุมเตรียมความพรอมสําหรับการเดินทางไปรวมประชุม AIPA 

Caucus ครั้งที่ ๗ ที่เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหวางวันที่ ๒๖-๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ โดยในการประชุมดังกลาวผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติและรัฐสภาประเทศสมาชิก

สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) จะไดนําเสนอรายงานการปฏิบัติตามขอมติการประชุมใหญ 
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AIPA ครั้งที่ ๓๕ ในชวงเดือนกันยายนที่ผานมา ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นอกจากนี้ 

ทุกประเทศจะตองเสนอรายงานสถานการณในประเทศ (Country Report) ซึ่งเปนหัวขอหลัก

ของการประชุม เรื่องการทองเที่ยวอาเซียน : การสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติ และการ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ทั้งในดานการดําเนินงานที่สอดคลองกับดานกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติที่เปนประโยชนรวมถึงขอเสนอที่จะมีผลตอความรวมมือของภูมิภาคในระยะ

ยาวดวย

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนประธานในพิธีบวงสรวงพระวิญญาณ

อดีตพระมหากษัตริย เนื่องในวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ ๘๓ ป  

 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เปนประธานในพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย เนื่องในวันสถาปนารัฐสภา   

ครบรอบ ๘๓ ป  ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร       

โดยมนีางนรรัตน พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมพิธีดังกลาว สําหรับ             

พิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริยไดเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๐๙.๐๙ นาิกา โดยมี

พราหมณประกอบพิธี จากนั้นเปนการบูชาพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง 

พระภูมิเจาที่ การประกอบพิธีสงฆดวยการเจริญพระพุทธมนต ถวายภัตตาหารเพล รวมทั้งมี   

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการและลูกจางประจํา

 ทั้งนี้ วันสถาปนารัฐสภา เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนวัน

ประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก โดยใชสถานที่หองโถงชั้นบนพระที่นั่งอนันตสมาคม               

เปนที่ประชุมชั่วคราวหลังไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี               

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และในวันประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกนั้น ผูแทนราษฎร

ไดรวมกลาวปฏิญาณตนถึงการรักษาหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร ในการรักษาเอกราช

และความปลอดภัยของประเทศ พรอมรับพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

ในการเปดประชุม มีมหาอํามาตยเอกเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเปนประธานสภาผูแทนราษฎร 

และนายพลตรีพระยาอินทรวิชิตเปนรองประธานสภาผูแทนราษฎร พรอมกับขออนุมัติตอ        

ที่ประชุมใหหลวงประดิษฐมนูธรรม ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพื่อปฏิบัติ

งานราชการประจําของสภาผูแทนราษฎรดวย
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รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง เตรียมนําผูแทน

สภานิติบัญญัติแหงชาติ เขารวมการประชุม AIPA ครั้งที่ ๓๖

 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (สนช.) คนที่สอง ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปดเผยวา       

ตนจะนําคณะผูแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติเขารวมการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน 

(AIPA) ครั้งที่ ๓๖ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ ๖ – ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๘ โดยการประชุมครั้งนี้ รัฐสภา ๑๐ ประเทศสมาชิก ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย ลาว 

พมา ฟลิปปนส กัมพูชา สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม จะประชุมหารือ

ระหวางกันในมิติดานตาง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กิจการของ AIPA และกิจการสตรี   

ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (WAIPA) ซึ่งทุกประเทศจะรวมผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์                  

รวมถึง AIPA จะมีการริเริ่มจัดทํากฎหมายในประเด็นที่ประเทศสมาชิกใหความสนใจรวมกัน 

อยางไรก็ตาม ประเด็นการนําเสนอของประเทศไทยตอที่ประชุม AIPA คณะผูแทน                  

สภานิติบัญญัติแหงชาติจะมีการหารือกันอีกครั้ง นอกจากนี้ การประชุมดังกลาวจะเปน

โอกาสใหคณะผูแทนจากฝายนิติบัญญัติของประเทศในอาเซียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

กระชับความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

ภาพยนตรสั้นเรื่อง Same and Different ควารางวัลชนะเลิศในโครงการ

ประกวดภาพยนตรสั้นสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เปนประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตรสั้น Short Film of Parliament 2015  

หัวขอ “คน ค(ร)บ” โดยภาพยนตรสั้นเรื่อง Same and Diff erent จากทีม Moving Image ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ ควาเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลและเกียรติบัตรจากสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร                                                      

 นายอรุณกร พิค ผูผลิตภาพยนตรเรื่อง Same and Diff erent เหมือนและแตกตาง 

เปดเผยวา Same and Diff erent เปนเรื่องราวของชายหนุมพิการผูคนหาการยอมรับที่บริสุทธิ์

จากคนรอบขาง เพราะเขามักถูกประเมินดวยเกณฑที่ต่ํากวามาตรฐานทั่วไป จึงตองการ
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แสดงใหผูชมภาพยนตรยอมรับในศักยภาพของคนพิการที่สามารถดําเนินชีวิตไดเชนคนปกติ 

และคาดหวังวาภาพยนตรเรื่องนี้จะสามารถเปลี่ยนทาทีของคนในสังคมที่จะปฏิบัติตอคนพิการได 

สําหรับภาพยนตรสั้นเรื่องอื่น ๆ ที่ไดรับรางวัลในการประกวดภาพยนตรสั้นสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร Short Film of Parliament 2015 หัวขอ “คน ค(ร)บ” ประกอบ

ดวยภาพยนตรสั้นเรื่อง “ก็ คน(ไม) เหมือนกัน” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ และ

รางวัลเทคนิคภาพยนตรยอดเยี่ยมภาพยนตรสั้นเรื่อง “My Hero: ฮีโรของฉัน” ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ภาพยนตรสั้นเรื่อง “คน..ละคร” และภาพยนตรสั้นเรื่อง “สุข” ได

รับรางวัลชมเชย

 ทั้งนี้ ภาพยนตรสั้นที่เขารอบสุดทายทั้งหมด จะแพรภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน

รัฐสภาตอไป
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ผูนําฟลิปปนสเยือนญี่ปุน 

เปนหวงขอพิพาทในทะเลจีนใตกระทบสันติภาพ

 ประธานาธิบดีประเทศฟลิปปนส เปนหวงขอพิพาทในทะเลจีนใตกระทบ

สันติภาพ และพรอมสนับสนุนแผนการดานทหารของญี่ปุน

 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน ประเทศฟลิปปนส 

กลาวสุนทรพจนตอที่ประชุมรัฐสภาของญี่ปุนวา การเดินเรือลําเลียงสินคาและสันติภาพ

ขาวตางประเทศ

ตลอดแนวชายฝงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ผานมาอยางเสรีอาจจะ

ไดรับผลกระทบจากการสรางเขตจํากัดทางภูมิศาสตรขึ้นใหม และ

กําหนดสิทธิทางกฎหมายในลักษณะที่ประเทศอื่น ๆ ยอมใหไมได 

ทั้ ง นี้  ก า ร เ ยื อนญี่ ปุ น ขอ งผู นํ าฟ ลิ ปป นส มี ขึ้ น ใ นช ว งที่ เ กิ ด                              

ความตึงเครียดขึ้นสูงในทะเลจีนใต ซึ่งฟลิปปนสและจีนมีปญหาพิพาท

เรื่องหมูเกาะ ซึ่งการกระทําของจีนในครั้งนี้ไดทําใหสถานการณ        

ความขัดแยงระหวางจีน และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตึงเครียดมากขึ้น เบนิกโน อาคีโน

 แมวาความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับเพื่อนบานหลายชาติในแถบเอเชียจะยังคง

ความตึงเครียด จากกรณีการรุกรานของญี่ปุนในชวงสงครามโลก ครั้งที่ ๒ แตนายอาคีโน 

ไดขอบคุณรัฐบาลญี่ปุนในฐานะผูบริจาคเงินชวยเหลือรายใหญที่สุดของฟลิปปนส พรอมทั้ง

ยืนยันที่จะสนับสนุนญี่ปุนที่จะขยายขีดความสามารถทางดานกลาโหมตอไป
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เกิดเหตุระเบิดระหวางการหาเสียงของพรรคการเมืองในสาธารณรัฐตุรกี

 เกิดเหตุระเบิด ๒ ครั้งซอน ที่ขบวนหาเสียงของพรรคการเมืองของชาวเคิรด     

ในสาธารณรัฐตุรกี มีผูบาดเจ็บกวา ๑๐๐ ราย

 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เกิดเหตุระเบิด ๒ ครั้งซอน ที่ขบวนหาเสียงของ

พรรคการเมืองของชาวเคิรดในประเทศตุรกี สงผลใหมีผูเสียชีวิต ๒ รายและบาดเจ็บ

มากกวา ๑๐๐ คน โดยเหตุรุนแรงนี้เกิดขึ้นกอนหนาการเลือกตั้งทั่วไป ๒ วัน ขณะที่ 

นายกรัฐมนตรีของตุรกี ยังไมสามารถระบุไดวา เหตุรุนแรงครั้งนี้เปนอุบัติเหตุหรือเปน           

การ โจมตี ของคนร าย  ทั้ งนี้  สถานการณการ เมือง ในตุ รกี เ ริ่ มตึ ง เครี ยด เพิ่ มขึ้ น                                     

เมื่อพรรคประชาธิปไตยของประชาชน ไดเรียกรองขอคะแนนเสียง เพื่อจะไดเปนพรรคการเมือง

ชาวเคิรดพรรคแรกที่มีที่นั่งในรัฐสภาตุรกี ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงนี้ 

การเลือกตั้งที่สาธารณรัฐตุรกี 

 สาธารณรัฐตุรกี  มีการเลือกตั้ งทั่วไป คาดวาพรรค AKP ควาชัยชนะ                   

เปนสมัยที่ ๔

 วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประชาชนตุรกีเริ่มทยอยออกไปเลือกตั้งทั่วไป   

โดยผลสํารวจระบุวา พรรค Justice and Development Party (AKP) จะควาชัยชนะ 

ติดตอกันเปนสมัยที่ ๔ โดยคาดวาประชาชนตุรกีจะมาใชสิทธิ์มากกวา ๕๓.๗ ลานคน 

และนาจะรูผลการเลือกตั้งในชวงดึกของวันนี้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองลงชิงชัย 

๒๐ พรรค ซึ่งสงผูสมัครรวมทั้งสิ้น ๙,๘๖๑ คน นอกจากนี้ยังมีผูสมัครอิสระ ๑๖๕ คน  
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ทัง้นี ้ พรรค AKP ไดหาเสยีงอยางจรงิจงัเพือ่หวงัชงิทีน่ัง่ใหไดเกนิกวา ๓๖๗ จาก ๕๕๐ ทีน่ัง่

ในรัฐสภาตุรกี หรือคิดเปน ๒ ใน ๓ เนื่องจากทางพรรคตองการผลักดันระบอบ

ประธานาธิบดีเพื่อแทนที่ระบอบรัฐสภาโดยไมตองพึ่งพาเสียงจากพรรคอื่น ซึ่งกฎหมายตุรกี

ไดระบุวา การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือการเปดลงประชามติจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมี

สมาชิกรัฐสภาเห็นชอบมากกวา ๓๓๐ คน อยางไรก็ตาม ผลสํารวจลาสุดเผยใหเห็นวา  

ถึงแมวาพรรค AKP มีแนวโนมจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ แตวาคะแนนความนิยมลดลง 

หนักเหลือเพียง ๔๐ เปอรเซ็นต จากเกือบ ๕๐ เปอรเซ็นต ในการเลือกตั้งทั่วไปป ๒๕๕๔

 ทั้งนี้ จากรายงานของสํานักขาว ผลคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในตุรกีไดประกาศ

ออกมาอยางเปนทางการ โดยพรรค Justice and Development Party (AKP) ไดรับ  

คะแนน ๔๑ เปอรเซ็นต สวนผลคะแนนของพรรคอื่น ๆ นั้น พรรคซีเอชพีไดรับคะแนน 

๒๕ เปอรเซ็นต ตามมาดวยพรรคเอ็มเอชพี ๑๖.๕ เปอรเซ็นต และพรรคเอชพีดี ๑๒.๕ 

เปอรเซ็นต

ประธานวุฒิสภากัมพูชาถึงแกอสัญกรรมดวยวัย ๘๒ ป

 ประธานวุฒิสภากัมพูชา และประธานพรรคประชาชนกัมพูชา ถึงแกอสัญกรรม 

โดยมีนายซาย ชุม รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ ขึ้นดํารงตําแหนงแทน 

 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายเจีย ซิม ประธานวุฒิสภากัมพูชา และ

ประธานพรรคประชาชนกัมพูชา ถึงแกอสัญกรรม เมื่อเวลา ๑๕.๔๕ นาิกา วันที่ ๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ รวมอายุ ๘๒ ป นายเจีย ซิม มีภูมิลําเนาอยูที่ อําเภอรอเมี๊ยะแหก 

จังหวัดสวายเรียง ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานรัฐสภากัมพูชา ตั้งแต                            
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การขูวางระเบิดที่อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา

 การขูวางระเบิดที่อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ระหวางที่โฆษกทําเนียบขาว 

กําลังดําเนินการแถลงขาวอยู

 วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดมีการขูวางระเบิดที่อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา  

ระหวางที่ นายจอช เออรเนส โฆษกทําเนียบขาว กําลังแถลงขาวอยูที่ทําเนียบขาว โดย

หนวยอารักขาประธานาธิบดี หรือ หนวยซีเคร็ต เซอรวิส ไดขอใหทุกคนออกจากหองทันที 

พรอมสั่งอพยพคนออกจากบริเวณทางตอนเหนือของทําเนียบขาว ซึ่งระหวางที่มีการอพยพ

คนออกจากทําเนียบขาวนั้น ไดแจงใหนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ                 

ทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น แตไมไดขอใหผูนําสหรัฐฯ ออกไปจากเขตทําเนียบขาว เพียงแต

ยายจากหองทํางานรูปไข ไปยังหองฝงตะวันตกของทําเนียบขาวเทานั้น

จึงไมไดปฏิบัติภารกิจ และแสดงตัวในที่สาธารณะ 

ตั้งแตมีปญหาในดานสุขภาพ อยางไรก็ตาม สมเด็จฯ 

ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กลาววา กรณี      

นายเจีย ซิม ถึงแกอสัญกรรมนั้น ทําใหตนตองขึ้น

ดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคประชาชนกัมพูชา และ    

นายซาย ชุม รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ ขึ้นดํารง

ตําแหนงเปนประธานวุฒิสภาแทน

ป ๒๕๒๔ - ๒๕๔๑ และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานวุฒิสภากัมพูชาตั้งแต      

ป ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ สมเด็จฯ เจีย ซิม มีปญหาในดานสุขภาพตั้งแตป ๒๕๕๗  
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 ทั้งนี้ หลังจากอพยพคนออกจากหองแถลงขาวเรียบรอยแลว เจาหนาที่ไดเขามา

ตรวจสอบภายในหองอยางละเอียด โดยนําสุนัขตํารวจเขามารวมตรวจสอบดวย และยังได

ตรวจสอบวัตถุตองสงสัยทุกชิ้น พรอมกับกันพื้นที่โดยรอบทําเนียบขาวดวย เชน จัตุรัส

ลาฟาแยต และถนนสายเพนซิลวาเนีย หลังจากการตรวจสอบอยางละเอียดแลว และไมพบ

สิ่งผิดปกติใดๆ จึงอนุญาตใหเจาหนาที่และนักขาวกลับมาที่หองแถลงขาว และเริ่มตน           

แถลงขาวอีกครั้ง

สภาผูแทนราษฎรอังกฤษมีมติสนับสนุนการจัดทําประชามติ

วาดวยการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปวาระแรก

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอังกฤษ สนับสนุนใหมีการจัดทําประชามติเพื่อให

ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะใหอังกฤษเปนสมาชิกสหภาพยุโรปตอไปหรือไม

 วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอังกฤษ มีมติคะแนน 

๕๔๔ ตอ ๕๓ เสียง สนับสนุนใหมีการจัดทําประชามติเพื่อใหประชาชนมีสวนรวม                 

นายฟลิป ฮัมมอนด

ในการตัดสินใจวาจะใหอังกฤษเปนสมาชิกสหภาพยุโรป        

ต อ ไปหรื อ ไม  ก า รล งมติ นี้ มี ขึ้ น หลั ง ก า รอภิ ป ร าย                          

รางกฎหมายวาดวยการจัดทําประชามติครั้งแรก ซึ่งนายฟลิป 

ฮัมมอนด รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศอังกฤษ 

กลาววา สหราชอาณาจักรมีการลงมติของชาวสกอต       

ชาวเวลสมาแลว แตในกรณีนี้ทุกคนในสหราชอาณาจักรจะ

รวมกันตัดสินใจอนาคตของประเทศ อยางไรก็ตาม ยังมี

กระบวนการทางรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนกวาที่จะมีการจัดทํา

ประชามติเกิดขึ้นจริง ซึ่งคาดวาจะไมเกินปลายป ๒๕๖๐
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สหภาพยุโรปขอใหกรีซยอมรับขอตกลง 

เรื่องการแกปญหาหนี้สาธารณะของกรีซ

 ประธานคณะกรรมาธิ การแห งยุ โ รป ได ขอใหนายอเล็ กซิ ส  ซีปราส                           

นายกรัฐมนตรีของกรีซ ยอมรับขอตกลงเรื่องการแกปญหาหนี้สาธารณะของกรีซ

 วันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายฌอง คล็อต จุ ง เกอร  ประธาน                         

คณะกรรมาธิการแหงยุโรป ไดขอใหนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราส ของกรีซ ยอมรับขอ

ตกลงเรื่องการแกปญหาหนี้สาธารณะของกรีซ หลังการเจรจากับนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมรเคิล

ของเยอรมนี และประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองด ของฝรั่งเศส ในกรุงบรัสเซลส 

เบลเยียม ไดยุติลงโดยไมมีความคืบหนาพอที่จะทําใหมีการอนุมัติ เงินกูงวดสุดทาย           

๗,๒๐๐ ลานยูโร ในโครงการชวยกูวิกฤติกรีซที่จะครบกําหนดชวงปลายเดือนมิถุนายน

นายฌอง คล็อต จุงเกอร นายอเล็กซิส ซีปราส

 สวนที่กรุงเอเธนสของกรีซ กลุมสหภาพการคาไดมีการนัดประทวงใหญ เพื่อ

คัดคานแนวโนมที่เจาหนี้นานาชาติจะกดดันรัฐบาลกรีซใหใชมาตรการประหยัดคาใชจายของ

ภาครัฐครั้งใหม แลกกับการชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม โดยผูประทวงไดบุกยึดกระทรวง         

การคลังที่บริเวณจัตุรัสซินแทกมา ปลดธงของสหภาพยุโรปลง พรอมหยอนแผนปาย           

ขนาดใหญลงจากอาคาร มีขอความวา ชาวกรีซไดรับความเดือดรอนมากพอแลว ชาวกรีซ

ไดชําระหนี้ตลอดมาและขอใหรัฐบาลยุติการใชมาตรการประหยัดเพิ่มเติม นอกจากนั้น       

แกนนําไดขอใหชาวกรีซออกมารวมประทวง ซึ่งขณะนี้เวลาในการทําขอตกลงเริ่มเหลือนอย 

เนื่องจากขอตกลงใด ๆ นั้นจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจาก       

๑๙ ประเทศของยูโรโซน ระหวางการประชุมที่จะมีขึ้นที่ลักเซมเบิรก หลังจากนั้นแตละ

ประเทศจะตองเสนอใหรัฐสภาของตนพิจารณาอนุมัติในขั้นตอไปดวย
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ทางการมาเลเซียยืนยัน “การขมขืนโดยสามี” 

ไมถือวาเปนอาชญากรรม

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ยืนยันวา “การขมขืนโดยสามี” 

ไมถือเปนอาชญากรรม และไมตองแกไขกฏหมายเพื่อเอาความผิดกับฝายชาย

 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางแนนซี ชูครี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ของมาเลเซีย ซึ่งไดรับยกยองใหเปน “มือขวา” ทางดานกฎหมายใหกับนายกรัฐมนตรี          

นาจิบ ราซัค ไดยืนยันวา การที่สามีลงมือขมขืนภรรยาของ

ตัวเอง ไมถือเปนการกออาชญากรรมแตอยางใด ดังนั้นจึง

ไมมีความจําเปนที่ตองแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตราที่ 

๓๗๕ ที่ระบุวา การมีเพศสัมพันธแบบไมยินยอมพรอมใจ

ระหวางคูสมรสไมถือเปนความผิด

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย 

กลาววา กอนหนานี้รัฐสภามาเลเซีย ไดตั้งคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทําการศึกษาในเรื่องนี้ และ      

ผลการศึกษาไดขอสรุปวา การที่สามีขมขืนภรรยาตัวเองนั้นมี

นางแนนซี ชูครี

ความแตกตางจากการขมขืนทั่วไป และวาการขืนใจภรรยาตนเองไมถือเปนความผิดทางอาญา

แตอยางใด อยางไรก็ตาม นางชูครีย้ําวา หากผูเปนสามีลงมือทํารายรางกายหรือทําให

ภรรยาไดรับบาดเจ็บ ในขณะที่พยายามรวมรักกับภรรยานั้น ผูเปนสามีอาจถูกศาลตัดสินให

รับโทษจําคุกนานถึง ๕ ปและปรับเงิน
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นายกรัฐมนตรีเดนมารกลาออกจากการเปนหัวหนาพรรค 

หลังพายแพการเลือกตั้งทั่วไป

 นายกรัฐมนตรีเดนมารก ไดออกมายอมรับความพายแพแตโดยดี และประกาศ

ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคประชาธิปไตยสังคม

  วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเดนมารกออก

มาแลววา พรรคเสรีนิยม นําโดยนายลารส เลิกเกอ รัสมุสเซิน สามารถควาชัยชนะไปได 

ดวยการไดที่นั่ งในรัฐสภาไป ๙๐ ที่นั่ ง ขณะที่พรรคประชาธิปไตยสังคม นําโดย                         

นางเฮลเลอ ทัวนิง สมิต นายกรัฐมนตรี ไดที่นั่งในรัฐสภาไป ๘๕ ที่นั่ง โดยนายกฯ          

ไดออกมายอมรับความพายแพแตโดยดี และประกาศลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค

ประชาธิปไตยสังคม พรอมกลาววา “ผูนําที่ดีตองรูวาเมื่อไหรตองหยุด และนั่นก็คือตอนนี้”

นางเฮลเลอ ทัวนิง สมิต นายลารส เลิกเกอ รัสมุสเซิน

 ทั้งนี้ นายรัสมุสเซิน เคยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเดนมารก ระหวางป 

๒๐๐๙ – ๒๐๑๑ และชัยชนะครั้งลาสุดนี้  ทําใหเขามีโอกาสกาวขึ้นดํารงตําแหนง                

นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะตองดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลผสมเพื่อบริหารประเทศตอไป
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นายกรัฐมนตรีคนใหมของเกาหลีใต 

ออกมาขอโทษที่รัฐบาลจัดการกับเชื้อไวรัส MERS ชาเกินไป

 นายกรัฐมนตรีคนใหมของเกาหลีใต  ออกมาขอโทษที่รัฐบาลจัดการกับ                     

การแพรระบาดของไวรัส MERS ชาเกินไป จึงสงผลใหมีผูเสียชีวิต

 วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีฮวาง เคียว-อัน ไดออกมา

ขอโทษประชาชนที่รัฐบาลออกมารับมือกับการแพรระบาดของไวรัสซึ่งกอใหเกิดกลุมอาการโรค

ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 

:  MERS )  ช า เกิน ไป  และโรคร ายชนิดนี้ ทํ า ใหมี ผู เ สี ยชี วิ ต ใน เกาหลี ใต ไปแล ว

ถึง ๒๔ ราย นายกรัฐมนตรีฮวาง เคียว-อัน ไดกลาววา ตนขอแสดงความเสียใจ ที่เบื้องตน

รัฐบาลออกมารับมือกับปญหาอยางไรประสิทธิภาพ และปญหาดังกลาวถือเปนภัยโดยตรง 

ตอความมั่นคงของประชาชน พรอมยืนยันรัฐบาล

จะใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อกําจัดโรคชนิดนี้

ใหหมดไป ทั้งนี้ ตั้งแตพบการติดเชื้อครั้งแรกใน

เกาหลีใตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม จนถึงวันนี้ 

ไวรัส ERS ไดคราชีวิตชาวเกาหลี ใต ไปแลว          

๒๔ ราย และมีผูติดเชื้อรวมทั้งหมด ๑๖๖ คน 

การแพรระบาดอยางรวดเร็วของโรครายทําให

รัฐบาลตกที่นั่งลําบาก ที่ไมสามารถควบคุมการแพร

กระจายไดตั้งแตระยะแรก

นายกรัฐมนตรีฮวาง เคียว-อัน
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รัฐสภาอิหรานผานรางกฎหมายที่ระบุใหรัฐบาล

ปกปองสิทธิและความสําเร็จดานนิวเคลียร

 รัฐสภาอิหรานผานรางกฎหมายที่ระบุใหรัฐบาลสามารถปกปองสิทธิและ              

ความสําเร็จดานนิวเคลียร แมจะมีการเจรจากับมหาอํานาจเรื่องการควบคุมโครงการ

นิวเคลียรแลวก็ตาม

 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ รัฐสภาอิหรานผานรางกฎหมายที่ระบุใหรัฐบาล

สามารถปกปองสิทธิและความสําเร็จดานนิวเคลียรของประเทศ แมจะมีการเจรจาขอตกลงกับ

ชาติมหาอํานาจโลก เรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียรแลวก็ตาม ทั้งนี้  การผาน                       

รางกฎหมายดังกลาวสรางความไมพอใจใหแกรัฐบาลของประธานาธิบดีฮันซัน โรวฮานี          

ซึ่งโฆษกรัฐบาลกลาววา รางกฎหมายนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญ และละเมิดนโยบายดาน                 

ความมั่นคงและการทหารของประเทศ การรับรองรางกฎหมายฉบับนี้ สะทอนถึงขอพิพาท

ระหวางประธานาธิบดีโรวฮานี ผูมีนโยบายสายกลาง ที่มุงจะยุติการที่อิหรานถูกโดดเดี่ยว

ทางการทูต กับสมาชิกสภาซึ่งถูกควบคุมโดยกลุมอนุรักษนิยม ขณะที่รางกฎหมายฉบับนี้      

มีผูรับรองดวยคะแนนเสียง ๒๑๔ เสียง มีผูคัดคาน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง 

และไมลงคะแนน ๑๐ คน จากจํานวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๔๔ คน ทั้งนี้ รางกฎหมาย

ฉบับดังกลาวจะตองสงไปใหสภาพิทักษอิหรานลงนามรับรอง จึงจะประกาศใชเปนกฎหมายได
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รัฐสภาเมียนมารมีมติใหคงอํานาจของกองทัพ

ในการยับยั้งการแกไขรัฐธรรมนูญ

 การประชุมรัฐสภาเมียนมาร มีมติไมรับรางแกไขรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษป ๒๕๕๑ 

โดยใหคงอํานาจของกองทัพในการใชสิทธิ์ยับยั้งการแกไขรัฐธรรมนูญ

 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมรัฐสภาเมียนมาร มีมติไมรับรางแกไข

รัฐธรรมนูญฉบับพิเศษป ๒๕๕๑ โดยใหคงอํานาจของกองทัพในการใชสิทธิ์ยับยั้งการแกไข

รัฐธรรมนูญ และไมรับการแกไขขอกําหนดหามบุคคลที่คูสมรสหรือมีบุตรเปนชาวตางชาติ       

ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี สงผลใหนางอองซาน ซูจี ยังไมสามารถลงสมัคร       

รับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีได

 มีการคาดหมายวาพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือเอ็นแอลดีของ

นางซูจี จะชนะการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้ง จากที่พรรคเคยชนะเลือกตั้งเมื่อป ๒๕๓๓               

แตรัฐบาลไมยอมรับ ขณะที่นางซูจีก็ยังไมมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี 

เนื่องจากไดสมรสกับชาวอังกฤษ และบุตรชาย ๒ คน ก็มีสัญชาติอังกฤษ ทั้งนี้ นางซูจี

กลาวในภายหลังวา ไมรูสึกแปลกใจที่ผลการลงมติออกมาเชนนี้ แตก็ขอใหผูสนับสนุนอยา

หมดหวัง โดยในระหวางการอภิปรายที่ใชเวลานานถึง ๓ วัน มีสมาชิกสวนหนึ่งที่แสดง

ความเห็นวา หากมีการแกไขกฎหมายเรื่องคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดี        

โดยยอมใหผูที่มีคูสมรส หรือมีบุตรเปนชาวตางชาติเขามาทําหนาที่บริหารประเทศ ก็เทากับ

เปนการเปดโอกาสใหตางชาติเขามาทําลายอธิปไตยเมียนมารได
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ประชาชนชาวกรีซเกิดความแตกตื่น

ในสถานการณทางการเงินของประเทศ

 ประชาชนชาวกรีซ เกิดความแตกตื่นในสถานการณทางการเงินของประเทศ 

ทยอยถอนเงินจากตูเอทีเอ็มยอดการถอนเงินเกือบ ๕ หมื่นลานบาท

 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ชาวกรีซตางพากันออกไปถอนเงินจากตูเอทีเอ็ม

อยางลนหลาม นับตั้งแตนายกรัฐมนตรี อเล็กซิส ซีปราส ประกาศวา รัฐสภามีมติเห็นชอบ 

ใหมีการลงประชามติเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเศรษฐกิจที่กรีซยังไมสามารถบรรลุขอตกลงกับ

บรรดาเจาหนี้ได โดยนายสตาฟรอส โคคอส ประธานสหภาพพนักงานธนาคาร กลาววา 

ตั้งแตวันเสารที่ผานมา มีเงินสดถูกถอนออกไปราว ๑,๓๐๐ ลานยูโร หรือประมาณ 

๔๘,๙๕๔ ลานบาท โดยมีเพียงรอยละ ๔๐ ของตูเอทีเอ็มทั่วประเทศ ที่ยังมีเงินสดเหลือพอ

ใหถอนได เนื่องจากเงินถูกถอนออกไปอยางรวดเร็วจนพนักงานนําเงินไปเติมไมทันใหพอกับ

ความตองการของประชาชน นอกจากความตื่นตระหนกแลว บรรยากาศโดยทั่วไปในกรีซ

ขณะนี้ยังเต็มไปดวยความกังวล หดหู และผิดหวังตอรัฐบาลดวย
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สหภาพยุโรปเตรียมยกเลิก

การเก็บคาบริการโรมมิ่งภายใน ๒ ป

 รัฐสภายุโรปผานรางกฎหมายฉบับแกไขขั้นสุดทายที่กําหนดใหผูใหบริการ            

เครือขายในสหภาพยุโรปยกเลิกการเก็บคาบริการขามแดนอัตโนมัติ

 วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ รัฐสภายุโรปผานรางกฎหมายฉบับแกไข                   

ขั้นสุดทายที่กําหนดใหผูใหบริการเครือขายในสหภาพยุโรปยกเลิกการเก็บคาบริการขามแดน

อัตโนมัติ หรือบริการโรมมิ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปนตนไป อยางไรก็ตาม 

ภายใตนโยบายการใชงานอยางเปนธรรม หรือ “fair use policy” นั้น ผูใหบริการจะ  

สามารถปกปองผลประโยชนของตนเองไดในบางกรณีเทานั้น

 ขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ ยังกําหนดการใหบริการอินเทอรเน็ตมือถือในอียู

ตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน แตอาจมีการจํากัดการใชอินเทอรเน็ตไดในบางกรณีที่มี           

ความเสี่ยง ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ตองรอการอนุมัติจากรัฐสภาและรัฐบาลในแตละประเทศ

สมาชิกดวย จึงจะมีผลโดยสมบูรณ แตคาดวามีความเปนไปไดสูงที่จะไดรับอนุมัติ เนื่องจาก

มีการเห็นพองกันในขอตกลงนี้อยางเปนทางการไปแลว
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ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการ

❍ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ มีการประชุม            

กรรมาธิการฯ เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติแตละกลุมที่ไดยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม

รางรัฐธรรมนูญเขาชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอปรับแกไขรางรัฐธรรมนูญ ระหวาง       

วันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และวันนี้ถือเปนวันแรกที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ          

เปดโอกาสใหผูเสนอคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญเขาชี้แจง โดยรองศาสตราจารยวุฒิสาร 

ตันไชย พรอมดวย นางสาวสุภัทรา นาคะผิว โฆษกกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดแถลง

ความคืบหนาการรับฟงคําชี้แจงประกอบคําขอแกไขเพิ่มเติมจากสมาชิกสภาปฎิรูปแหงชาติ 

(สปช.)  โดยเปนการชี้แจงของกลุมที่ ๑  และกลุมที่ ๒  พรอมยืนยันวา การพูดคุยของทั้ง ๒ ฝาย 

เปนไปอยางสรางสรรค และมีเหตุผล ซึ่งกลุมที่ ๑ ประกอบดวย นายพลเดช ปนประทีป   

นายอมรวิชช นาครทรรพ นายวิวัฒน ศัลยกําธร นายเจิมศักดิ์ ปนทอง นายวิริยะ                     

นามศิริพงศพันธุ  ซึ่งไดมีการขอแกไขเพิ่มเติม จํานวน ๗๑  มาตรา  จํานวน ๑๕ ประเด็นหลัก 

อาทิ  ทิศทางการปฎิรูปการศึกษาและวิทยาศาสตร มาตรา ๒๗๙ กับมาตรา ๒๘๐ ควรตัดคําวา        

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป และใหคงคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติไว 
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 โดยเสนอใหเพิ่มจํานวนเปน ๖๐ คน และไมยึดโยงกับการเมืองหรือกลุมบุคคลใด ๆ  การใหคง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และผูตรวจการแผนดินไว เนื่องจากยังมีบทบาทและ

สามารถชวยเหลือประชาชนได  การตัดมาตรา ๑๘๑ และ มาตรา ๑๘๒ ที่ใหอํานาจฝายบริหาร

มีมากกวาฝายนิติบัญญัติ และทบทวนประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พรอมเสนอใหตัด 

มาตรา ๒๙๘ (๖) ประเด็นการตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ อยางไรก็ตาม ไดสนับสนุน 

เจตนารมณของกรรมาธิการยกรางฯ ในการสรางพลเมืองใหเปนใหญ การเมืองใสสะอาดและ

สมดุล หนุนสังคมที่เปนธรรม นําชาติสูสันติสุข สวนประเด็นการขอแกไขเพิ่มเติมการปฏิรูป     

การศึกษาสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหคณะกรรมาธิการยกรางฯ พิจารณาอยาง

รอบคอบเนื่องจากรัฐธรรมนูญไมควรจะบัญญัติทุกเรื่อง ซึ่งสามารถนําสาระสําคัญและ            

รายละเอียดไปบรรจุในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได

 สําหรับกลุมที่ ๒ ประกอบดวย นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน นายไพโรจน 

พรหมสาสน พันตํารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ นางผาณิต นิติทัณฑประภาส นายพิสิฐ 

ลี้อาธรรม ไดเสนอขอแกไขเพิ่มเติมภาค ๒ หมวด ๒ เปนยุทธศาสตรชาติและแนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ ใหมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีผลบังคับใชและสรางความมั่นคง 

มั่งคั่งใหกับประเทศ ขณะที่ประเด็นดานงบประมาณและการคลัง เสนอใหตัดถอยคํา             

หลักประสิทธิภาพและความคุมคา เนื่องจากมีในหลักธรรมาภิบาลอยูแลว พรอมเสนอตัด

มาตรา ๒๐๐ โดยยกเลิกนิยามคําวา เงินแผนดิน เนื่องจากมีความสมบูรณในถอยคํา                  

ที่ไมอาจแปลความเปนอื่นได

 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดรับฟง             

คําชี้แจงประกอบคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญจากสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

เปนวันที่สอง โดยมีผูชี้แจง จํานวน ๒ กลุม คือ กลุมที่ ๓ และกลุมที่ ๗ ซึ่งกลุมที่ ๓ 

ประกอบดวย นายมนูญ ศิริวรรณ นายเกษมสันต จิณณวาโส นายดุสิต เครืองาม         

นายวรวิทย ศรีอนันตรักษา นางภัทรียา สุมะโน ทั้งนี้ในประเด็นสําคัญที่ผูชี้แจงตองการให

มีการแกไขคือ ประเด็นดานการขอแกไขจํานวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากจํานวน ๒๐๐ คน 

เปนจํานวน ๑๕๐ คน โดยมาจากการเลือกตั้งจํานวน ๗๗ คน และมาจากการสรรหา 

จํานวน ๗๓ คน และในมาตรา ๑๙๓ กรณีการทําหนังสือสัญญาฯ กับตางประเทศ 

เนื่องจากอาจทําใหการเจรจาตอรองของประเทศเสียหายและไดรับผลกระทบ เปนตน 

ประเด็นที่หา ดานอื่น ๆ และบทเฉพาะกาล ขอตัดคําวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” 

สําหรับผูชี้แจงกลุมที่  ๗ ประกอบดวย นายประสาร มฤคพิทักษ นางสาวรสนา                       

โตสิตระกูล นายวสันต ภัยหลีกลี้ นายประดิษฐ เรืองดิษฐ นางสาวสารี อองสมหวัง   
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ทั้งนี้ในประเด็นสําคัญที่ตองการใหมีการแกไขคือ มาตรา ๑๒๑ ใหประชาชนเลือกตั้ง ส.ว. 

ไดโดยตรง โดยที่มาของ ส.ว. จะมาจากกลุมอาชีพที่หลากหลาย โดยมีเขตเลือกตั้งตามโซน

จังหวัดตาง ๆ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกจากผูสมัครจากทุกสายอาชีพ สายอาชีพ               

ละหนึ่งคน

 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดรับฟง             

คําชี้แจงประกอบคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญจากสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

โดยวันนี้เปนการชี้แจงของกลุมที่ ๘ ประกอบดวย นายพงศโพยม วาศภูติ  นายธีรศักดิ์ 

พานิชวิทย นายประเสริฐ ศัลยวิวรรธน นางสีลาภรณ บัวสาย นางอรพินท วงศชุมพิศ  

โดยไดมีการขอแกไขจํานวน ๗๘ มาตรา ประกอบดวย การขอแกไข ๔๑ มาตรา               

ขอแกไขชื่อ ๑ ชื่อ การขอตัดทั้งมาตรา ๖ มาตรา  การขอแกไขเจตนารมณ ๓ มาตรา  

และขอแกไขเพิ่มเติมอีก ๒๘ มาตรา อาทิ ขอตัดมาตรา ๗๑ เนื่องจากการตั้งสภาตรวจสอบ

ภาคพลเมืองระดับจังหวัดเปนการสรางกลไกอํานาจหนึ่งโดยไมมีหลักการถวงดุลอํานาจรองรับ 

และทําใหมีกลไกการตรวจสอบมากเกินความจําเปน ประเด็นสมัชชาพลเมือง ไมควรตั้งเปน

องคกรแตขอใหเปนเรื่องของกระบวนการที่ประชาชนเขามามีสวนรวม ขอใหตัดคําวา           

กลุมการเมืองออกจากมาตราตาง ๆ รวม ๒๙ มาตรา โดยใหเหตุผลวากลุมการเมืองไมมี

ความเปนสถาบัน การให ส.ส. มาจากกลุมการเมืองจะยิ่งทําใหสถาบันการเมืองออนแอ 

ขอใหตัดมาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๗๖ เนื่องจากไม เห็นดวยกับการควบรวม                          

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดิน สวนหมวด ๗ การกระจาย   

อํานาจ โดยขอใหเนนความเปนอิสระ กํากับดูแลเทาที่จําเปน และเสนอใหเพิ่มถอยคําใหรัฐ

จัดสรรเงินรายไดไมนอยกวารอยละ ๓๕ ตอปของงบประมาณแผนดินใหแกองคกรบริหาร

ทองถิ่น

 วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดรับฟง            

คําชี้แจงประกอบคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญจากสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

โดยวันนี้เปนการชี้แจงของกลุมที่ ๔ และกลุมที่ ๕ โดยกลุมที่ ๔ ผูชี้แจงประกอบดวย 

นายสมชัย ฤชุพันธุ  นายประมนต สุธีวงศ นายเกริกไกร จีระแพทย นายธวัชชัย                  

ยงกิตติกุล นายไพบูลย นลินทรางกูร ทั้งนี้ ในประเด็นที่ตองการใหมีการแกไข อาทิ ดาน

เศรษฐกิจภาคการผลิต ดานการเงินการคลังและการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เสนอใหยึดหลักการลดขนาดรัฐบาล เพิ่มอํานาจใหกับประชาชน ลดการสนองทุนผานการ

เก็บภาษี เพื่อใหระบบเศรษฐกิจเปนไปตามกลไกตลาดเสรี และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

พรอมเสนอเพิ่มมาตราใหมรวม ๑๑ มาตรา อาทิ ตั้งกองทุนสนับสนุนการปองกันการทุจริต
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และประพฤติมิชอบโดยประชาชน ใหมีการจัดทํายุทธศาสตรชาติ จัดตั้งศาลทุจริตเปนศาล

ชํานัญพิเศษ และเปลี่ยนวิธีพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต      

แหงชาติ (ป.ป.ช.) จากระบบไตสวนเปนระบบการวินิจฉัยชี้ขาด อีกทั้งประเด็นสิทธิพลเมือง

และแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เห็นควรบัญญัติไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ       

โดยภาครัฐตองผลักดันนโยบายการออมใหเปนนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รวมถึงประเด็นวินัย

การคลังและงบประมาณ ประเด็นการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบใหมีการปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการปองกันและปราบปราม      

การทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และ ป.ป.ช. โดยเสนอใหเพิ่มจํานวนกรรมการ ป.ป.ช. จาก 

๙ คน เปน ๑๑ คน และใหปรับหนาที่การทํางานใหม มีวาระดํารงตําแหนงลดลงจาก      

๙ ป เปน ๖ ป

 สําหรับกลุมที่ ๕ ผูชี้แจงประกอบดวย นายสมศักดิ์ โลสถาพรพิพิธ นายโกวิท 

ศรีไพโรจน นายกษิดิ์เดชธนฑัต เสกขุนทด นายสุชาติ นวกวงษ ศาตราจารยเกียรติคุณ 

ตรึงใจ บูรณสมภพ ซึ่งมีประเด็นขอแกไขเพิ่มเติม อาทิ เสนอใหแกไขคําวา “พลเมือง” 

เปนคําวา “ประชาชน” ทั้งหมด ยกเวนมาตรา ๒๖ เนื่องจากคําวา พลเมือง เปนการ

ขยายบอกสถานะของบุคคล มิใชตัวบุคคล พรอมเสนอตัดมาตรา ๗๗ ที่เกี่ยวกับสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติเนื่องจากไมเห็นถึงที่มาที่ชัดเจน นอกจากนี้ เสนอแกไขวาระของสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) จาก ๔ ป เปน ๓ ป เพื่อแกปญหาการซื้อสิทธิขายเสียง 

พรอมขอใหตัดกลุมการเมืองออกเพราะมองวาจะทําใหระบบพรรคการเมืองออนแอ

 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดรับฟง             

คําชี้แจงประกอบคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญจากสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

โดยวันนี้เปนกลุมที่ ๙ ผูชี้แจงคือ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยเรื่องที่หนึ่ง 

เปนการรับฟงคําชี้แจงประกอบคําขอแกไขเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูมีสิทธิเสนอ

คําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ อาทิ ประเด็นความคิดเห็นในภาพรวมของคณะรัฐมนตรี 

แนวทางของนายกรัฐมนตรี ขอสังเกตทั่วไปของคณะรัฐมนตรี เรื่องที่สอง เปนความคิดเห็น

และคําขอปรับแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญที่ เปนประเด็นสําคัญ เชน การกําหนด

ยุทธศาสตรชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแผนอื่น การทําหนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น ๆ กับนานาประเทศ เปนตน

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดรับฟง            

คําชี้แจงประกอบคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญจากสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

โดยวันนี้เปนกลุมที่ ๖ ผูชี้แจงประกอบดวย ศาสตราจารยสมบัติ ธํารงธัญวงศ นายเสรี 



กรรมาธิการ ๑๐๗

สุวรรณภานนท นายอุดม เฟองฟุง นายดิเรก ถึงฝง นายนิรันดร พันทรกิจ โดยมี

ประเด็นสําคัญ ๆ ที่ขอแกไข อาทิ โครงสรางทางการเมือง การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูป

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และเรื่องบทเฉพาะกาล

 ดานศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

กลาวภายหลังรับฟงคําชี้แจงจากตัวแทนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ กลุมที่ขอแกไขราง

รัฐธรรมนูญ วา ทุกกลุมมีเหตุผล และคําขอแกไขยังไมกระทบกับโครงสรางหลักในราง

รัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้การที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะปรับลดในสวนใดบาง         

จะตองรับฟงจากทุกกลุมและฟงความเห็นจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทั้ง                   

๓๖ คนกอน อยางไรก็ตาม สวนตัวเห็นวา ขอเสนอใหตัดกลุมการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้ง

ออกเปนขอเสนอที่มีเหตุผล และเห็นวา หากตองตัดสวนนี้ออก จะตองกําหนดใหการตั้ง

พรรคการเมืองเปนไปไดงายขึ้น สวนขอเสนอใหแยกกรรมการสิทธิมนุษยชนกับผูตรวจการ

แผนดินก็เปนเรื่องที่ตองรับฟงเชนเดียวกัน พรอมยืนยันวา ไมมีการตั้งธงการรางรัฐธรรมนูญ

อยางแนนอน



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๐๘

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปกรณ ปรียากร พรอมดวย พลโท นาวิน 

ดําริกาญจน โฆษกกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ รวมแถลงผลการประชุมวา หลังจากไดรับ

ฟงคําชี้แจงของผูยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญกลุมสุดทายนําโดยนายสมบัติ            

ธํารงธัญวงศ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เกี่ยวกับการ

ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขอแกไขทั้งสิ้น ๑๓๒ 

ประเด็น โดยขอใหกรรมาธิการฯ ตัดคําวาพลเมืองและใชคําวาประชาชนแทน เพื่อไมใหเกิด

ความสับสนในการตีความ รวมถึงขอเสนอโครงสรางทางการเมืองที่เห็นวาระบบการเลือกตั้ง

แบบสัดสวนผสม อาจทําใหสถาบันการเมืองออนแอ รัฐบาลไมมีความเขมแข็ง และไมเห็นดวย

กับการเลือกตั้งแบบ Open l ist โดยไดเสนอใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)                  

จํานวน ๕๐๐ คน แบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔๐๐ คน แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน 

๑๐๐ คน ซึ่งแตละเขตเลือกตั้งใหมี ส.ส. อยางนอยเขตละ ๒ คน ไมเกิน ๓ คน และ

ใหสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจังหวัดละ ๒ คน พรอมเสนอใหตัด  

คําวา “กลุมการเมือง” ออกทุกมาตรา โดยให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองเทานั้น                

ขณะเดียวกันยังกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตองผานเสียงสนับสนุนจาก 

ส.ส. ในสภามากกวากึ่งหนึ่งดวย ขณะที่ในบทเฉพาะกาลไดเสนอใหระบุวา จะตองมี            

การปฏิรูปกอนการเลือกตั้ง สวนการเลือกตั้งใหเปนอํานาจการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูกําหนด

 ขณะที่นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูป

แหงชาติ พรอมดวยนายเสรี สุวรรณภานนท ประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแหงชาติ กลาวถึงการยื่นคําขอแกไขรางรัฐธรรมนูญของกลุม

วา ไดเสนอใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กําหนดใหมีการปฏิรูปใหแลวเสร็จกอนที่จะ

จัดการเลือกตั้ง โดยเขียนไวในบทเฉพาะกาล เพื่อใหกรรมาธิการยกรางเปนผูจัดทําบัญชีวามี

กฎหมายอะไรบางที่เกี่ยวของกับการปฏิรูป และใหรวมกับสภาปฏิรูปแหงชาติยกรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก เรื่องการปฏิรูปใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน 

ถึง ๑ ป จากนั้นสงใหรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณาตอไป                  

ซึ่งแนวทางนี้จะใชเวลาไมถึง ๒ ป และเปนคนละแนวคิดกับการเสนอใหทําประชามติ

            



กรรมาธิการ ๑๐๙

❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สภาปฏิรูปแหงชาติ
 

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ       

สิ่งแวดลอม สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เสนอรายงานตอที่ประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ    

วาระที่ ๒๕ เรื่องระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เสนอประเด็นปฏิรูป ๔ ประการ คือ          

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒. ปฏิรูประบบ

โครงสราง องคกร และกฎหมายดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เนนพัฒนากระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมที่ตองชวยใหประชาชนเขาถึงองคกรศาลและ

การพิจารณาคดีดานสิ่งแวดลอมไดงาย ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการใชเครื่องมือและกลไกในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ๔. สรางความเปนหุนสวนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใหภาคประชาชน เอกชน สื่อมวลชน และ        

นักวิชาการเขารวม พรอมชี้แจงปญหาที่พบในทรัพยากรทางทะเล ไดแก  ปญหา                      

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทะเล เชน ที่เกาะตาชัยพบปะการังเสียหาย ๖๐ – ๗๐ 

เปอรเซ็นต ความขัดแยงและแยงชิงทรัพยากรสวนรวม เชน ประมงผิดกฎหมาย ระบบที่

ไมมีประสิทธิภาพและไมโปรงใส เชน การจัดเก็บคาธรรมเนียมอุทยานที่พบวา นอยกวา

ความเปนจริง ทําใหประเทศเสียผลประโยชน     



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๑๐

 ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ เสนอปฏิรูปอุทยานแหงชาติทางทะเลดวน ตั้ง ๔ ทัพ

ทะเลไทย คือ อันดามัน เกาะชางและฝงตะวันออก อาวไทยตอนใน สมุยและพื้นที่           

ขางเคียง เพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษอยางยั่งยืน สวนเครื่องมือเพื่อปฏิรูปเสนอออก

พระราชบัญญัติพื้นที่คุมครองทางทะเล และแกไขพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนนขจัดและควบคุมมลพิษทั้งทางบก น้ํา อากาศ พรอม

เสนอตั้งศาลสิ่งแวดลอมเปนสถาบันยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม และตั้งคณะกรรมการจัดการ

เรื่องการใชประโยชนที่ดินทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน

สวนรวมและทรัพยากรตางๆ ใหถูกตองขณะที่ยุทธศาสตรแหงชาติทางทะเล  ตองมีการจัดเขต

ใชประโยชนทางทะเล พรอมสรางสมดุลระหวางการรักษาและการใชประโยชนอยางมีสวนรวม 

โปรงใส ยึดหลักมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แตตองตอบโจทยใหไดวา วิธีใดหรือหนวยงานใด        

ที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนได

 ดานสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ ตองบูรณาการทุกหนวยงานตั้งกระทรวง

ทะเลเพื่ออนุรักษพื้นที่ทะเลโดยรอบทั้งชายฝงและผืนน้ํา พรอมเสนอแนะตองมีกลไก             

การกระจายอํานาจไปสูภาคสังคมทุกระดับควบคูกับการออกนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน 

เนื่องจากในอดีตภาครัฐขาดการตัดสินใจรวมกับชุมชนทองถิ่น จึงสงผลตอการจัดการ

ทรัพยากรในระดับพื้นที่คอนขางมาก ขณะที่เห็นวา การจะแกปญหาดานทรัพยากรและ         

สิ่งแวดลอมไดจริง จะตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และเห็นดวยกับการตั้ง                   

ศาลสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติยังฝากภาครัฐเรงแกปญหาชางปา      

รุกพื้นที่ชาวบาน และมาตรการเยียวยาชาวบานที่ไดรับผลกระทบ



การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ

❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง  สภาปฏิรูปแหงชาติ

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ ประธานกรรมาธิการปฏิรูป

การเมือง สภาปฏิรูปแหงชาติ กลาวถึงการเขาชี้แจงหลักการและเหตุผลในการยื่นคําขอ          

แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ โดยกรรมาธิการฯ จะเขาชี้แจงในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

วา ในชวงบายคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองจะหารือรวมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูป

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแหงชาติ ถึงประเด็นที่จะเขาชี้แจงตอ                  

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เรื่อง การเสนอใหรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จากเดิมที่มี 

๓๑๕ มาตราใหเหลือเพียง ๑๑๘ มาตราเทานั้น เนื่องจากจะทําใหรางรัฐธรรมนูญมีความสั้น

กระชับ โดยตัดเนื้อหาที่ไมใชหลักการออกไป ซึ่งเชื่อวาจะทําใหเกิดประโยชนในอนาคต 

เพราะหากจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็จะตองไปแกไขในรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแทนไมจําเปนตองแกไขในรัฐธรรมนูญอีก
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 สวนเรื่องโครงสรางทางการเมืองนั้นมองวา มีความสําคัญตอการรางรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้นกรรมาธิการฯ เห็นวาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองกลับไปทบทวน

ประสบการณของประเทศฝรั่งเศสเชื่อวาจะเปนประโยชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญครั้งนี้ 

เชนเดียวกับเรื่องที่มานายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนนอก เพราะถือเปนหลักการสําคัญ

ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองการใหการเมืองเชื่อมโยง

กับประชาชนและนักการเมืองตองทําเพื่อประโยชนของประชาชนจริง นายกรัฐมนตรีตองมา

จากการเลือกตั้งของประชาชน โดยคณะกรรมาธิการยกรางฯ จะตองมีความชัดเจนวา          

การยกรางรัฐธรรมนูญตองยึดหลักประชาธิปไตยพรอมย้ําวาคนที่เปนนายกรัฐมนตรีตองมา

จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เทานั้น

 นายสมบัติ ยังกลาวถึงการประชุมรวมแมน้ํา ๓ สายระหวางคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในวันที่ ๔ มิถุนายน 

๒๕๕๘ วาเปนการแถลงผลงานครบ ๑ ป ของรัฐบาลไมใชเปนการประชุมที่สภาปฏิรูปแหงชาติ

จะเสนอความคิดเห็นอะไร พรอมปฏิเสธวาการนัดประชุมรวมในครั้งนี้ไมไดเกิดมาจาก        

ความขัดแยงในการรางรัฐธรรมนูญ

 

❍ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และนายไพบูลย นิติตะวัน สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 

(สปช.) รับขอสนับสนุนและยืนยันในเจตนารมณของการรางรัฐธรรมนูญ จากนายสหัส      

อมรรัตนานนท ผูประสานงานเครือขายภาคประชาสังคม จังหวัดสระบุรี นายพรชัย          

เมาะราษี ผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม จังหวัดสมุทรปราการ และนายแกว สังขชู 

ตัวแทนเครือขายสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญที่เนนเจตนารมณในการรางรัฐธรรมนูญ ๔ ประการ คือ สรางพลเมืองเปนใหญ 

การเมืองใสสะอาดและสมดุล หนุนสังคมที่เปนธรรม นําชาติสูสันติสุข รวมทั้งใหคงกลไกที่

บัญญัติขึ้นใหมในภาคพลเมืองไว อาทิ สมัชชาพลเมือง สภาตรวจสอบภาคพลเมือง และ

สมัชชาคุณธรรม ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดสวัสดิการ

ชุมชนดวยตนเอง การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของพลเมืองในการบริหารทองถิ่น 
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เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม ซึ่งเปนการสรางหลักประกันวาประเทศไทย

จะปฏิรูปประเทศใหประสบความสําเร็จไดและทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงขอให

สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติไดใชวิจารณญาณในการพิจารณาสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ      

ที่เอื้อตอหลักการประชาธิปไตยนําชาติสูสันติสุขอยางแทจริง

 ดานศาสตราจารยบวรศักดิ์ ไดกลาวขอบคุณทุกเครือขายที่ใหการสนับสนุนราง

รัฐธรรมนูญ โดยยินดีนําขอเสนอแนะจากทุกกลุมเขาที่ประชุมกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณา        

ตอไป พรอมเรียกรองใหสื่อมวลชนในพื้นที่นําเสนอขาวกับกลุมคนเหลานี้มากกวาให             

ความสําคัญกับนักการเมือง โดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งแบบ Open list ที่ประชาชนกวา

รอยละ ๖๐ เห็นดวย จึงขอใหผูเสนอขอตัดประเด็นดังกลาวกลับไปพิจารณาอีกครั้งซึ่งใน

มาตรา ๓ ไดบัญญัติไววาอํานาจประชาธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
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 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ เปนประธานในพิธีกลาวเปดการสัมมนาเผยแพรความรูความเขาใจและ     

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและ        

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมกับ

สภาปฏิรูปแหงชาติ สถาบันพระปกเกลา และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ระหวางวันที่ ๖ – ๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ พรอมกลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง รางรัฐธรรมนูญ โดยระบุวา ประเทศไทย

กําลังจะมีรัฐธรรมนูญฯ ฉบับที่ ๒๐ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเทศยังมีปญหา มีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง และยังมีความขัดแยงทางการเมืองจนเปนเหตุใหเกิดการชุมนุมทางการเมือง       

สงผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน การแบงฝกแบงฝาย และสงผลกระทบตอการลงทุนและการสงออก 

ทั้งนี้ สาเหตุของความขัดแยงเกิดจากผูนําการเมือง ประชาชนถูกชักจูงใหเขารวมกับฝายตาง ๆ 

การจัดสรรทรัพยากรที่ไมเปนธรรม จนทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา ทายที่สุดนําไปสูความขัดแยง 

ดังนั้น จะตองทําใหความขัดแยงตาง ๆ ในสังคมยุติลง เพื่อแกไขปญหาและสรางอนาคตใหกับ

ประเทศดวยการรางรัฐธรรมนูญภายใตเจตนารมณเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยมุงสรางพลเมือง

ใหเปนใหญ การเมืองใสสะอาดและสมดุล หนุนสังคมที่เปนธรรม เพื่อนําชาติสูสันติสุข              

โดยสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดดวยการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในสังคม  
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ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการทําใหประชาธิปไตยเขมแข็งไปสูภาคเศรษฐกิจและสังคม เพราะ

เมื่อเศรษฐกิจสังคมเขมแข็งจะไมเกิดปญหาการซื้อสิทธิขายเสียง สวนการสรางพลเมืองใหเปนใหญ 

จะตองสรางพฤติกรรมของพลเมืองในการรับผิดชอบตอตนและบานเมือง มีจิตสาธารณะ       

มองการเมืองเปนเรื่องสาธารณะเขาไปมีสวนรวมกับสวนรวม

 ศาสตราจารยบวรศักดิ์ กลาวดวยวา หลังรับฟงความคิดเห็นจากเวทีตาง ๆ รวมถึง

การรับฟงคําชี้แจงประกอบคําขอแกไขรัฐธรรมนูญจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี 

อาจมีการทบทวนเรื่องของการตัดกลุมการเมืองแตจะตองทําใหการจัดตั้งพรรคการเมืองงายขึ้น 

รวมถึงทบทวนเรื่องการควบรวมผูตรวจการแผนดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

อยางไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถสงความเห็นตอรางรัฐธรรมนูญมาไดที่ ตู ปณ. ๙ ปณฝ. 

รัฐสภา กทม. ๑๐๓๐๕ และกลองรับความเห็น ณ ที่ทําการไปรษณียภายในเดือนมิถุนายนนี้ 

ตามกรอบเวลาที่กรรมาธิการฯ จะตองแกไขรัฐธรรมนูญรางแรกใหแลวเสร็จ

 และในวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ                             

จัดเวทีเผยแพรความรูความเขาใจและรับฟงความเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ                                   

ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเวทีนี้ถือเปนเวทีสุดทายจากทั้งหมด ๔ เวทีใน ๔ ภูมิภาค กอนจะสรุป

รวบรวมทุกความเห็นทุกขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน เพื่อประกอบการพิจารณาแกไขเพิ่มเติม

รางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเสร็จ

 ขณะที่ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ประธานอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมและรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน พอใจภาพรวมเวทีเผยแพรความรูความเขาใจและรับฟงความเห็นของ

ประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ ๔ เวทีใน ๔ ภูมิภาคของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชน

มีความตื่นตัวที่จะเรียนรูรางรัฐธรรมนูญ และรวมกลุมรณรงคพิทักษในประเด็นที่เปนประโยชน

กับประชาชน อาทิ เรื่องของพลเมือง สิทธิ และสมัชชาพลเมือง ซึ่งเรื่องดังกลาวประชาชนเห็นวา

ควรคงไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รวมถึงเห็นความตั้งใจของประชาชนที่จะรอการปฏิรูปประเทศ 

ดร. ถวิลวดี ยังกลาววา ประเด็นที่ประชาชนขอใหปรับแกมากที่สุดคือ สิทธิที่ประชาชนพึงไดรับ 

เพราะยังมีความไมชัดเจน สวนประเด็นที่ยังมีความกังวลหากความเห็นของประชาชนสวนทาง

กับคําขอแกไขรางรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี คือ ประเด็นเรื่องการ

เลือกตั้งและการกระจายอํานาจ พรอมย้ําคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหความสําคัญ

ตอความคิดเห็นของประชาชนเปนพิเศษ ดร. ถวิลวดี ยังกลาวอีกวา ตองยึดความเห็นของ

ประชาชนเปนหลักโดยจะรวบรวมความเห็นเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญสัปดาหหนา อยางไรก็ตาม หากคณะรัฐมนตรีมีมติใหขยายเวลาการทํางานของ

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก ๓๐ วัน เปน ๙๐ วัน ขณะนี้ยังไมมีความชัดเจน 
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โดยกรรมาธิการฯ ยังยึดตามกรอบเวลาเดิมคือ ตองสงรางรัฐธรรมนูญใหสภาปฏิรูปแหงชาติ 

ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ขณะที่กิจกรรมเวทีสุดทายยังคงกําหนดไว ๒ วันเชนเดียวกับ ๓ เวทีกอนหนานี้ 

โดยจะเนนการเผยแพรสาระความรูและเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญรางแรก โดยคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญที่ดูแลรับผิดชอบในแตละภาคไดชี้แจงภาพรวมบทบัญญัติในภาคตาง ๆ ของ

รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้จะมีการแบงกลุมกรรมาธิการฯ และผูรวมสัมมนาออกเปน ๕ กลุม ตาม

หัวขอหลักในรางรัฐธรรมนูญเพื่อรับฟงความเห็น ประกอบดวย กลุมพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ 

และการมีสวนรวม กลุมสถาบันการเมือง นักการเมือง การเลือกตั้ง กระบวนการยุติธรรม        

ศาล และการตรวจสอบ การกระจายอํานาจและสมัชชาพลเมือง การปฏิรูปและความปรองดอง

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ พรอมคณะ  รับหนังสือจากเครือขายประชาชนจังหวัดชลบุรี สหพันธพัฒนา

องคกรชุมชนคนจนเมืองแหงชาติ (สอช.) และเครือขายที่ดินแนวใหมชุมชนทองถิ่นจัดการ

ตนเองแหงชาติ (คทช.) พรอมดวยกลุมเสรีชนไทยแลนด ๕๘ เพื่อสนับสนุนการทําหนาที่ของ
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คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในการรางรัฐธรรมนูญ โดยขอใหยึดในหลักเจตนารมณ

การยกรางรัฐธรรมนูญอยางมั่นคง ทั้งนี้ เครือขายฯ เสนอใหคงไวซึ่งกลไกลภาคพลเมือง 

อาทิ สมัชชาพลเมือง และสภาตรวจสอบภาคพลเมือง เพื่อเปนการยกระดับใหประชาชนมี

สวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจ และการใชงบประมาณทองถิ่นในจังหวัดของตนเอง 

ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน พรอมเสนอใหบรรจุเรื่องการแกไขปญหาที่ดินทํากินและ                    

ที่อยูอาศัยเปนนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในทุกรัฐบาล และสนับสนุนใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ            

ที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน อาทิ พระราชบัญญัติโฉนดชุมชน และการแกไขพระราชบัญญัติ                      

การกระจายอํานาจใหชุมชนและหมูบานเปนนิติบุคคล เพื่อใหมีสิทธิในการจัดการตนเองได

อยางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานศาตราจารยบวรศักดิ์ ไดกลาว

ขอบคุณที่ทางเครือขายฯ ใหการสนับสนุนการยกรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้ โดยหลังจากนี้จะนํา

ขอสนับสนุนและขอเสนอแนะดังกลาวเขาสูที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาตอไป

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารยนรีวรรณ จินตกานนท รองประธาน

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ พรอมคณะ รับหนังสือจากนางสาววิไลวรรณ แซเตีย ประธาน

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) ขอสนับสนุนใหกรรมาธิการฯ คงไวซึ่งบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๑ (๓) วาดวยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีผูแทนองคกรดาน

เกษตรกรรม ดานแรงงาน วิชาการ ชุมชน และทองถิ่น ซึ่งเลือกกันเองจํานวนไมเกิน ๓๐ คน 

เพื่อเปดโอกาสใหมีผูแทนจากกลุมอาชีพตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการปฏิรูปประเทศ 
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พรอมขอใหเพิ่มเติมสัดสวนจํานวนสมาชิก ส.ว. ดานดังกลาวจาก ๓๐ คน เปน ๔๔ คน                

เพื่อเปดโอกาสใหผูใชแรงงานและองคกรดานอื่น ๆ สามารถเขาไปมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น          

ขณะเดียวกันยังขอใหกรรมาธิการฯ เพิ่มสิทธิการเขาถึงการเลือกตั้งของผูใชแรงงาน โดยเพิ่ม

บทบัญญัติใหผูใชแรงงานมีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ตั้งสถานประกอบการไวในรางรัฐธรรมนูญดวย 

เพื่อใหผูใชแรงงานและประชาชนที่อาศัยหรือทํางานในพื้นที่นอกทะเบียนบานของตนเอง

สามารถใชสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ซึ่งตนอาศัยหรือทํางานอยูได เนื่องจากมีผูใชแรงงาน

จํานวนมากที่อพยพจากภูมิลําเนาเดิมเพื่อทํางานประกอบอาชีพ โดยที่ไมสามารถยายทะเบียน

บานเขามายังพื้นที่ที่ทํางานได ทั้งนี้เพื่อใหผูไดรับการเลือกตั้งสะทอนความเปนตัวแทนของ

พื้นที่ไดอยางแทจริง

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายไพบูลย นิติตะวัน คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ รับหนังสือจากนายสมเกียรติ หอมละออ ประธานชมรมนักธุรกิจเพื่อ

ประชาธิปไตย เพื่อขอสนับสนุนใหมีการปฏิรูปประเทศใหสําเร็จกอนมีการเลือกตั้ง เนื่องจาก

เห็นวา ขณะนี้ผูรับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชนหลายฝายอยูระหวางการดําเนินการปฏิรูป

ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หากเรงรีบจัดใหมีการเลือกตั้งในขณะที่การปฏิรูปและ          

การแกไขปญหาที่ยังไมสําเร็จ อาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติอยางรายแรงยิ่งกวา

ที่เคยเกิดขึ้นมาได ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงขอใหมีการปฏิรูปและแกไขปญหาของประเทศที่ยัง

ดําเนินการไมแลวเสร็จใหสําเร็จกอนที่จะมีการจัดการเลือกตั้ง 

 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช โฆษกกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ กลาวถึงกรณีที่มีกระแสขาววา สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) จะคว่ําราง

รัฐธรรมนูญ วา เปนเรื่องธรรมดาของการทํางานรวมกันกับคนจํานวนมาก ยอมมีความเห็นที่

แตกตางกัน ควรปลอยใหเปนสิทธิของแตละคน สวนในเรื่องขอเท็จจริงและเสียงสวนใหญจะ

เปนอยางไรตองรอดู แตเชื่อกระแสดังกลาวจะไมเปนปญหาตอการรางรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้           

พลเอก เลิศรัตน ยังกลาวถึงกรณีการแกรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗         

เพื่อขยายเวลาการทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอีก ๓๐ วัน วา                 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะหารือเพื่อขอมติจากกรรมาธิการฯ ทุกคนอีกครั้งวา          

จะเห็นตรงกันใหขยายเวลาครบ ๓๐ วัน หรือนอยกวานั้น และในชวงที่อยูในการขยายเวลาจะมี

การดําเนินงานเรื่องใดบาง พรอมกันนี้เชื่อวากรรมาธิการฯ จะสามารถจัดทํารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จทันกอนที่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะประกาศใช ทั้งนี้ พลเอก เลิศรัตน 

ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะอยูทําหนาที่บริหารราชการแผนดินตออีก  

๒ ป โดยกลาวเพียงวาสวนตัวเชื่อวาทุกฝายหวังดีตอบานเมือง แตคงไมมีใครตองการ                  
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อยูในอํานาจยาวนาน เพราะหากบานเมืองสงบแลวทุกคนพรอมที่จะยุติการปฏิบัติหนาที่  

สวนการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตั้งแตวันที่ ๑๖ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

จะเปนการนําประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญของแตละภาคที่มีการขอแกไขเพิ่มเติมมาหารือ      

เพื่อใหไดขอสรุปเบื้องตน

 วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ รับการยื่นหนังสือจากภาคีเครือขายจิตอาสาเพื่อคนพิการ ผูสูงอายุ และ      

ทูตอารยสถาปตย นําโดยนายกฤษณะ ละไล และคณะ  เพื่อขอสนับสนุนกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ บัญญัติคําวา “อารยสถาปตย” (อารยสถาปตย) หมายถึง การออกแบบที่มีความ

เปนสากล คํานึงถึงสิทธิและความเสมอภาคในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ อาคาร 

สถานที่ บริการสาธารณะ และการเดินทางดวยความสะดวก ปลอดภัย และมิตรไมตรีไวในราง

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ (๒) เพื่อเปนรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่สงเสริมอารยสถาปตย                

ขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม นําไปสูสังคมที่เห็นคุณคาในสิทธิมนุษยชน และการสรางพลเมือง

ใหเปนใหญ ทําใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการเดินทาง อาคารสถานที่ ขอมูลขาวสาร 

และบริการสาธารณะอยางเทาเทียม นํามาซึ่งมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของประเทศไทย 

ดานศาสตราจารยบวรศักดิ์ กลาวขอบคุณทางเครือขายที่ใหการสนับสนุนแนวทางการทํางาน

ของกรรมาธิการฯ และเห็นความสําคัญของคําวา “อารยสถาปตย” พรอมยืนยันวา “อารยสถาปตย” 

และ “พลเมือง” ไมใชวาทกรรมวางเปลา แตเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและ                

การกระทําของคนในสังคม เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้เปนรัฐธรรมนูญมนุษยนิยม              

สงเสริมใหคนในสังคมตระหนักถึงสิทธิและความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน

 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ รับหนังสือจากกลุมตัวแทนผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจาก

การซื้อใชสินคาและบริการ ที่ขอใหบรรจุองคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคและการปฏิรูปไว

ในรัฐธรรมนูญ หลังจากที่มีขอเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหตัดในสวนดังกลาวออก   

โดยกลุมตัวแทนผูบริโภคฯ ระบุวา องคการอิสระดังกลาว จะพัฒนาการคุมครองผูบริโภค 

รวมถึงยกระดับราษฎร มีความรูเทาทันในการเลือกซื้อสินคาบริการ จึงจําเปนตองบัญญัติเรื่อง

หนวยงานอิสระที่จะทําหนาที่คุมครองผูบริโภค ควบคูกับเรื่องสิทธิของผูบริโภคไปใน    

รัฐธรรมนูญดวย ศาสตราจารยบวรศักดิ์ กลาววา จะรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณา ซึ่งจะตอง

รอคําขอแกไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๙ คําขอ ซึ่งจะตองพิจารณาเปนรายมาตรา สวนกรณีที่ 

คณะรัฐมนตรีเสนอตัดประเด็นดังกลาวนั้น ตนไมรูเหตุผล ตองใหทางคณะรัฐมนตรีเปน           

ผูชี้แจง
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❍ คณะกรรมาธิการการเมือง  สภานิติบัญญัติแหงชาติ

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายกลานรงค จันทิก ประธานกรรมาธิการการเมือง 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เปดเผยวาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการ

การเมือง รวมกับคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา ศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อ

จัดทํารางรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ จัดสัมมนา “วิเคราะหรางรัฐธรรมนูญ ในมุมมอง

ดานวิชาการและการเมือง”  ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ อาคารรัฐสภา ๒ 

เพื่อระดมความเห็นจากทุกภาคสวนในการวิเคราะห วิจารณ และขอสังเกตจากการสัมมนา

นายกลานรงค จันทิก

ไปปรับปรุงเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามกรอบการปฏิรูป       

รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน

สภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมาธิการสามัญพิจารณา ศึกษา          

เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ปาฐกถา

พิเศษหัวขอ “ประเด็นสําคัญในรางรัฐธรรมนูญใหม” รวมถึงมีการอภิปรายในหัวขอ   

“วิเคราะหรางรัฐธรรมนูญ ในมุมมองดานวิชาการและการเมือง” โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายโภคิน พลกุล และ นายสุริยะใส กตะศิลา
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❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแหงชาติ

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายประเสริฐ ศัลยวิวรรธน เลขานุการกรรมาธิการ

ปฏิรูประบบสาธารณสุข พรอมคณะ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูป

แหงชาติ (สปช.) แถลงแสดงจุดยืน เรื่อง “เจ็บปวยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ สูการปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพ” ในมุมมองของกรรมาธิการฯ วา กรรมาธิการฯ ไดตระหนักถึงความ

สําคัญสุขภาพของประชาชน เพราะการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนยอมกอใหเกิดความเขมแข็ง

กับประเทศชาติ ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองสงเสริม โดยตลอดระยะเวลากวา ๓ ปที่ผานมา 

รัฐไดออกนโยบาย “เจ็บปวยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” กอใหเกิดประโยชนกับประชาชน

เปนอยางมาก อยางไรก็ตาม นโยบายดังกลาวยังมีบางสวนไมสามารถดําเนินตอไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น กรรมาธิการฯ จึงเห็นพองวา ควรมีการปฏิรูประบบการดูแลกรณี

เจ็บปวยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การดูแลผูปวยฉุกเฉินวิกฤตตองเปนสิทธิพื้นฐาน

ของประชาชนที่ตองไดรับจากรัฐ และเปนภาระหนาที่ของทุกภาคสวนของระบบสุขภาพที่ตอง

รวมมือกันดูแล และควรจํากัดความของคําวา การเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤติใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัด

ใหมีหนวยงานกลางรับแจงเหตุ ระบุระดับความฉุกเฉินใหเขาใจตรงกัน รวมถึงควรมีหนวยงาน

หลักหนวยงานเดียวที่ไมมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในเรื่องคาใชจายเปนผูรับผิดชอบโดยอาศัย

ขอมูลของ National Data Clearing House เปนบรรทัดฐานในเรื่องคาใชจาย เพื่อความ               

เปนธรรมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนที่มีประสิทธิภาพ         

พอเพียงและยั่งยืน

 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางพรพันธุ บุณยรัตพันธุ ประธานกรรมาธิการ

ปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) รับยื่นขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

พัฒนาศักยภาพของเภสัชกรดานเภสัชกรรมสมุนไพรเพื่อความมั่นคงของระบบยาแหงชาติ  

จากรองศาสตราจารย (พิเศษ) เภสัชกร กิตติ พิทักษนิตินันท นายกสภาเภสัชกรรมและมูลนิธิ 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร โดยรองศาสตาจารย (พิเศษ) เภสัชกร กิตติ กลาววา 

เภสัชกรมีบทบาทสําคัญอยางมากตอความสําเร็จในการพัฒนาการเปนผูนําดานสมุนไพรของ

ประเทศ เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มีความรูทั้งในดานการผลิตยาและผลิตภัณฑจากสมุนไพรใหมี

คุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใชไดอยางสะดวกในระดับสากล รูในเรื่องของโรค

และความเจ็บปวยดวยฐานความรูที่เปนวิทยาศาสตร รวมทั้งองคความรูในการดูแลผูปวยและ

ประชาชนใหใชสมุนไพรอยางเหมาะสม จึงถือเปนวิชาชีพที่เชื่อมโยงการแพทยแผนปจจุบัน

และแผนดั้งเดิมเขาดวยกันอยางสอดคลอง ดังนั้น หากรัฐมีกลยุทธเรงพัฒนาสนับสนุนและ
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พัฒนาศักยภาพพรอมเพิ่มจํานวนเภสัชกรเชี่ยวชาญสมุนไพรใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น      

เพื่อใหการทํางานดานนี้แพรหลายก็จะเปนแรงชวยผลักดันใหเกิดความกาวหนาในดานการผลิต

และใชสมุนไพรอยางมั่นคงและยั่งยืน จึงขอเสนอกลยุทธหลัก ๕ ดานที่จําเปนตองเรงพัฒนา

เพื่อนําไปสูความสําเร็จดานสมุนไพรของประเทศ ไดแก ดานการบริหารจัดการนโยบายสมุนไพร        

แหงชาติ ดานอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑจากสมุนไพร ดานการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ

ยาและผลิตภัณฑจากสมุนไพร ดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อดูแลความปลอดภัยในการ 

ใชยาและผลิตภัณฑจากสมุนไพร และดานการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนากําลังคน  

ดานนางพรพันธุ กลาววา ถือเปนขอมูลสําคัญที่จะนําไปเปนขอมูลในการปฏิรูประบบ

สาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องที่จะพัฒนาใหแพทยแผนไทยคูขนานไปกับแพทยแผนปจจุบัน

❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุมครองผูบริโภค สภาปฏิรูปแหงชาต ิ 

 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวสารี อองสมหวัง ประธานกรรมาธิการปฏิรูป           

การคุมครองผูบริโภค สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) รับหนังสือรองเรียนเพื่อขอใหตรวจสอบ

โครงการตลาดน้ําสวนทวดจีบ จังหวัดปทุมธานี ผิดสัญญาและฉอโกงประชาชน จากกลุมผูไดรับ

ความเดือดรอนและถูกหลอกใหเชาซื้อพื้นที่โครงการ ตั้งแตป ๒๕๕๔ แตโครงการไมสามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จไดตามสัญญา สงผลใหผูเชาหลายรายไดรับความเดือนรอนเสีย

ทรัพยสินและยังถูกขมขูดวย หลังจากนั้น ทางกลุมไดเขายื่นขอรองเรียน

ตอสํานักงานคุมครองผูบริโภค และทางสํานักงานคุมครอง             

ผูบริโภคไดเปนโจทกฟองรองโครงการให โดยใชเวลาถึง ๔ ป 

สุดทายผลคําวินิจฉัยออกมาวา สํานักงานคุมครองผูบริโภค              

ไมสามารถเปนโจทกฟองรองได ใหยกฟอง เนื่องจากคดีนี้ไมใชคดี 

ผูบริโภค ดานนางสาวสารี กลาววา ไดรับเรื่องนี้ไวและไดประสานงาน

กับคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง               

เพื่อรวมหารือวาจะมีแนวทางใดใหความชวยเหลือกลุมผูเสียหาย 

ดังกลาวได
นางสาวสารี อองสมหวัง
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❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภาปฏิรูปแหงชาติ

 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช  รองโฆษกกรรมาธิการปฏิรูป

การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) พรอมดวยนายนิมิต  

สิทธิไตรย กรรมาธิการฯ ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ แถลงขาวถึงกรณีที่สมาชิกสภา

ปฏิรูปแหงชาติบางสวน รวมถึงองคกรวิชาชีพหนังสือพิมพและวิทยุโทรทัศน  ๔ แหง  เสนอให

ตัดขอความ “สวัสดิการ”  ออกจากรางรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๙ วรรคทาย  โดยนายบุญเลิศ  ระบุ

วา ไมเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว  แตเห็นวาควรเพิ่ม คําวา สวัสดิภาพ เขาไปดวยอีกคําหนึ่ง 

เพื่อคุมครองทั้งสวัสดิภาพและสงเสริมสวัสดิการของสื่อมวลชน 

อยางไรก็ตาม ประเด็นดังกลาวจะตองมีการรับฟงความเห็น      

จากสื่อมวลชนอยางรอบดานตอไป พรอมเปดเผยวาคณะ          

อนุกรรมาธิการการปฏิรูปสื่อ มีความเห็นวาควรจะมีการออก

กฎหมายจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อสารมวลชนและมีสภาวิชาชีพสื่อ

ตางๆ ในสวนภูมิภาคทุกจังหวัดดวย ซึ่งจะเปนการเปดมิติใหม

ของการกาวไปสูการปฏิรูปสื่อในทุกมิติ และเปนการรับฟง       

ความคิดเห็นของคนทําสื่อทุกประเภทและทั้งประเทศ โดยขณะนี้ 

ไดเปดตู ปณ. ๕๐ ปณฝ. รัฐสภา กทม. ๑๐๓๐๕ เพื่อรับฟง

สื่อมวลชนทุกภูมิภาค ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ดานนายนิมิต กลาววา จากการรับฟงความเห็นของบุคคลที่ทําหนาที่สื่อในจังหวัด

อุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดอํานาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร และยโสธร  

ตางเห็นวาเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการของบุคคลที่ทําหนาที่สื่อควรจะไดรับการคุมครองและ

สงเสริมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ จึงมีความเห็นสอดคลองกับนายบุญเลิศ ที่ใหมีการรับฟง

สื่ออยางรอบดาน พรอมยืนยันวาความตองการนั้นไมไดเปนความตองการเฉพาะกลุม          

แตเปนการเปดโอกาสใหกับสื่อมวลชนทั้งประเทศที่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้เขาสูการประมวลผล

และขอมูลที่ชัดเจน

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
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❍ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

คนพิการและผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ

 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี                

ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) จัดกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อ

ปฏิรูปพลเมืองสูความเปนพลเมืองตนแบบในกลุมเด็กและเยาวชน ณ หองประชุมกรรมาธิการ 

หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความเห็นจาก          

ทุกฝาย สรางเครือขายผูนําดานเด็กและเยาวชน พลเมืองตนแบบคนรุนใหม  โดยมีนายวัลลภ 

ตังคณานุรักษ ประธานกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ          

ผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เปนประธานกลาวเปดเวทีเสวนาดังกลาว 

ระบุถึงวัตถุประสงคที่ตองการใหเวทีเสวนาแหงนี้ เปนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูเชิง

ประสบการณตาง ๆ รวมถึงขอเสนอแนะ  ในการรวมกันแสวงหาแนวทางในการสรางความเปน

พลเมืองของคนไทยซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ใหพลเมือง      

เปนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนที่เปนกําลังสําคัญของประเทศ ที่จะตองพัฒนา      

ความเปนพลเมืองใหเกิดขึ้น โดยวางรากฐานความเปนพลเมืองปลูกฝงตั้งแตเด็ก พรอมสราง

กระบวนการเชื่อมโยงเครือขายผูนําดานเด็กและเยาวชนคนรุนใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อรวมกันสรางพลเมืองตนแบบในกลุมเด็กและเยาวชน สําหรับใชเปนกลไกขับเคลื่อน             

เดินหนาพัฒนาประเทศ



กรรมาธิการ ๑๒๕

 ขณะที่ ก า รปาฐกถาพิ เ ศษ  ในหั ว ข อ  “พล เมื อ ง ในศตวร รษที่  ๒๑ ”                                       

โดยรองศาสตราจารย ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ผูอํานวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

สถาบันพระปกเกลา ไดกลาววา การสรางพลเมืองตนแบบก็คือ การสรางผูนํารุนใหมที่ดี 

และมีความสามารถ โดยเฉพาะความสามารถในการขับเคลื่อนสังคมในชวงเปลี่ยนผาน เพื่อไปสู

เปาหมายการเปลี่ยนแปลง เติบโตแบบกาวกระโดด โดยยึดประโยชนสาธารณะ พรอมระบุวา 

ขณะนี้ประเทศไทยอยูในชวงเปลี่ยนผาน ดังนั้น สิ่งสําคัญในตอนนี้ก็คือ การสรางเด็กและ

เยาวชนที่เปนกําลังสําคัญของชาติ ใหเปนพลเมืองตนแบบหรือผูนํารุนใหมที่สามารถวิเคราะห

และตกผลึกขอเท็จจริง แบงแยกความถูกผิดได บนพื้นฐานของความเปนจริง กอนนําไป

ปฏิบัติขับเคลื่อนสังคมและประเทศไปสูเปาหมาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไดสําเร็จ

 นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “ปฏิรูปพลเมือง....สูความเปนพลเมืองตนแบบ” 

จากผูแทนในหลายภาคสวน อาทิ นายกิตติรัตน ปลื้มจิตร ผูจัดการโครงการ Active Citizen       

มูลนิธิสยามกัมมาจล นายเอกนัฏ พรอมพันธุ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 

พรรคประชาธิปตย นายทวี อัมพรมหา (ขาวผอง สิทธิชูชัย) อดีตนักมวยเหรียญเงินกีฬา

โอลิมปก โดยเปดใหผูเขารวมเสวนา รวมซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นอยางกวางขวาง

❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน สภาปฏิรูปแหงชาติ

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน ประธานกรรมาธิการปฏิรูป

การบริหารราชการแผนดิน สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) พรอมดวย พลเอก บุญสราง                      

เนียมประดิษฐ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 

รวมประชุมพิจารณา เรื่อง “กําหนดยุทธศาสตรชาติและรางพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. ....” ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๒๒๐ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อใหกําหนดทิศทาง

การพัฒนาประเทศ และการบริหารราชการแผนดินไดอยางตอเนื่อง โดยเนนกระบวนการมี

สวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดการยอมรับและใชเปนแนวทางพัฒนาเพื่อใหบรรลุ               

เปาหมายรวมกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นวาควรบัญญัติยุทธศาสตรชาติเพิ่มไวในรางรัฐธรรมนูญ          

หมวด ๒ นโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหชัดเจนยิ่งขึ้น หลังรางรัฐธรรมนูญรางแรกบัญญัติอยูใน

มาตรา ๑๗๙ และ ๒๘๔ (๑) ซึ่งยังไมครอบคลุมเทาที่ควร โดยหลังจากนี้ กรรมาธิการฯ                   

จะรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมสงไปยังคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

เพื่อพิจารณาตอไป



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๒๖

 สําหรับสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. .... จัดทําขึ้น  

เพื่อเปนกรอบชี้นําการกําหนดนโยบายและแผนตาง ๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ ที่สะทอนถึง

ความตองการของประเทศชาติและประชาชน อาทิ กําหนดใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 

ทําหนาที่จัดทํายุทธศาสตรชาติเสนอตอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ และตองมีผลผูกพัน

กับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รวมทั้งองคกร และหนวยงานของรัฐ รวมถึงจัดใหมีกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนกอนเสนอรัฐสภา พรอมนําขอมูลการปฏิรูป ๓๖ วาระ และวาระ

พัฒนา ๗ วาระของสภาปฏิรูปแหงชาติ ประกอบการจัดทํายุทธศาสตรชาติ เพื่อนําไปสู              

การพัฒนาประเทศที่มีความเปนธรรม และคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน

 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน ประธานกรรมาธิการปฏิรูป

การบริหารราชการแผนดิน สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) พรอมคณะ แถลงความคืบหนาการเตรียม

เสนอรายงาน เรื่อง “กําหนดยุทธศาสตรชาติและรางพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ          

พ.ศ. ....” ตอที่ประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ วา การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรชาติเปนประเด็นปฏิรูปที่สําคัญตออนาคตประเทศ ซึ่งจําเปนตองมีการบัญญัติไว

ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อเปนแมบทหลักที่เปนกรอบชี้นําการกําหนดทิศทางพัฒนา

ประเทศ การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพตามทิศทาง

กรอบยุทธศาสตรชาติในมาตรา ๑๗๙ และมาตรา ๒๘๔ (๑) ของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และ

เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ชัดเจนและตอเนื่อง             

ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ผานมาทั้ง ๑๙ ฉบับ ไมมีการบัญญัติไว จึงตองตราเปนกฎหมายและมีสภาพ

บังคับ โดยจะตองกําหนดเปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ใหมีผลบังคับใชเปน

ระยะเวลา ๒๐ ป เริ่มจากรับฟงขอเสนอแนะของประชาชน ประกอบกับการวิเคราะหในเชิง

วิชาการ จากนั้นกําหนดเปนแผนพัฒนากลุมภารกิจแตละชวงระยะ ๕ ป ไมวาจะเปนความ

มั่นคงทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ โดยมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และการปฏิรูป

ระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้เชื่อวา หากมีการจัดทํากรอบยุทธศาสตรชาติ

ออกมาชัดเจน และนํามาปฏิบัติจริงจะเกิดการปรับแผนใหเขากับยุทธศาสตรไดงายขึ้น        

เพราะจะมีตัวกําหนดที่ชัดเจนสามารถวางแผนอนาคตของประเทศในระยะยาวได



กรรมาธิการ ๑๒๗

❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

สภาปฏิรูปแหงชาติ

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอมร วาณิชวิวัฒน ประธานอนุกรรมาธิการ

ปฏิรูปการบังคับใชกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม      

สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เปดเผยวา ขณะนี้ กรรมาธิการฯ ไดพิจารณาศึกษาและยกราง  

พระราชบัญญัติสงเสริมติดตามและเรงรัดการบังคับใชกฎหมาย พ.ศ. .... เพื่อปฏิรูป              

การบังคับใชกฎหมายในภาพรวมของประเทศ แกปญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในการ

บังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่รัฐและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเฉพาะฝายบริหารใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาจใหคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

(คปก.) มาชวยสนับสนุนงานดานนี้ เพราะมีความพรอมและเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งนี้ หากได  

ขอยุติในเรื่องดังกลาวแลวคาดวาจะเสนอใหเปนกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญตอไปในอนาคต นอกจากนี้ อนุกรรมาธิการฯ ยังได

แตงตั้งคณะทํางานศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ          

การทุจริตคอรรัปชันและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องขึ้นมา โดยได

พิจารณาถึงปญหาการบังคับใชกฎหมายในกระบวนการทุจริต

คอรรัปชันทั้งระบบ ทั้งนี้ ไดมีการเสนอขอแกไขรางรัฐธรรมนูญ  

ในสวนการเสริมมาตรการทางภาษีใหเขมงวดยิ่งขึ้นในการเขามา 

ตรวจสอบที่มาของทรัพยสิน เพื่อเปนจุดเริ่มตนกระบวนการ

สอบสวนเชิงลึกตอไป

นายอมร วาณิชวิวัฒน

 นายอมร ยังกลาวเพิ่มเติมวา ในเร็วๆ นี้ กรรมาธิการฯ จะจัดสัมมนาเกี่ยวกับการ

ปฏิรูปการบังคับใชกฎหมายและการปราบปรามการทุจริต เรื่อง “ปฏิรูปการบังคับใชกฎหมาย

เพื่อธรรมาภิบาล” และ เรื่อง “ภาษีปราบโกง : ยาแรงเพื่อกําจัดทุจริตในวงราชการ” โดยจะเชิญ

ผูเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม และนักวิชาการ เขาใหความรูความคิดเห็นเชิงนโยบาย       

เพื่อปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๒๘

❍ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ  โฆษกกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปดเผยวา   

การพิจารณางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะใชเวลาทั้งสิ้น ๔๘ วันทําการ  โดยเริ่มตั้งแตวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งไดพิจารณาเสร็จสิ้นไปแลว ๓ กระทรวง  ไดแก กระทรวง

การคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และในวันนี้อยูระหวางการพิจารณางบของกระทรวงพาณิชย   โดยที่ผานมายังไมมี

การปรับลดงบประมาณแตอยางใด  อยางไรก็ตาม  กรรมาธิการฯ  เนนการจัดสรรงบประมาณ 

ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ เพื่อใหการใชงบประมาณ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และกระจายงบประมาณไปยังหนวยงาน       

ตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนกับประชาชนใหมากที่สุด  ซึ่งหากพบวามีการของบประมาณที่ซ้ําซอน 

ก็จะสงเปนขอสังเกตในการปรับลดงบประมาณใหเหมาะสมตอไป ทั้งนี้  ไดมีการตั้ง                           

อนุกรรมาธิการ จํานวน ๓ คณะ ไดแก อนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา  ประชาสัมพันธ                     

คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา การวิจัย และถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการ

เดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น เงินนอกงบประมาณ 

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน                              

อนุกรรมาธิการครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางและหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ

อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการ จังหวัดและกลุมจังหวัด และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําหนาที่

พิจารณางบประมาณแยกตามรายกระทรวง                    

อยางละเอียด พรอมยอมรับวา นายก

รัฐมนตรี ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบ

เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน และการจางที่

ปรึ กษาต างประเทศ โดยตองจัดสรร              

ง บป ร ะมาณให เ หม า ะสมและต อ งมี

ประสิทธิภาพ



กรรมาธิการ ๑๒๙

 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ   โฆษกคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

แถลงผลการพิจารณางบประมาณฯ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ วา ขณะนี้            

กรรมาธิการฯ ไดพิจารณาเสร็จสิ้นไปแลว ๕ กระทรวง ประกอบดวย กระทรวงการคลัง กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขณะที่กระทรวงคมนาคมอยูระหวาง       

การพิจารณา ซึ่งคาดวาตนสัปดาหหนาจะพิจารณาแลวเสร็จ ทั้งนี้เบื้องตนไดมีการปรับลด  

งบประมาณลงแลวกวา ๔๒๓ ลานบาท โดยงบประมาณที่ปรับลดสวนใหญอยูที่กระทรวงไอซีที 

และกระทรวงการคลังเปนหลัก เนื่องจากพบวาการบริหารงานของทั้งสองกระทรวงที่ผานมายังมี

งบประมาณที่เหลือคาง อยางไรก็ตาม จะไมสงผลกระทบตอการบริหารงานของกระทรวง       

พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ

ดังกลาวแตอยางใด พรอมยืนยันวา กรรมาธิการฯ 

ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณดวยความละเอียด

รอบคอบ เพราะกรรมาธิการฯ มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน อาทิ การพิจารณางบประมาณของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญกับ

แนวทางลดปจจัยการผลิตใหเกษตรกร การแบง

เขตพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล ลดความซ้ําซอน คํานึงถึง      

ความคุมคาและการกระจายงบประมาณไปยัง

หนวยงานตางๆ อยางทั่วถึง เพื่อเปนประโยชน

ในขั้นการบริหารจัดการตอไป
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❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ 

(สปช.) จัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตประเทศไทยกับการเปนศูนยกลางโซลารรูฟเสรีและยานยนต

ไฟฟาในอาเซียน” เพื่อเผยแพรขอมูล ขอเสนอแนะการปฏิรูป สรางความรู ความเขาใจถึง

เจตนารมณและแนวทางการปฏิรูป โดย ดร. ทองฉัตร หงศลดารมภ ประธานกรรมาธิการปฏิรูป

พลังงาน กลาวเปดงานวา จากวิสัยทัศนการปฏิรูปพลังงานประเทศใหมีความมั่นคง เพื่อสราง

ความมั่งคั่งอยางยั่งยืน เพื่อสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนผลิตพลังงานเพื่อใชไดอยางเสรี

และขายสวนที่เหลือเขาสูตลาดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานไดเสนอ

โครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรีและโครงการสงเสริมยานยนตไฟฟาใน

ประเทศไทยใหเปนโครงการปฏิรูปเร็ว ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบและสนับสนุน

จากสภาปฏิรูปแหงชาติ รวมถึงยังไดรับเสียงตอบรับอยางดีจากประชาชนและหนวยงาน           

ที่เกี่ยวของ

 ขณะที่นายณรงคชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาวปาฐกถา

พิเศษ เรื่อง “แนวทางการสรางเสริมแสงอาทิตยในประเทศไทย” วา ประเทศไทยจําเปนตอง

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะเรื่องไฟฟาและเทคโนโลยีใหม ๆ  ซึ่งรัฐบาลมีแนวคิด

ที่จะใหการสนับสนุนพลังงานไฟฟา พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ซึ่งในการผลิต

ไฟฟามีสวนสําคัญคือ สวนของการผลิต การขนสงและการเขาสูบานเรือนของประชาชน       

แตปจจุบันมีความตองการใชการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งประเทศไทยมี

จุดผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น แตยังไมไดระบบรองรับพลังงานดังกลาว ทั้งนี้ มองวาพลังงานแสงอาทิตย

เปนพลังงานที่สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไมจํากัด โดยในประเทศไทยมีโรงงานผลิต

ไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

แสดงความมั่นใจวาในอนาคตประเทศไทยจะเปนผูนําดานโซลารรูฟเสรีในอาเซียน                        

โดยเปาหมายหลักของพลังงานคือ ตองมีไฟฟาใหประชาชนใชตลอดเวลา รวมถึงตองคํานึง

ถึงผูซื้อพลังงาน ซึ่งขณะนี้หลายฝายใหความสนใจเปนจํานวนมาก ตลอดจนการสงเสริม       

ติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรีอยูในระหวางการสํารวจและขอใบอนุญาต

 สําหรับโครงการสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรี เปนโครงการที่เสนอใหมีการ

ผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยที่มีแผงเซลลแสงอาทิตยติดตั้งอยูบนหลังคาของบานและ

อาคาร โดยใหนําไฟฟาที่ผลิตไดจากโซลารรูฟไปใชในบานหรืออาคารที่เปนเจาของโซลารรูฟ

นั้นกอน แตหากมีไฟฟาที่เหลือจากการใชเองก็สามารถขายไฟฟาสวนที่เหลือได ขณะที่โครงการ



กรรมาธิการ ๑๓๑

สงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย เปนโครงการที่เสนอใหภาครัฐกําหนดนโยบายที่ชัดเจน

เพื่อสนับสนุนใหเกิดยานยนตไฟฟาในประเทศไทยอยางแพรหลาย ซึ่งจะชวยลดการใช          

เชื้อเพลิงนําเขาจากตางประเทศ มุงเนนสงเสริมยานยนตรแบบแบตเตอรี่เปนหลัก สงเสริมใช

ยานยนตรบนถนนทั่วไปและในทองถิ่น สงเสริมงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนดานการเงินและ

การลงทุนจากภาครัฐและเอกชน

 วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารยดุสิต เครืองาม ที่ปรึกษากรรมาธิการ

ปฏิรูปพลังงาน และรองประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและ

อนุรักษพลังงาน ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เปดเผยวา 

คณะกรรมาธิการฯ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการอนุรักษพลังงานในอาคารภาครัฐ

และเอกชน โดยใช Building Energy Code (BEC) และ Energy Service Company (ESCO)”      

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาิกา ณ หองมัฆวานรังสรรค โซน c 

สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใหหนวยงานราชการและ     

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดรับความรูความเขาใจในการปฏิรูปพลังงานดานการอนุรักษพลังงาน

ในอาคารและหนวยงานราชการ ดวยการบังคับใชขอบัญญัติสําหรับการใชพลังงานสําหรับ

อาคาร (Building Energy Code : BEC) และใชระบบบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service 

Company : ESCO) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปฏิรูปพลังงานดานการอนุรักษ

พลังงานในอาคารและหนวยงานราชการ โดยนําความรูความเขาใจที่ไดรับจากการสัมมนาไปใช

ใหเกิดประโยชนในการลดคาใชจายดานการใชพลังงานอยางชัดเจน และเห็นเปนรูปธรรม

อยางแทจริง รวมถึงเปดโอกาสใหหนวยงานราชการและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับทราบ

ขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นในการปฏิรูปพลังงานและการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ  

และเปนแนวทางในการปฏิรูปพลังงาน เพื่อนําไปสูเปาหมายในการใชพลังงานอยางยั่งยืน       

ในอนาคต

 สําหรับการสัมมนาดังกลาว จะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการอนุรักษ

พลังงานในอาคารภาครัฐและเอกชน โดยใช Building Energy Code (BEC) และ Energy Service 

Company  (ESCO)” โดยนายอลงกรณ พลบุตร ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน 

พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษพลังงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ และการอภิปรายเรื่อง “นโยบาย

การปฏิรูปการอนุรักษพลังงานในอาคารภาครัฐและเอกชน โดยใช Building Energy Code 

(BEC) และ Energy Service Company (ESCO) และแนวทางการนํา ESCO ภาครัฐมาเปน

กลไกในการเรงการปฏิรูปการอนุรักษพลังงาน” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานพลังงาน
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 ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายมนูญ ศิริวรรณ รองประธานกรรมาธิการ

ปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ไดเปนประธานกลาวเปดงานสัมมนาฯ ดังกลาว 

โดยนายมนูญกลาวถึงวัตถุประสงคแนวคิดการปฏิรูปพลังงานที่ตองการเนนสรางความมั่นคง

และความยั่งยืนของพลังงาน รวมถึงเพื่อสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัดและ           

มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการศึกษาและนําแนวคิดมาตรการบีอีซีมาควบคุมการใชพลังงานแก

อาคาร และใชระบบบริษัทจัดการพลังงานหรือเอสโกแกหนวยงานและประชาชน โดยมองวา

มาตรการดังกลาวมีความจําเปนและหากจะใหเกิดผลบังคับใชอยางจริงจังจะตองสราง            

ความรวมมือของภาครัฐ หนวยงาน ประชาชน ตลอดจนยกระดับมาตรการของฝายบริหารและ

ฝายนิติบัญญัติ เพื่อเปนหลักประกันการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใหเกิดความตอเนื่อง

 ขณะที่นายอลงกรณ พลบุตร คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน และประธาน         

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษพลังงาน             

สภาปฏิรูปแหงชาติ กลาววา ปจจุบันประเทศไทยยังขาดการใหความสําคัญกับความมั่นคง

ของพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษพลังงาน ทั้งที่มี

การใชทั้งประเทศถึง ๑๒ ลานลานบาท มีการนําเขากาซ ๘๕ เปอรเซ็นต ซึ่งก็ยังไมเพียงพอ      

จนติดอันดับตน ๆ ของประเทศที่ใชพลังงานอยางฟุมเฟอย ขณะเดียวกัน ๑๐ ปที่ผานมา

ประเทศประสบปญหาการเมืองภายใน และภาวะเศรษฐกิจตางประเทศจนสงผลกระทบตอ

การเติบโตดานพลังงานเฉลี่ยต่ํากวา ๕ เปอรเซ็นต ทําใหสภาปฏิรูปแหงชาติมีแนวคิด           

ปรับเปลี่ยนจากการที่รัฐเปนผูผลิตหรือจัดหาพลังงานฝายเดียว สามารถใหประชาชน             

ภาคเอกชนเปนไดทั้งผูใช ผูผลิต และผูจําหนายพลังงาน พรอมกับตั้งเปาหมายลดการใช

พลังงานเขมขนของประเทศใหไดรอยละ ๒๐ ภายใน ๑๐ ป โดยนํากลไกบริษัทเอกชนที่มี     

ความเชี่ยวชาญและมีการดําเนินการจนเปนผลสําเร็จแลว มาชวยในการปรับเปลี่ยนพัฒนา  

เริ่มจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาในอาคารควบคุมภาครัฐที่มีขนาดพื้นที่มากกวา            

๒,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งมีจํานวน ๘๕๐ อาคาร จะประหยัดการใชพลังงานไดมากกวาการลดใช

พลังงาน แตก็ยังมีขอจํากัดการใชงบประมาณถึง ๕,๐๐๐ ลานบาท อาจตองมีการแกไขกฎหมาย

ควบคุมอาคาร กฎหมายอนุรักษพลังงาน และระเบียบงบประมาณ

 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา หากสามารถบังคับใชกับอาคาร บานอยูอาศัย 

และรานคาสะดวกซื้อที่มีพื้นที่มากกวา ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ใหอยูในความควบคุมก็จะ

สามารถชวยอนุรักษพลังงานไดมากขึ้น สวนเรื่องการลงทุนนั้น ศาสตราจารยดุสิต เครืองาม       

ที่ปรึกษากรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน กลาววา จะใชกลไกบริษัทเอกชนเขามาชวยลงทุน      

และใหบริษัทที่ไดรับประโยชนจายคาตอบแทนชดเชยตามสวนแบงเมื่อไดผลกําไร ซึ่งเชื่อวาจะ

เปนการชวยรองรับภาระตนทุนที่อาจสูงกวาเดิม แตจะคุมทุนไดเร็วกวา
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❍ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ

 วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก สกนธ สัจจานิตย ประธานกรรมาธิการการ

พลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) แถลงขาวการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาการบังคับใชพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษี

เงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ วา กรรมาธิการฯ ไดติดตามศึกษาดานพลังงานของประเทศ      

มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการไดมาซึ่งปโตรเลียมที่ยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร ทั้งนี้           

หลังจากที่กรรมาธิการฯ ไดศึกษาเรื่องดังกลาวแลวเห็นสมควรใหมีทางเลือกการผลิต

ปโตรเลียม ๓ วิธี ประกอบดวย การเปดสัมปทานแบบเดิมแตพัฒนาใหเปนสัมปทาน            

ในรูปแบบใหม การแบงปนผลผลิต (พีเอสซี) และการจางผลิต พรอมเสนอแนะใหตั้งบรรษัท

น้ํามันแหงชาติดําเนินการเปนตัวแทนรัฐบาล โดยเปนผูมีสิทธิเพียงรายเดียวในการสํารวจและ

ใหสิทธิเกี่ยวกับปโตรเลียมในการดําเนินการบริหารจัดการปโตรเลียม และการบังคับบริษัท

น้ํามันเอกชนในฐานะคูสัญญา ซึ่งจะทําใหรัฐไดผลประโยชนเต็มที่ เพราะเปนระบบรวมลงทุน

ระหวางรัฐและเอกชน อยางไรก็ตามรูปแบบดังกลาวยังตองศึกษาผลดีผลเสียอยางละเอียด      

อีกครั้ง

 ขณะที่ โครงสรางภาษีเงินไดปโตรเลียมนั้นบางสวนยังตองศึกษาเพิ่มเติม                    

เพื่อปรับปรุงแกไข อาทิ อัตราคาภาคหลวง ผลประโยชนตอบแทน และการจัดเก็บภาษีเงินได

ปโตรเลียมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของ

ประชาชนที่มาจากการขุดเจาะน้ํามัน ขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงมาตรการปองกันความขัดแยง

ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สํารวจปโตรเลียมดวย ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ ไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเสนอ

ไปยังรัฐบาล สงตอไปยังกระทรวงพลังงานเรียบรอยแลว เพื่อนําไปประกอบการแกกฎหมาย      

ที่เกี่ยวของตอไป
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❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

ผูพิการและผูดอยโอกาส สภาปฏิรูปแหงชาติ

         วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางภัทรียา สุมะโน โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน 

เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) พรอมคณะ   

รับการยื่นหนังสือจากนางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ตัวแทนเครือขายคณะกรรมการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ และคณะ เพื่อขอใหสภาปฏิรูปแหงชาติ ปกปองศักดิ์ศรีของ

หญิงไทยและประเทศไทย กรณีนักกีฬาฟุตบอลชาวอังกฤษของสโมสรเลสเตอรซิตี้ จํานวน         

๓ คน มาใชบริการสาวไทยในประเทศไทยและบันทึกคลิปวีดิโอไว ซึ่งคลิปดังกลาวไดหลุดออก

ไปเผยแพรในสื่อออนไลน จนเกิดความเสียหายแกภาพลักษณสาวไทยรวมทั้งภาพลักษณ          

อันดีงามของประเทศไทย ทําใหไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากสังคมโลก ดังนั้น เพื่อใหเกิด

การพัฒนาสตรีไทยอยางสรางสรรคและจริงจังเปนรูปธรรม ทางเครือขายฯ ขอใหสภาปฏิรูป

แหงชาติปฏิรูปการศึกษาไทยโดยเพิ่มโอกาสใหสตรีไทยไดศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน มุงเนน

คุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสตรีไทย และกอบกูภาพลักษณ

และศักดิ์ศรีของสตรีไทย

 ดานนางภัทรียา กลาววา เรื่องดังกลาวถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เพราะทําให

ภาพลักษณของประเทศเสียหายเปนอยางมาก โดยหลังจากนี้ กรรมาธิการฯ ยินดีนําเรื่อง         

ดังกลาวเสนอไปยังกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาตอไป

 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการ

ปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

แถลงขาวความคืบหนาการปฏิรูป เรื่อง หลักประกันความมั่นคงดานรายไดเพื่อการยังชีพของ       

ผูสูงอายุ : การเรงรัดการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วา ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดรับเรื่องดังกลาวจากสภาปฏิรูปแหงชาติ     

ไดมอบหมายใหคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง และคณะกรรมาธิการสังคม 

กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ                 

ไปศึกษาแลวไดเห็นชอบใหเรงเดินหนากองทุนการออมแหงชาติที่หยุดชะงักมานาน ๔ ป 

เพื่อสรางระบบการออมใหกับประชาชนวัยแรงงานที่ยังไมมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ                   

๒๕ ลานคน โดยเสนอแนะใหมีการปฏิรูประบบบํานาญพื้นฐานแหงชาติ เพื่อมีเงินไวใชจาย       

ในยามสูงวัย ซึ่งในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติเห็นชอบใหเดินหนากองทุน                  
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การออมแหงชาติ และอนุมัติหลักการรางกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเปนหลักประกันดาน

เศรษฐกิจสําหรับผูสูงวัย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต     

ที่ดีขึ้นของประชาชน

      สําหรับแนวทางปฏิรูประบบเพื่อสรางหลักประกันทางรายไดสําหรับผูสูงอายุและประชากร

รุนใหมนั้น สภาปฏิรูปแหงชาติไดเห็นชอบหลักการใน ๓ เรื่อง คือ ๑. การจัดตั้งกลไกระดับชาติ 

เพื่อกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรนโยบายบํานาญและกํากับดูแลระบบบํานาญตาง ๆ ที่มี

อยูเพื่อใหระบบบํานาญในภาพรวมมีทิศทางเอกภาพ ๒. เปลี่ยนสถานะของกฎหมายของ       

เบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุจาก “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” และ “ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ” ใหเปน “พระราชบัญญัติบํานาญพื้นฐาน”                 

๓. แกไขพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อผลักดันใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ

ลูกจางที่ปจจุบันเปนภาคสมัครใจใหเปนภาคบังคับ

❍ คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีสวนรวม

และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแหงชาติ

        วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) จัดเวทีเสวนาเรื่อง “กฎหมายแขงขันทางการคา 

ปฏิรูปอยางไร เพื่อปองกันการผูกขาดและสรางความเปนธรรม” ซึ่งอนุกรรมาธิการวิสามัญการ

มีสวนรวมปฏิรูปเชิงประเด็นขององคกรที่สําคัญ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีสวนรวมและ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแหงชาติ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ                 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยผูเขารวมเสวนาซึ่งเปนตัวแทนจากคณะกรรมาธิการปฏิรูป

การคุมครองผูบริโภค สภาปฏิรูปแหงชาติ อนุกรรมาธิการพาณิชยและการบริการ ในคณะ

กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การทองเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูป       

แหงชาติและผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตางเห็นวาพระราช

บัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีบทบัญญัติในการปองกันพฤติกรรมที่เปนการ

จํากัดหรือกีดกันการแขงขันที่เปนมาตรฐานสากล จะตองมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดการผูกขาด

และสงเสริมการแขงขัน และตองการใหพระราชบัญญัติฉบับนี้ปฏิบัติไดจริง เพื่อไมใหเอื้อ

ประโยชนใหกับกลุมใดกลุมหนึ่งหรือนักธุรกิจบางกลุมเทานั้น ควรใหรัฐวิสาหกิจทุกประเภทอยู
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ภายใตกฎหมายนี้ ยกเวนที่มีองคกรกํากับดูแลของตนเอง กฎหมายควรระบุแนวทางการคํานวณ

สวนแบงตลาดใหชัดเจนและควรตั้งเครือขายของผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดสูง           

ใหชัดเจน เพื่อใหอยูในการพิจารณาของคณะ

กรรมการแขงขันทางการคา และใหสํานักงาน

คณะกรรมการการแขงขันทางการคามีหนาที่         

ใหขอมูลขาวสารแกผูประกอบการและผูบริโภค

เกี่ยวกับกฎหมายแขงขันทางการคา รวมถึงรับ

เรื่องรองเรียนจากผูบริโภคดวย เพิ่มบทลงโทษ

เพื่อใหเปนเครื่องมือปองกันที่มีประสิทธิภาพ 

เพราะนักธุรกิจมีหลายระดับจึงจะตองมีกฎหมาย

มาบังคับใหอยูในกรอบ ปรับองคประกอบของ

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการใหมาจาก

สายความเชี่ยวชาญที่ตรงกับงานของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมากขึ้น

 

❍ คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ

 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก สิงหศึก สิงหไพร ประธานกรรมาธิการการ

พาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) รับการยื่น

หนังสือจากนายสุชัย ลิ้มสมมุติ นายกสมาคมชาวไรออยลูกพระยาพิชัย และคณะ เพื่อขอให

สภานิติบัญญัติแหงชาติแกปญหาความเดือดรอนชาวไรออยในพื้นที่จังหวัดสุ โขทัย                      

หลังประสบปญหาในการขนสงออยจากพื้นที่ในเขตจังหวัดสุโขทัย ไปยังโรงงานน้ําตาลไทย

เอกลักษณ จังหวัดอุตรดิตถ มาเปนเวลานานกวา ๑๐ ป  ซึ่งตอมาโรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณ

ไดทําเรื่องขอยายโรงงานมายังอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตั้งแตป ๒๕๕๐ เพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนใหกับชาวไรออย แตจนถึงปจจุบันกลับยังไมไดรับอนุญาตใหยายสถานที่       

ดังนั้นจึงขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติและรัฐบาลชวยเรงดําเนินการใหโรงงานน้ําตาลดังกลาว

ยายมาตั้งที่จังหวัดสุโขทัยโดยเร็วดวย
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❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สภาปฏิรูปแหงชาติ

 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปราโมทย ไมกลัด ประธานคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) พรอมดวยนายสยุมพร 

ลิ่มไทย กรรมาธิการฯ รับการยื่นหนังสือจากนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด นายกสมาคมนักกฎหมาย

พิทักษสิ่งแวดลอม และคณะ เพื่อขอใหสภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณาจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม      

ไวในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นวาการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายสิ่งแวดลอมแก

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันยังพบอุปสรรคและปญหาในการ

ดําเนินคดี ซึ่งคดีดานสิ่งแวดลอมไดขึ้นสูการพิจารณาในหลายศาล อาทิ ศาลแพง                 

ศาลแรงงาน ศาลปกครอง โดยแตละศาลมีการไตสวนที่แตกตางกัน จึงทําใหการพิจารณาคดี

ใชเวลายาวนานบางคดีใชเวลาพิจารณาถึง ๑๐ ป ทําใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบไดรับ

ความเดือดรอน

 ดานนายปราโมทย กลาววา ขณะนี้กรรมาธิการฯ ไดพิจารณาการจัดตั้งศาล            

สิ่งแวดลอมเสร็จเรียบรอยแลว พรอมเตรียมเสนอเขาสูที่ประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อใหมี

การจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมตอไป โดยการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะ ประกอบดวย 

ผูพิพากษาปกติ ผูพิพากษาสมทบ และผูพิพากษาพิเศษ ที่มีความเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม

โดยตรง ซึ่งคดีสิ่งแวดลอมทั้งหมดตองมาขึ้นที่ศาลเดียวโดยตรง และใหบัญญัติการจัดตั้ง          

ศาลสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษา                      

คดีสิ่งแวดลอมอยางแทจริง

 ขณะที่นายสยุมพร กลาววา การจัด

ตั้งศาลดานสิ่งแวดลอมจะทําใหคดีที่อยูในแตละ

ศาลมารวมอยูที่เดียวทั้งหมด ทําใหการแกไขปญหา

ขอบกพรองทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคดี

สิ่งแวดลอมเกิดความเปนธรรมและมีความรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น เพราะการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม

ปจจุบันมีความซ้ําซอน ขึ้นกับหลายศาล และยังขาด      

ผู เชี่ยวชาญที่จะใหความคิดเห็นดานสิ่งแวดลอม

เปนการเฉพาะ
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❍ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานกรรมาธิการการเกษตร

และสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เปนประธานเปดงานสัมมนาเรื่อง “การบริหาร

จัดการปุยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน” จัดขึ้นโดย

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ อาคารรัฐสภา ๒ 

โดยพลเอก ดนัย ไดกลาววา ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เนื่องจากเกษตรกรเปนประชากรสวนใหญของประเทศ การพัฒนาภาคเกษตรใหยั่งยืนจึงถือเปน

หัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งปจจุบันเกษตรกรไทยเกิดการปรับเปลี่ยน

ระบบการผลิตจากรูปแบบดั้งเดิมที่พึ่ งพาธรรมชาติในการทําการเกษตร กลายเปน                    

ทําการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ตองพึ่งพาปจจัยภายนอก อาทิ ปุยเคมี และสารเคมี สงผลใหปจจัย 

การผลิตสูงขึ้น ประสบปญหาภาวะหนี้สิน และสารพิษตกคางจากการใชสารเคมี รวมทั้งกอใหเกิด

ปญหาสุขภาพกับเกษตรกรดวย ดังนั้น ภาครัฐตองเรงหามาตรการในการณรงคใหเกษตรกรใช

ปุยและสารเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการลดปจจัยของการผลิตลงและเพิ่ม         

รายไดใหกับเกษตรกร นํามาซึ่งแนวทางการเพิ่ม

ผลผลิตที่ถูกตอง ตลอดจนการจัดสรรโซนนิ่งทําการ

เกษตรไดอยางเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ หวังวาเกษตรกร

จะนําความรูที่ไดจากการสัมมนาครั้งนี้นําไปปฏิบัติเพื่อ

การพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

 สําหรับการสัมมนาดังกลาว จัดขึ้นเพื่อนํา

เสนอความรูดานการบริหารจัดการปุยและสารเคมี

เกษตรจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ ปราชญชาวบาน 

และภาคเอกชน ใหแกเกษตรกรนําไปปฏิบัติเพื่อการ

พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง และสอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการ

เกษตร “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความ

มั่นคงดานอาหาร เปนฐานสรางรายไดใหแผนดิน” 
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หางจากการชักนําของกลุมกอความไมสงบ

และยาเสพติด สงเสริมและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลใหมีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา สรางทัศนคติและ

ความสัมพันธอันดี ลดความหวาดระแวง 

ระหวางเจาหนาที่รัฐและประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตและ ๔ อําเภอ 

ของจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ อําเภอ

สะบายอย อําเภอเทพา และอําเภอนาทวี 

ซึ่ งมีการจัดกิจกรรมและแขงขันกีฬาขึ้น          

ในพื้นที่ และการฝกอบรมผูฝกสอนกีฬา

ฟุตบอลหลักสูตรขั้นพื้นฐาน รวมทั้งกอสราง

สนามกีฬาตาง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 ดานพลเอก ยุทธศักดิ์ หวังเปนอยางยิ่งวา กีฬาจะเปนสื่อกลางในการแกไขปญหา

และสงเสริมสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในการพัฒนาสุขภาพ 

คุณภาพชีวิตและเปนสื่อกลางในความรักและความสามัคคีในชุมชน โดยโครงการดังกลาวนี้จัด

เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรในการปฏิรูปการกีฬาของชาติ พรอมกําหนดใหกีฬาฟุตบอล          

เปนกีฬานํารองของกีฬาอื่น ๆ ดวย

❍ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแหงชาติ

 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกรรมาธิการ

ปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) พลโท ปราการ ชลยุทธ แมทัพภาคที่ ๔ กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา และ นายวรวีร มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอล               

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมแถลงขาวจัดโครงการ “กีฬาเพื่อสันติสุข ในจังหวัด

ชายแดนใต” เพื่อมอบลูกฟุตบอล จํานวน ๓,๐๐๐ ลูก ใหแกผูแทนหนวยงานจังหวัดชายแดน

ภาคใตเพื่อเปนการสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน         
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 ตุรกี หรือชื่อทางการวา สาธารณรัฐตุรกี เปนประเทศ

ที่ มี ดินแดนอยู ในบริ เ วณเทรซ บนคาบสมุทรบอลข านใน                     

ทวีปยุโรปใต และคาบสมุทรอานาโตเลียในยุโรปใต ตุรกีมีพรมแดน 

ทางด านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร เจี ย  อารมี เนี ย                        

อาเซอรไบจาน และอิหราน ทิศใตติดกับอิรัก ซีเรีย และทะเล

เมดิเตอรเรเนียน ทิศตะวันตกติดกับกรีซ บัลแกเรีย ทะเลอีเจียน 

และทิศเหนือติดกับทะเลดํา

รัฐสภาตางแดน

ธงชาติสาธารณรัฐตุรกีแผนที่ิสาธารณรัฐตุรกี

สาธารณรัฐตุรกี Republic of Turkey



รัฐสภาตางแดน ๑๔๑

 ตุรกี มีทะเลลอมรอบสามดาน ไดแก ทะเลอีเจียนทางตะวันตก ทะเลดําทางเหนือ 

และทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางใต นอกจากนี้ ยังมีทะเลมารมะราในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตุรกีฝงเอเชียที่มักเรียกวา อานาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร ประกอบดวยที่ราบสูงในตอนกลาง

ของประเทศ อยูระหวางเทือกเขาทะเลดําตะวันออกและเกอรอลูทางตอนเหนือกับเทือกเขา

เทารัสทางตอนใต และมีที่ราบแคบ ๆ บริเวณชายฝง ทางตะวันออกของตุรกีมีลักษณะเปน

ภูเขาและเปนตนน้ําของแมน้ําหลายสาย เชน แมน้ํายูเฟรติส แมน้ําไทกริส และแมน้ําอารัส 

นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบวัน และยอดเขาอารารัด ซึ่งเปนจุดสูงสุดของตุรกีที่ ๕,๑๖๕ 

เมตร

 สภาพภูมิประเทศที่หลากหลายนั้นเปนผลมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก      

ที่ เกิดขึ้นมาเปนเวลาหลายพันป และยังคงปรากฏใหเห็นในรูปแบบของแผนดินไหว                  

และภูเขาไฟระเบิดในบางครั้ง นอกจากนี้ ชองแคบบอสฟอรัสและชองแคบดารดะเนลส        

ก็เกิดจากแนวแยกของเปลือกโลกที่วางตัวผานตุรกีทําใหเกิดทะเลดําขึ้น และทางตอนเหนือ

ของประเทศก็มีแนวแยกแผนดินไหววางตัวในแนวตะวันตกไปยังตะวันออก ซึ่งเปนสาเหตุของ

แผนดินไหวครั้งใหญในป ๒๕๔๒

พื้นที่
 ๗๘๓,๕๖๒ ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ
 ชายฝงดานทะเลเมดิเตอรเรเนียนมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน คือหนารอน

อากาศจะรอนและแหงแลง สวนหนาหนาวอากาศจะอบอุนและมีฝนตก เทือกเขาที่ตั้งอยู

ใกลชายฝงจะเปนตัวกั้นทําใหภูมิอากาศตอนกลางของประเทศมีความแตกตางระหวางฤดู 

อยางเห็นไดชัด ฤดูหนาวบริเวณที่ราบสูงตอนกลางจะหนาวมาก อุณหภูมิลดลงถึง –๓๐ 

ถึง -๔๐ องศาเซลเซียส และอาจมีหิมะปกคลุมนานถึง ๔ เดือนตอป

 ฝงตะวันตกมีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวต่ํากวา ๑ องศาเซลเซียส ฤดูรอนอากาศรอน

และแหงแลง ในตอนกลางวันมีอุณหภูมิสูงกวา ๓๐ องศาเซลเซียส ปริมาณหยาดน้ําฟา

เฉลี่ยตอปประมาณ ๔๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณจริงแตกตางกันไปตามระดับความสูง 

บริเวณที่แหงแลงที่สุด คือที่ราบกอนยาและที่ราบมาลาตยา ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป     

ต่ํากวา ๓๐๐ มิลลิเมตร โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือเดือนพฤษภาคม และเดือนที่ 

แหงแลงที่สุด คือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๔๒

ประชากร
 จํานวน ๗๕.๖๒ ลานคน 

ภาษา 
 ใชภาษาเตอรกิช เปนภาษาราชการ ภาษาเคิรดและภาษาอาราบิค

ศาสนา
 รอยละ ๙๙ นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นเปนคริสเตียน และยิว
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เมืองหลวง  

 กรุงอังการา (Ankara)

สกุลเงิน 

 เตอรกิชลีรา

วันชาติ 
 ๒๙ ตุลาคม

การเมืองการปกครอง
 ระบบการเมือง เปนสาธารณรัฐ มีนโยบายที่แยกศาสนาออกจากการเมือง         

มีการปกครองแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศ ที่มาจากการเลือกตั้ง

ของสภาแหงชาติ (Grand National Assembly) มีวาระ ๗ ป และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา

คณะรัฐบาล โดยมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี และการเสนอชื่อของสภาแหงชาติ 

สภาแหงชาติเปนแบบสภาเดียว มีสมาชิกจํานวน ๕๕๐ คน และจะมีการเลือกตั้งสมาชิก       

สภาแหงชาติทุกๆ ๕ ป
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ดานเศรษฐกิจ
 สาธารณรัฐตุรกี เปนตลาดที่สําคัญตลาดหนึ่งของไทย โดยเฉพาะตลาดอาหาร

ฮาลาลไปสูสหภาพยุโรป ปจจุบันมีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ๗๙๔.๔๗ พันลาน         

ดอลลารสหรัฐ และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รอยละ ๓.๐ โดยมีรายไดเฉลี่ย      

ตอหัว ๑๕,๒๐๐ ดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ ทรัพยากรที่สําคัญของสาธารณรัฐตุรกี ไดแก 

ถานหิน โครเมียม ทองแดง โบรอน สวนอุตสาหกรรมหลัก ไดแก สิ่งทอ อาหารแปรรูป 

ยานยนต อีเล็กทรอนิกส เหล็ก การกอสราง กระดาษ และการทองเที่ยว

ประเทศคูคาสําคัญ
 ไดแก เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และรัสเซีย

 สินคาสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก เม็ดพลาสติก รถยนต อุปกรณและ        

สวนประกอบ ยางพารา เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เสนใยประดิษฐ                         

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ดาย ผลิตภัณฑทําจากยาง เคมีภัณฑ             

ตูเย็น ผาผืน อัญมณีและเครื่องประดับ

 สินคานําเขาจากตุรกี ไดแก เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม พืชและผลิตภัณฑจาก

พืช สินแรและโลหะอื่น ๆ ผาผืน เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องขึ้นรูปอัญมณี 

และเครื่องจักรไฟฟา
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ความสัมพันธระหวางไทยกับตุรกี
 ประเทศไทยและสาธารณรัฐตุรกี มีการติดตอสัมพันธกันมาเปนเวลาชานาน  

โดยในบันทึก “ประวัติการคาไทย” ของขุนวิจิตรมาตราไดกลาวไววา สมัยสมเด็จ                       

พระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา ไทยสงไมไปขายตุรกีเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็น

วาทั้งสองประเทศเคยติดตอคาขายกันมาเปนเวลานานแลว นอกจากนี้ยังมีเหรียญตราสมัย

รัชกาลที่ ๓ จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑพระราชวัง Topkapi ณ นครอิสตันบูล ดวย

 ปจจุบัน ทั้งสองฝายไดมีการสงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนไทย-ตุรกี 

โดยการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ตุรกี และสภาธุรกิจตุรกี-ไทย เมื่อป ๒๕๕๔ และสมาคม

อุตสาหกรรมการกอสรางของทั้งสองประเทศ ยังไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ดานการกอสรางระหวางกันเมื่อป ๒๕๕๔ นอกจากนี้  ตุรกียังมีความสนใจที่จะทํา               

ความตกลงเขตการคาเสรี ไทย-ตุรกี ดวย 

แหลงขอมูล
กระทรวงการตางประเทศ. สาธารณรัฐตุรกี. สืบคนเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘, จาก      

 http://www.mfa.go.th/main/th/world

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ประเทศตุรกี. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘, จาก   

 https://th.wikipedia.org

ยูโรปทัช. ประเทศในยุโรป. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘, จาก 

 http://www.europetouch.in.th/content/NationalityDetail



พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๘

	 ภาวะการมีบุตรยากเป็นปัญหาสำาคัญสำาหรับครอบครัวที่ต้องการมีบุตร	 ปัจจุบัน

ครอบครัวที่มีปัญหาดังกล่าว	 จึงใช้วิธีการตั้งครรภ์แบบอุ้มบุญ	 การอุ้มบุญมีสองแบบที่นิยม	

แบบแรก	 อุ้มบุญแท้	 คือ	 การใช้น้ำาเชื้อจากฝ่ายชายของคู่ที่ต้องการมีบุตร	 ผสมกับไข่ของแม่	

ผู้อุ้มบุญ	 และฉีดฝังในมดลูกของแม่อุ้มบุญ	 ซึ่งคุณแม่ผู้อุ้มบุญแท้เป็นผู้ให้ทั้งไข่และมดลูก	

แบบที่สอง	 อุ้มบุญเทียม	 คือ	 การนำาน้ำาเชื้อและไข่จากคู่	 “คุณพ่อ	 คุณแม่ที่แท้จริง”	 นำาไป

ผสมกันให้เรียบร้อยแล้วฉีดเข้าไปในมดลูกของคุณแม่อุ้มบุญจนกว่าทารกจะคลอดออกมา													

ซึ่งปัจจุบันการอุ้มบุญเทียมเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากกว่าการอุ้มบุญแบบแรก											

แม้การตั้งครรภ์แบบอุ้มบุญซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ที่อาศัย	 “เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์”	

(Assisted	 Reproductive	 Technologies)	 และเป็นทางออกหนึ่งที่แก้ไขปัญหาครอบครัวที่	

ประสบภาวะการมีบุตรยาก	 แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติอาจเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย	

เช่น	 สถานะทางกฎหมายของเด็กที่เกิดมาโดยวิธีการอุ้มบุญจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ของฝ่ายใด	 รวมทั้งจะบันทึกชื่อใครในฐานะบิดา	 มารดา	 ของเด็กในสูติบัตร	 การผสมไข่กับ

อสุจิผิดวัตถุประสงค	์ การลักลอบนำาตัวอ่อนทำาสเต็มเซลล์	 การรับจ้างตั้งครรภ	์ ซึ่งการกระทำา

ดังกล่าว	 มีผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น

ก้าวทันกฎหมาย
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	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง								

การแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘																

มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการตั้งครรภ์แทนโดยมิชอบและ

เพื่อความชัดเจนเหมาะสมของสถานภาพทางกฎหมายของเด็ก	 ซึ่งกฎหมายดังกล่าว															

จะช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม	 เอกสารข่าวรัฐสภาคอลัมน์ก้าวทันกฎหมาย	

ฉบับเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 จึงขอนำาพระราชบัญญัติดังกล่าวนำาเสนอสู่ผู้อ่านโดยมีสาระ

สำาคัญสรุปได้ดังนี้

	 ๑. เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
	 ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบำาบัดรักษา

ภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยี							

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 อันมีผลทำาให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่																	

ในปัจจุบันในเรื่องความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยี										

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม	 ดังนั้น																	

เพื่อกำาหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้ เหมาะสม	 ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์																

มิให้มีการนำาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง	

	 ๒. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ

	 	 - ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย 
	 ใช้บังคับกับการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์					

เพื่อบำาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากและควบคุมการดำาเนินการโดยอาศัยเทคโนโลยี																						

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

	 	 - คณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ

ทางการแพทย	
	 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ทางการแพทย์	 เรียกโดยย่อว่า	 กคพท.	 มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ	

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำาหนดนโยบาย

คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 เสนอความเห็น									

ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์																		

เสนอความเห็นหรือให้คำาแนะนำาต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม																				



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๔๘

พระราชบัญญัตินี้	 กำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต

เกี่ยวกับการดำาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน	 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการดำาเนินการ														

ตั้งครรภ์แทน	 ประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ																				

การอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ตัวอ่อนที่ เหลือใช้จากการบำาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยาก	

พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ตัวอ่อนที่เหลือใช้จากการบำาบัดรักษาภาวะการมีบุญยากของ

สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจัย	 ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศ

ของแพทยสภาเกี่ยวกับการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 																														

ตามพระราชบัญญัตินี้	 รวมทั้งควบคุม	 ตรวจสอบ	 หรือกำากับดูแลการให้บริการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 พร้อมทั้งส่งเสริม

และสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางจริยธรรม	 กฎหมายหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี																		

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

	  - หลักเกณฑและมาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ

ทางการแพทย 
	 กำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม																		

พระราชบัญญัตินี้ 	 และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี																				

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 ตามที่แพทยสภาประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ	 เช่น	 ก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์														

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการตรวจความพร้อมทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สภาพแวดล้อมของ							

ผู้รับบริการ	 หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน	 และผู้บริจาคอสุจิหรือไข่ที่นำามาใช้ดำาเนินการ	 รวมทั้ง

การปองกันโรคที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิด	 หรือกรณีการสร้าง	 การเก็บรักษา																	

การใช้ประโยชน์จากไข่	 หรือการทำาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน	 ต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์	

วิธีการ	 เงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	 เป็นต้น

	 	 - การผสมเทียม
	 การผสมเทียมต้องกระทำาต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตาม

มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยสภาประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ	 สำาหรับการผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู้บริจาคต้องได้รับความยินยอม								

เป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียม	 ความยินยอม							

ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกำาหนด																					

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ



กาวทันกฎหมาย ๑๔๙

	 	 - เงื่อนไขการดําเนินการตั้งครรภแทน	
	 สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ประสงค์จะมีบุตร					

โดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน	 ต้องมีสัญชาติไทย	 หากสามีหรือภริยาไม่มีสัญชาติไทย																												

ต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่าสามป	 ส่วนหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการี

หรือผู้สืบสันดานของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย	 นอกจากนี้ยังกำาหนดให้หญิงที่รับ							

ตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย	 หากไม่มีญาติ

สืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ให้หญิงอื่นรับตั้งครรภ์แทนได้	 ทั้งนี้						

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

กำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ	 รวมทั้งยังกำาหนดให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็น

หญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น	 ถ้าหญิงนั้นมีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายที่อยู่กินฉัน

สามีภริยา	 จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายดังกล่าวด้วย	

สำาหรับการดำาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนกระทำาได้สองวิธี	 คือ	 (๑)	 ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจาก

อสุจิของสามีและไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน																					

(๒)	 ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มี

การตั้งครรภ์แทนกับไข่หรืออสุจิของผู้อื่น	 ทั้งนี้	 ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน

	 นอกจากนี้	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำาแนะนำาของคณะ

กรรมการ	 ประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข	 เกี่ยวกับข้อตกลงการตั้งครรภ์

แทนและค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในขณะตั้งครรภ์												

การคลอด	 และหลังคลอด	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน												

หลังคลอดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	 และยังกำาหนดกรณียุติการตั้งครรภ์แทนต้องกระทำา

โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยา												

ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์แทน	 และหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน	 เว้นแต่กรณี

หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่ยินยอมให้ถือว่าข้อตกลงการตั้งครรภ์แทนซึ่งกำาหนดไว้ในมาตรา	 ๒๕	

เป็นอันยุติลง	 รวมถึงยังกำาหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการกระทำาการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุน

ให้มีการตั้งครรภ์แทน	 ได้แก่	 กระทำาการเป็นคนกลางหรือนายหน้าเพื่อจัดการหรือชี้ช่องให้มี

การรับตั้งครรภ์แทน	 โฆษณาหรือไขข่าวให้แพร่หลายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน	 ว่ามีหญิง										

ที่ประสงค์จะเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน	 หรือมีบุคคลที่ประสงค์จะให้หญิงอื่นเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน	

ไม่ว่าจะได้กระทำาเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๕๐

	 	 - ความเปนบิดาและมารดาของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ

ทางการแพทย 
	 เด็กที่เกิดมาจากอสุจิ	 ไข่	 หรือตัวอ่อนของผู้บริจาค	 โดยใช้เทคโนโลยีช่วย									

การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้	 ไม่ว่าจะกระทำาโดยการให้ภริยาที่ชอบ	

ด้วยกฎหมายของสามีซึ่งประสงค์จะมีบุตรเป็นผู้ตั้งครรภ์หรือจากการตั้งครรภ์แทนโดยหญิงอื่น							

ให้เด็กที่เกิดจากวิธีการดังกล่าวเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบด้วย

กฎหมายที่ประสงค์จะมีบุตรแม้ว่าสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นถึงแก่ความตายก่อน

เด็กเกิด	 นอกจากนี้ยังกำาหนดให้ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิหรือไข่ซึ่งนำามาใช้ปฏิสนธิ											

เป็นตัวอ่อนเพื่อการตั้งครรภ์หรือผู้บริจาคตัวอ่อน	 และเด็กที่เกิดจากอสุจิ	 ไข่	 หรือตัวอ่อน							

ที่บริจาคดังกล่าวไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์															

ว่าด้วยครอบครัวและมรดก

	 กรณีที่ ส ามี และภริ ยาที่ ชอบด้ วยกฎหมายที่ ขอ ให้ มี ก า รตั้ ง ค รรภ์ แทน																																	

ถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด	 ให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเป็นผู้ปกครองเด็กนั้นจนกว่าจะมีการ	

ตั้งผู้ปกครองขึ้นใหม่	 ทั้งนี้	 ให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน	 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองเด็ก	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 หรือพนักงานอัยการ	 มีอำานาจร้องขอต่อศาลให้ตั้ง																					

ผู้ปกครองได้	 และในการตั้งผู้ปกครองดังกล่าวให้ศาลคำานึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของ

เด็กนั้นเป็นสำาคัญ

	  - การควบคุมการดําเนินการโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ                   

ทางการแพทย
	 	 	 (๑)	 ห้ามผู้ ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้บริการเทคโนโลยี												

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 รวมทั้งรับฝาก	 รับบริจาค	 ใช้ประโยชน์จากอสุจิ	 ไข่						

หรือตัวอ่อน	 หรือทำาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน	

	 	 	 (๒)	 ห้ามสร้างตัวอ่อนเพื่อใช้ในกิจการใด	 ๆ	 เว้นแต่เพื่อใช้ในการบำาบัด

รักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย	

	 	 	 (๓)	 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ประสงค์จะใช้ตัวอ่อนที่เหลือใช้จาก										

การบำาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจัย

ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ	 ทั้งนี้	 การศึกษาวิจัยตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่าสิบสี่วัน					

นับแต่วันปฏิสนธิจะกระทำามิได้	 อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมระยะเวลาในการแช่เเข็ง

	 	 	 (๔)	 ห้ามดำาเนินการใด	 ๆ	 เพื่อมุ่งหมายให้เกิดมนุษย์โดยวิธีการอื่น

นอกจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่	



กาวทันกฎหมาย ๑๕๑

	 	 	 (๕)	 ห้ามนำาอสุจิ	 ไข่	 ตัวอ่อน	 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ดังกล่าว							

ใส่เข้าไปในร่างกายของสัตว์	 หรือนำาเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์	 เซลล์ที่เกิดจากการปฏิสนธิ

ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์	 ใส่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์	

	 	 	 (๖)	 ห้ามสร้าง	 เก็บรักษา	 ขาย	 นำาเข้า	 ส่งออก	 หรือใช้ประโยชน์														

ซึ่งตัวอ่อนที่มีสารพันธุกรรมของมนุษย์มากกว่าสองคนขึ้นไป	 หรือตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือ																											

ส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นรวมกันอยู่	

	 	 	 (๗)	 ห้ ามซื้อ 	 เสนอซื้อ 	 ขาย	 นำา เข้ า 	 หรือส่ งออก	 ซึ่ งอสุจิ 	 ไข่ 																	

หรือตัวอ่อน	

	 	 	 (๘)	 การรับฝาก	 การรับบริจาค	 การใช้ประโยชน์จากอสุจิ	 ไข่	 หรือตัวอ่อน

ที่รับฝากหรือรับบริจาค	 เนื่องมาจากการดำาเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 																				

ทางการแพทย์	 หรือการทำาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค	 ให้เป็นไปตาม											

หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 ที่แพทยสภาประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบของ																								

คณะกรรมการ

	 	 	 (๙)	 กรณีเจ้าของอสุจิ	 ไข่	 หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้กับผู้รับฝากตายลง									

ห้ามนำาอสุจิ	 ไข่	 หรือตัวอ่อนดังกล่าวมาใช้	 เว้นแต่มีการให้ความยินยอมเป็นหนังสือ																

ไว้ก่อนตาย	 และต้องใช้อสุจิ	 ไข่	 หรือตัวอ่อนเพื่อบำาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามี

หรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น	 	

	 	 	 (๑๐)	ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี									

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ถือว่ากระทำาการฝ่าฝนจริยธรรม										

แห่งวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

	 	 - บทกําหนดโทษ
	 กำาหนดโทษในทางอาญาต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ให้บริการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน	 และผู้ที่กระทำาการ

ฝ่าฝนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้	 ซึ่งกำาหนดไว้ตั้งแต่มาตรา	 ๔๖	 ไปจนถึงมาตรา	 ๕๓		

	 	 - บทเฉพาะกาล 
	 (๑)		 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือให้บริการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามประกาศแพทยสภาว่าด้วยมาตรฐานการให้

บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 เมื่อได้

แจ้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้								

ใช้บังคับ	 ให้ดำาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีประกาศแพทยสภาโดยความเห็นชอบของ																				



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๕๒

คณะกรรมการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 และมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ใช้บังคับ

	 (๒)		 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 หรือประกาศของแพทยสภาเกี่ยวกับการให้บริการ

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 ทั้งนี้	 จนกว่าจะมีประกาศ								

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		 ให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ว่า						

จะมีข้อตกลงเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม	 สามีหรือภริยาที่ดำาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน	 หรือ

พนักงานอัยการ	 มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อศาลให้มีคำาสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ดำาเนินการ																		

ให้มีการตั้งครรภ์แทนนับแต่วันที่ผู้นั้นเกิด	 ทั้งนี้ ไม่ว่าสามีและภริยาที่ดำาเนินการให้มี																							

การตั้งครรภ์แทนจะเป็นสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	 แต่ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุ

เสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทำาการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลา							

ที่ศาลมีคำาสั่งว่าเป็นบุตรไม่ได้

ข้อมูล	 :-	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 										

ทางการแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ประกาศราชกิจจานุเบกษา	 วันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘																				

เล่ม	 ๑๓๒	 ตอนที่	 ๓๘	 ก

	 สำานักข่าวอิศรา	 “ประกาศใช้แล้ว	 ‘กม.	 อุ้มบุญ’	 ห้ามหญิงไม่เคยมีบุตรมาก่อน

ตั้งท้องแทน”.	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘,จาก	 http://www.isranews.org/

isranews-short-news/item/38346-thaireform0403581.html	

	 สำานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	 สถาบันพระปกเกล้า	 “รายงานสรุปและวิเคราะห์

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	

พ.ศ.	 ....”.	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๒	 	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘,	 จาก	 http://kpi2.kpi.ac.th/kpith/

Book/%E0%B8%A3%	 	

	 k@pook!www.kapook.com	 “อุ้มบุญ	 คืออะไร	 มารู้จักวิธีอุ้มบุญ	 เด็กอุ้มบุญกัน”.	

สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘,	 จาก	 http://baby.kapook.com/view76101.html

	 LAWYERS	 law	 channel.in.th	 “สาระสำาคัญ	 พ.ร.บ.	 อุ้มบุญ”.	 สืบค้นเมื่อวันที่	

๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘,	 จาก	 http://ตั๋วทนาย.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%



ภาพเกาเลาเรื่อง ๑๕๓

 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และมีความสําคัญ             

ตอประชาชนเปนอยางมาก เพราะเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพ 

คุมครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชนของประชาชน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังกําหนดขอบเขต

อํานาจหนาที่ของผูปกครอง ซึ่งเปนหลักประกันไมใหผูปกครองลวงละเมิดในสิทธิอันชอบ

ธรรมของประชาชน รวมทั้งรัฐธรรมนูญยังเปนเครื่องกําหนดทิศทางในการดําเนินการบริหาร

ประเทศของรัฐบาล ซึ่งจะทําใหรัฐบาลสามารถที่จะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว      

เพื่อสนองความตองการของประชาชน ปจจุบันหลายประเทศที่ปกครองโดยระบอบ

ประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ แตหากยอนกลับไป

ในอดีตจุดเริ่มตนอันเปนที่มาของรัฐธรรมนูญนั้น มาจาก “กฎบัตรแมกนา คารตา”

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

“กฎบัตรแมกนา คารตา” รัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก”



เอกสารขาวรัฐสภา กรกฎาคม ๒๕๕๘๑๕๔

 แมกนา  ค า ร ต า  เ ป นภาษาละติ น  แปลว า  “ มหากฎบั ต ร ”  ห รื อ 

The Great Charter เปนชื่อที่ใชเรียกเอกสารที่กลุมขุนนางกบฏ ๒๕ คนรางขึ้นเพื่อจํากัด 

พระราชอํานาจของกษัตริยจอหนแหงอังกฤษ โดยเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๒๑๕ 

ขุนนางและพระราชาคณะจํานวน ๒๕ คน ไดบังคับใหพระเจาจอหนลงนามในเอกสาร           

ที่เรียกวา "กฎบัตรแมกนา คารตา" (The Great Charter, Magna Carta) ซึ่งเปนสัญญา

ระหวางพระมหากษัตริยกับขุนนางและพระสงฆ โดยในมหากฎบัตรไดกําหนดถึงการจัดองคกร

และการบริหารอํานาจของสภาสูง (Magnum Concilium) และกําหนดวาพระมหากษัตริย     

จะเก็บภาษีบางอยางตามที่กําหนดไวโดยมิไดรับความเห็นชอบจากสภาสูงมิได จะจับกุมคุมขัง

บุคคลไดก็ตอเมื่อมีคําพิพากษาที่ชอบดวยกฎหมาย สาระสําคัญก็คือ จํากัดอํานาจของ

กษัตริยไมใหเปนเจาชีวิตเหมือนที่ผานมา

 “กฎบัตรแมกนา คารตา” เปนเอกสารสําคัญมีทั้งหมดจํานวน ๖๓ มาตรา 

หลักการสําคัญมีอยูสองสวน สวนแรกกําหนดวา กษัตริยจะเรียกเก็บภาษีอากรจากราษฎรได

เทาที่ประเพณีดั้งเดิมกําหนดไวเทานั้น ถาตองการเก็บภาษีเพิ่มตองขอความเห็นชอบของสภา

ทั่วไปแหงราชอาณาจักร ที่เรียกวา The Great Council เสียกอน หลักการที่สอง                 

หามมิใหมีการจับกุม จําคุก หรือเนรเทศบุคคลโดยไมมีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยผูมี

สถานภาพหรือศักดิ์เทาเทียมกันตามกฎหมายของบานเมือง ซึ่งแปลความไดวา ผูปกครอง 

จะกดขี่ขมเหงราษฎรตามอําเภอใจมิได ซึ่งเราเรียกหลักการนี้วา หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม

 การลงนามในสัญญาฉบับนี้นับเปนรากฐานของเสรีภาพตาง ๆ ทําใหอังกฤษ

พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยจนเปนแบบอยางมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้         

มหากฎบัตรไดถูกกลาวขวัญในวงการประวัติศาสตรการปกครองรวมทั้งนักกฎหมายวา            

เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก รวมทั้งเอกสารของหอสมุดแหงสหราชอาณาจักรไดบันทึก

วา “กฎบัตรแมกนา คารตา คือ สัญลักษณสากลแหงเสรีภาพและการตอตานการใชอํานาจ

ตามอําเภอใจ” หรือในตํารากฎหมายเกาแกของอังกฤษไดเขียนวากฎบัตรแมกนา คารตา 

เปน “จุดเริ่มตนของสิทธิและเสรีภาพที่เรามีกันอยูทุกวันนี้”

 นักวิชาการและนักประวัติศาสตรการเมืองอีกหลายคนเชื่อวา ใจความสําคัญของ

กฎบัตรแมกนา คารตา ที่วา “ไมมีผูใดแมแตพระมหากษัตริยที่อยูเหนือกฎหมาย” นั้น                          

เปนรากฐานของระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา

ที่บรรจุบางขอความของกฎบัตรแมกนา คารตา ไวในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ กฎบัตร         

แมกนา คารตา ยังเปนแรงบันดาลใจใหทอมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas Jeff erson) ประธานาธิบดี

คนที่สามของสหรัฐอเมริกา เขียนคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ. ๑๗๗๖ 

อีกดวย
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 กฎบัตรแมกนา คารตา มีความสําคัญกับสหราชอาณาจักรเปนอยางมากเพราะ

เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร ทุกวันที่ ๑๕ 

มิถุนายน ของทุกป หลายหนวยงานของสหราชอาณาจักร รวมกันจัดงานเฉลิมฉลอง เชน 

รัฐสภาอังกฤษจัดกิจกรรมตลอดทั้งปเพื่อเชิดชูหลักการที่เขียนไวในกฎบัตรแมกนา คารตา 

หอสมุดแหงสหราชอาณาจักร (British Library) จัดนิทรรศการนานหลายเดือนเพื่อบอกเลา   

ความเปนมาและความสําคัญของมหากฎบัตร เว็บไซต “magnacarta 800 th.com”             

ถูกสรางขึ้นเพื่อรวบรวมทุกเรื่องนารูเกี่ยวกับกฎบัตรแมกนา คารตา ไวบนโลกออนไลน

 นอกจากนี้เมืองตางๆ ทั่วสหราชอาณาจักรที่มีสวนเกี่ยวของกับกฎบัตรแมกนา 

คารตา ไมวาทางใดทางหนึ่งตางเตรียมจัดงานใหญในวันที่ ๑๕ มิถุนายน เพื่อรําลึกถึง

เอกสารฉบับนี้ เชน ที่เมืองลินคอลน มีการสรางหองนิรภัยขึ้นใหมสําหรับเก็บรักษาและ       

จัดแสดงมหากฎบัตรฉบับจริง

ขอมูล :-  บานเมือง “คอลัมน : บานเมืองปริทัศน : กฎบัตรแมกนา คารตา รัฐธรรมนูญ 

แรกของโลก”. สืบคนเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘, จาก http://www.ryt9.com/s/

bmnd/1638751

 “ทอมัส เจฟเฟอรสัน”. สืบคนเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘, จาก https://

th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%

 ไทยรัฐ “กฎบัตรแมกนา คารตา กับวิวัฒนาการ ‘วัฒนธรรมรัฐธรรมนูญ’”. 

สืบคนเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘, จาก http://www.thairath.co.th/content/504696

 Thai PBS – Magna Carta บทนํา : “แมกนา คารตา” กับ “ประชาธิปไตยไทย”. 

สืบคนเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘, จาก http://www.thaipbs.or.th



เรื่องน่ารู้

อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์ จากทะเลทราย

ชื่อวิทยาศาสตร ์ : Phoenix dactylifera

ชื่อวงศ์ : Palmae (Arecaceae) 

ชื่อสามัญ : Date Palm 

การกระจายพันธุ ์: ตะวันออกกลาง , อเมริกาใต้เขตร้อน 

ประโยชน์ : ไม้ประดับ บางชนิดผลรับประทาน
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 “อินทผลัม” (date palm) เปนพืชตระกูลปาล์ม มีถิ่นกําเนิดในแถบตะวันออกกลาง

สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย ซึ่งอินทผลัม      

เปนผลไม้ที่มีผู้บริโภคมากเปนอันดับต้น ๆ ของโลก ปจจุบันอินทผลัมไมได้ถูกบริโภคเฉพาะ

ในเดือนรอมฎอน (เดือนที่มุสลิมถือศีลอด) สําหรับมุสลิมเทานั้น แตอินทผลัมได้กลายเปน        

ผลไม้ยอดฮิตของประชาคมโลกตลอดทุกฤดูกาล จนทําให้หลายประเทศในตะวันออกกลาง     

ได้จัดให้อินทผลัม เปนสินค้าสงออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนั้นได้อยางมหาศาล

 มีการค้นหาเหตุผลกันในหมูนักวิชาการทั้งด้านศาสนาและด้านวิทยาศาสตร์         

การแพทย์ วาทําไม อินทผลัมถึงเปนผลไม้ที่ถูกกลาวถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน และฮาดิษตาง ๆ 

จํานวนมาก ผลการวิเคราะห์วิจัย ตางก็ลงความเห็นพ้องต้องกันวา อินทผลัมนั้นมี                 

คุณประโยชน์มากมายในหลาย ๆ ด้าน 

 การเรียกขานอินทผลัมของชาวอาหรับจะเรียกแตกตางกันไป คือ         
 ๑. เมื่ออยูในชวงกอนสุก จะเรียกวา “อัลบะละฮฺ” 

 ๒. เมื่อเริ่มมีสีจะเรียกวา “อัลบุสรุ้” 

 ๓. พอเริ่มสุกก็จะเรียกวา “อัรรุฎอบุ้” 

 ๔. และเมื่อผลแห้งอยางที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปก็จะถูกเรียกวา “ตัมรฺ” 

 ในแตละสภาพของผลอินทผลัมตั้งแตกอนสุก เข้าสี สุก จนถึงแห้ง ตางก็มี

สรรพคุณที่เปนประโยชน์ตอรางกายตางกัน
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 อินทผลัม เปนพืชที่อยูในตระกูลปาล์ม มีความสูงประมาณ ๓๐ เมตร ลําต้นมี

ขนาดประมาณ ๓๐-๕๐ เซนติเมตร มีใบติดอยูบนต้นประมาณ ๔๐-๖๐ ก้าน ทางใบยาว 

๓-๔ เมตร ใบเปนแบบขนนก ใบยอยพุงออกหลายทิศทาง ชอดอกจะออกจากโคนใบ      

ผลทรงกลมรี ยาวประมาณ ๒-๔ เซนติเมตร ออกเปนชอรสหวานฉ่ํา

 ต้นอินทผลัม จะเริ่มให้ผลครั้งแรกเมื่ออายุ ๕–๗ ป และมีอายุยืนยาวถึงกวา 

๑๐๐ ป โดยจะให้ผลผลิตตอปเฉลี่ยประมาณ ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ลูกตอป หรือประมาณ 

๑๐๐ – ๑๕๐ กิโลกรัม ซึ่งก็ขึ้นอยูกับขนาดและความสมบูรณ์ของต้น อินทผลัมสามารถทานได้

ทั้งผลดิบและสุก โดยผลจะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มและเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเข้ม             

เมื่อแกจัด ผลสุกจัดมักนิยมนําไปตากแห้ง ทําให้สามารถเก็บไว้ได้เปนเวลาหลายป และมักมี

คนเข้าใจผิดวารสหวานจัดของอินทผลัม เกิดจากการแปรรูปด้วยการนําไปเชื่อมด้วยน้ําตาล

 อินทผลัมนั้นเปนผลไม้ที่มีหลากหลายพันธุ์ เชนเดียวกับผลไม้ชนิดอื่น ๆ              

โดยแตละสายพันธุ์ก็มีเกรด ราคา รวมทั้งรสชาติแตกตางกันด้วย ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกกันนั้นได้แก

 - พันธุ์ Barhee หรือ Barhi  (บาร์ฮี หรือ “บัรฮี”) เปนพันธุ์ที่เหมาะสําหรับ            

การทานผลสดโดยเฉพาะ มีแหลงกําเนิดในประเทศอิรัก ปจจุบันมีการปลูกกันแพรหลาย         

ในหลายประเทศ กลาวกันวา พันธุ์ Barhi เปน “แอปเปล แหงตะวันออกกลาง” 

 - พันธุ์ Deglet Nour (เดกเล็ท นัวร์) เปนพันธุ์ทานผลแห้ง มีแหลงกําเนิด  

จากประเทศแอลจีเรียและประเทศตูนีเซีย ในวงการอินทผลัมถือวาเปน “ราชินีแหง

อินทผลัม” เปนพันธุ์ที่นิยมสงออกไปขายตางประเทศทั่วโลกมากที่สุด รสชาติไมหวานมาก 

หวานปนมัน ไมแข็งกระด้าง เหนียวไมมากเนื้อนุม

 - พันธุ์ Medjool หรือ Medjhol หรือ Medjull (เมดจูล) บางครั้งเรียกวา             

Ambatt (อัมบาต) หรือที่เรียกกันวา “พันธุ์ ๗ เม็ดศอก” เพราะเปนพันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ

ที่สุดในตอนนี้ เปนพันธุ์ทานผลแห้ง มีแหลงกําเนิดในประเทศโมร็อกโก ในวงการอินทผลัม

ถือวาเปน “ราชาแหงอินทผลัม” เปนพันธุ์ดีที่นิยมสงขายไปทั่วโลกเชนเดียวกัน เนื้อนุม                  

เนื้อทราย รสชาติหวานฉ่ํา และหวานมาก ๆ

 - พันธุ์ Ajwa หรือ Ajwah (อัจวะ หรือ อัจวะห์ หรือออกเสียงเร็ว ๆ วา “อัจ - จะ - วะห์”)

เปนพันธุ์ทานผลแห้ง มีแหลงกําเนิดอยูที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เปนพันธุ์ที่ปรากฏ                   

ในคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม เนื้อเหนียวหนึบ เมื่อแกใหม ๆ รสชาติจะนุม           

ไมหวานเหมือนความหวานของอินทผลัมพันธุ์อื่น หวานหอมลงคอ



เรื่องนารู ๑๕๙

 - พันธุ์ Mabroom (อานวา มับรูป หรืออานออกเสียงเร็ว ๆ วา มับ - บะ - รูม) 

แหลงกําเนิดที่มีชื่อเสียง มาจากเมืองมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

 - พันธุ์ Zahidi - Zehdi - Zahdi (อานวา ซาฮิดิ) มีแหลงกําเนิดในประเทศอิรัก

และอิหราน

ประโยชน์ของอินทผลัม

 คุณสมบัติของอินทผลัม 

 อินทผลัมมีคุณคาทางอาหารและมีประโยชน์มากมายตอรางกาย ในทุก ๆ ๑๐๐ 

กรัม อินทผลัมจะให้พลังงานความร้อน ๑๕๗ แคลอรี และมีบางทานกลาววามีถึง ๓๘๓  

แคลอรี อินทผลัมสด อินทผลัมแห้ง อินทผลัมเกา และอินทผลัมชนิดตาง ๆ  จะมีปริมาณ

และสวนประกอบที่แตกตางกัน

 บรรดาผู้นําแหงอิสลามได้ให้ความสําคัญตออินทผลัมเปนพิเศษ ด้วยเหตุนี้เราจะ

พบคํารายงานบทหนึ่งของอิหมามซอดิก (อ) ซึ่งทานกลาววา  “อาหารของศาสดามุฮัมมัด (ศ) 

คือข้าวบาร์เลย์ หากทานมีมัน และอาหารหวานของทานคืออินทผลัม”(๑) เราจะพบในคํา

รายงานอีกเชนกันวา “อิหมามอาลี (อ) จะรับประทานขนมปงกับอินทผลัม” (๒)  

 ในบางคํารายงานกลาววา  ศาสดามุฮัมมัด (ศ)  และบรรดาผู้นําที่บริสุทธิ์ (อ) ได้

กลาวถึงคุณคาตาง ๆ ของอินทผลัมไว้ดังนี้วา วันหนึ่งมีคนนําอินทผลัมจํานวนหนึ่งมาวาง     

ตอหน้าศาสดา (ศ) ทานจึงกลาววา  “แท้จริง ในอินทผลัมมีคุณประโยชน์ ๙ ประการ คือ                

 (๑) มุสตัดร็อก อัล วะซาอิล เลมที่ ๓ หน้า ๑๑๓, (๒) วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เลมที่ ๑๗                  

หน้า ๑๐๔,
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(๑)  จะทําลายเชื้อโรค  (๒)  บํารุงกระดูกสันหลัง  (๓)  เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  (๔)  บํารุงหูและ

สายตา  (๕)  ทําให้เข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺ  (๖)  ทําให้ออกหางจากมารร้าย  (๗)  ชวยยอยอาหาร  

(๘)  ขจัดโรคภัยไข้เจ็บ  (๙)  ทําให้ปากมีกลิ่นหอม”(๓)

 จากคําพูดของศาสดามุฮัมมัด (ศ) ที่อธิบายถึงคุณคาตาง ๆ ของอินทผลัมนั้น         

เราจะพบประโยคหนึ่งที่กลาววา “ชวยขจัดโรคภัยไข้เจ็บ” ซึ่งเปนประโยคที่คล้ายคลึงกันกับ     

คําพูดของอิหมามอาลี (อ) ที่วา “ทานทั้งหลายจงรับประทานอินทผลัมเถิด เพราะแท้จริงมัน

จะชวยเยียวยารักษาความเจ็บปวยตาง ๆ ”(๔)

 ปจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และโภชนาการ จึงทําให้เปน              

ที่ประจักษ์ชัดถึงความมหัศจรรย์ ในคําพูดของศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้อยางชัดเจน                        

ซึ่งนักโภชนาการกลาววา อินทผลัมสามารถชวยปองกันโรคมะเร็งได้ “จากสถิติที่รวบรวมจาก

ดินแดนตาง ๆ ที่มีการรับประทานอินทผลัมกันมาก จะประสบกับปญหาของโรคมะเร็ง             

น้อยมาก เนื่องจากปจจุบันได้พิสูจน์แล้ววา การขาดแมกนีเซียมเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง        

ด้วยเหตุนี้ชาวอาหรับและชาวทะเลทราย ที่ใช้ชีวิตอยูในสภาพที่ขาดแคลนอาหาร กลับไมต้อง

เผชิญกับโรคมะเร็ง ก็เพราะในอินทผลัมนั้นมีปริมาณแมกนีเซียมอยูเปนจํานวนมาก”(๕)  

แมกนีเซียมในอินทผลัมยังมีประโยชน์ในการรักษาสิวในคนหนุมสาว ด้วยเหตุนี้หนุมสาวที่อยู

ในแถบภูมิภาคที่ไมมีการปลูกอินทผลัม ก็สามารถหาอินทผลัมมารับประทานได้วันละ ๒-๓ ผล    

และอินทผลัมยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคอัมพาตทั่วไปและอัมพาตที่ใบหน้า และอินทผลัม

มีประโยชน์ตอผู้สูงอายุ เนื่องจากจะชวยบํารุงประสาท ลาสุดเพิ่งค้นพบวาการขาด

แมกนีเซียมจะทําให้เกิดน้ําตาลในปสสาวะ แมกนีเซียมมีความจําเปนสําหรับไตและถุงน้ําดี       

ซึ่งสามารถขจัดสิ่งเหลานี้ได้ด้วยการรับประทานอินทผลัมวันละ ๒-๓ ผล น้ําตาลที่มีอยูใน

อินทผลัม ได้แก เล็ฟวูโลส คลูโคส แซ็กกาโรส เราเคยทราบกันมาวาแมกนีเซียมในสมอง

ของผู้สูงอายุจะคอย ๆ ลดน้อยลง ดังนั้นเพื่อทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป จําเปนต้องรับ

ประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมสูง และอินทผลัมคือหนึ่งในอาหารเหลานั้น ผู้ปวยที่เปน       

เบาหวานสามารถใช้ประโยชน์จากน้ําตาลของอินทผลัมแทนน้ําตาลทั่วไปได้ เนื่องจาก

แมกนีเซียมในอินทผลัม จะชวยทําให้ไตและตับออนทํางานได้งายดายยิ่งขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง        

 (๓) วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เลมที่ ๑๗ หน้า ๑๐๗, (๔) วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เลมที่ ๑๗ หน้า ๑๐๔,       

(๕) ซับซีฮอ วา มีเวฮ์ฮอเย ชะฟามัคช์ หน้า ๑๘๕,
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วิตามินบี ๒ ที่มีอยูในอินทผลัมจะชวยดูดซับน้ําตาลจากอาหารอื่น โปตัสเซียมและแมกนีเซียม

ในอินทผลัม มีบทบาทอยางมากในการสร้างความสมดุลแกเซลตาง ๆ ของรางกาย และมีผล 

ที่นาอัศจรรย์ในการฟอกเลือด(๖) 

 คุณสมบัติของอินทผลัมที่ถูกอธิบายไว้จากคํากลาวของทานศาสดามุฮัมมัด (ศ) คือ  

(๑) อินทผลัมมีผลตอการยอยของอาหาร  :  เนื่องจากอินทผลัมมีสารอาหารที่จําเปนเพียงพอ 

และมีปจจัยกระตุ้นการยอยและการดูดซึมสารอาหาร จึงมีสวนชวยในการยอยอาหาร(๗)           

(๒) อินทผลัมมีผลตอการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ : ในอินทผลัมมีฟลกูลีนในปริมาณหนึ่ง         

ซึ่งจะชวยบํารุงการหลั่งน้ําเชื้อของเพศชาย(๘)  (๓)  อินทผลัมจะชวยขจัดความเมื่อยล้า  : ทาน

ศาสดามุฮัมมัด (ศ) กลาววา “ทานทั้งหลายจงรับประทานอินทผลัม บุรอนี เพราะแท้จริงมันจะชวย

ขจัดความเมื่อยล้าให้หมดไป จะชวยดับความหนาวเย็น และจะทําให้พ้นจากความหิว        

และในอินทผลัมนั้นมี ๗๒ ประตู แหงการเยียวยารักษา (โรคตางๆ)”(๙) (๔) คุณสมบัติ      

ในการตอต้านความหิวกระหาย (การขาดสารอาหาร)  :  การเริ่มต้นการละศีลอดด้วยอินทผลัม

และลูกเกดในปริมาณเล็กน้อย จะทําให้รางกายขจัดความต้องการน้ําตาล ที่เกิดจาก                

การถือศีลอดได้ มันจะให้พลังงานที่จําเปนตอรางกาย และชวยยับยั้งการสะสมของไขมัน 

(การไมเคลื่อนไหวหรือไมได้ใช้กําลัง จะทําให้เกิดการสะสมของไขมันใต้ผิวหนัง และทําให้ตับ

เกิดการบกพรอง) ด้วยเหตุนี้การรับประทานอินทผลัมจะชวยลดการสะสมของไขมัน                   

และด้วยสารอาหารตาง ๆ  ที่เปนประโยชน์ตอตับ จึงเพิ่มความต้านทานให้รางกาย(๑๐)

 ดังที่กลาวไปแล้ววา อินทผลัมให้พลังงานแกรางกายโดยไมทําให้สิ่งใดบกพรองไป

จากรางกายเลย ในขณะที่การดูดซึมและการยอยอาหารอื่น ๆ ทุกชนิดจะทําให้รางกายสูญเสีย

วิตามินซีหรือสารอาหารอื่น  ๆ  ไปในปริมาณหนึ่ง แตอินทผลัมยังคงมีสารอาหารที่จําเปนอยู

ทั้งหมด ด้วยคุณสมบัติตาง ๆ ของอินทผลัมนี้เอง ทานศาสดามุฮัมมัด (ศ) จึงกลาววา  

“บ้านใดก็ตามที่ไมมีอินทผลัมอยูในบ้าน แท้จริงแล้วบุคคลตาง ๆ ในบ้านนั้นล้วนเปน             

ผู้หิวโหย (แม้วาท้องของพวกเขาจะอิ่มก็ตาม)”(๑๑)  และอีกคําสอนหนึ่ง หลังจากการค้นคว้าวิจัย

มาเปนเวลานานของนักวิชาการ จึงค้นพบความลี้ลับของมันคือ การเริ่มต้นด้วยการรับประทาน

 (๖) เอาวะลีน ดอนิชกอฮ์ เลมที่ ๗ หน้า ๗๔, ๘๑ และ ๘๔,  (๗) เอาวะลีน ดอนิชกอฮ์       

เลมที่ ๗ หน้า ๗๔, ๘๑ และ ๘๔, (๘) เอาวะลีน ดอนิชกอฮ์ เลมที่ ๗ หน้า  ๘๔,  (๙) ซะฟนะตุล บิฮาร 

เลมที่ ๑ หน้า ๑๒๔,  (๑๐) เอาวะลีน ดอนิชกอฮ์ เลมที่ ๗ หน้า ๘๑, (๑๑) ซะฟนะตุล บิฮาร เลมที่ ๑ 

หน้า ๑๒๔ ,
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อินทผลัม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนรอมฎอน ซึ่งคํารายงานได้กลาววา “เมื่อใดก็ตามที่

อาหารถูกนํามายังศาสดามุฮัมมัด (ศ) หากในอาหารนั้นมีอินทผลัมอยู ทานจะเริ่มต้นด้วยการ

รับประทานอินทผลัมกอน และในชวงที่มีอินทผลัมแห้ง ทานมักจะละศีลอดด้วยอินทผลัมแห้ง 

แตหากอยูในชวงที่มีอินทผลัมสด ทานจะละศีลอดด้วยอินทผลัมสด”(๑๒) ในชวงของการละ

ศีลอด ผู้ถือศีลอดจะรู้สึกหิวอยางรุนแรง มีคนจํานวนมากที่รับประทานอยางมากมาย แตก็

ยังรู้สึกไมอิ่ม และด้วยความรู้สึกที่ยังหิวอยู เขาจึงรับประทานตอไปอีก แตหลังจาก                       

รับประทานจนอิ่มจัด เขาจะรู้สึกอึดอัดและไมสบายตัว ในที่นี้หากเขาเริ่มต้นการละศีลอด

ด้วยอินทผลัมในปริมาณหนึ่งกอนรับประทานอาหาร การรับประทานอินทผลัมดังกลาวจะ

ยับยั้งเขาจากการรับประทานจนอิ่มเกินไปได้

 คุณสมบัติของอินทผลัมที่เกี่ยวข้องกับสภาพของจิตใจหรือทางจิตวิญญาณของ

มนุษย์ ทานศาสดามุฮัมมัด (ศ) กลาววา “ทานทั้งหลายจงให้สตรีที่อยูในชวงเดือนของเธอ  

ที่กําลังจะให้กําเนิดบุตร ให้เธอรับประทานอินทผลัมเถิด เพราะแท้จริงบุตรของเธอจะได้เปน      

ผู้ที่มีความอดทนอดกลั้น และเปนผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์”

 จากอดีตถึงปจจุบันอินทผลัมถูกจัดให้เปนอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 

สารอาหาร และยารักษาโรค 

 อินทผลัมที่ถูกเก็บรักษาไว้จนแห้งนั้นภาษาอาหรับเรียกวา “อัจวะห์” ทานหญิง

อาอีชะฮ์ (ขอความเมตตาจากพระองค์จงประสพแดนาง) ได้รายงานวาทานศาสดาของ          

พระผู้เปนเจ้า ได้บอกวา

 “อัจวะห์  คือ อินทผลัม ที่เปนยารักษาโรคที่ดีมาก” (รายงานโดย บุคอรีและมุสลิม)

 “อินทผลัมอัจวะห์  นั้นเปนอาหารที่ดีเยี่ยมและสมบูรณ์แบบที่สุด”

 “อัจวะห์  คือ อินทผลัม ที่มาจากสวนสวรรค์และมีความสามารถในการแก้พิษ”

 ความสําคัญของผลอินทผลัมมีมากมายตามที่กลาวข้างต้น และคงไมได้มาก

เฉพาะในเรื่องประโยชน์ทางโภชนาการและประโยชน์ด้านการรักษาโรคเทานั้น เพราะทุกวันนี้

อินทผลัมได้สร้างมูลคาทางการสงออกให้กับประเทศมุสลิมหลายประเทศ อีกทั้งยังได้สร้าง

รายได้ให้กับพี่น้องมุสลิมที่ค้าขายอินทผลัมผลไม้มหัศจรรย์อีกด้วย

 (๑๒) บิฮารุล อันวาร เลมที่ ๖๖ หน้า ๑๔๖
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ที่มาแหลงอางอิง

 คุณสมบัติของอินทผลัม ผลไม้ยอดฮิตในเดือนรอมฎอน จากหนังสือ “อิสลาม

กับการแพทย์ที่ไมต้องพึ่งยา”. สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๐๑๑, จาก http://www.

lovehusain.com/articles/655357

 อินทผาลัม สรรพคุณผลไม้มหัศจรรย์จากแดนอาหรับ. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗, จาก http://health.kapook.com/view94071.html

 อัสนี หวังพิทยา  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “อินทผลัมผลไม้

มหัศจรรย์”. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖, จาก http://www.halinst.psu.ac.th/

index.php/th/knowledge-th/halalarticle-th/349-2013-07-17-07-14-47
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อินทผลัมบ้านไร.blogspot.com/2014/01/blog-post.html








